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อิสรภาพแหงความคิด

โอมิครอน90%นอนอยูบาน

ใจถึงพึ่งได การเมืองสไตล 

‘นายกชาย-เดชอิศม’ ขุนพล ปชป.

กับภารกิจทวงคืน ส.ส.ภาคใต 

‘สวนปาเบญจกิติ’

จุดเช็กอินใหม New Gen

กาญจนบุรีบูม Low Carbon 

ยกระดบัการทองเทีย่วคณุภาพ

วาดวย...ความโดดเดี่ยว!!!
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หนา...

หนา...

ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 9237 วันอาทิตยที่ 27 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2565  แรม 11 ค่ํา  เดือน 3  ปฉลู
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หนา...

หนา...

‘ราเมศ’แคลดบทบาท

กลาไดของดีระดับโลก

ผูนํายูเครนยันไมหนี/รัสเซียยิงมิสไซลถลมกรุงเคียฟ

หนา...2หนา...2
ปดสมัยประชุมสภา

คล�นลมการเมืองสงบ-รอพายุกอตัว
หลังเปดรอบหนา พ.ค.-ก.ย.65

ปดสมัยประชุมสภา
คล�นลมการเมืองสงบ-รอพายุกอตัว
หลังเปดรอบหนา พ.ค.-ก.ย.65

ทหารยูเครนยืนอยูขางรถของกองทัพยูเครนที่ ไฟไหมจากการโจมตีของรัสเซีย ที่ฝงตะวันตกของกรุงเคียฟ เม� อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 (ภาพ เอเอฟพี)

พบศพ‘แตงโม’แมของใจพิรุธเพียบ

เคียฟ/มอสโก • ทหารยูเครนสูยิบตาปกปอง

เมืองหลวง แตกองทัพรัสเซียเผยยึดเมลิโต

โปลในภาคตะวันออกเฉียงใตไดแลว 1 เมือง

เม� อวันเสาร เดินหนาระดมยิงมิสไซลครูซและ

ปนใหญถลมฐานที่มั่นทางทหารในหลายเมือง

รวมถึงกรุงเคียฟ “โวโลดิมีร เซเลนสกี” ยืนยัน

ไมหนีไปไหน อียูและสหรัฐคว่ําบาตร “วลาดิ

มีร ปูติน” และรัฐมนตรีรัสเซียหลายราย ขณะ

ที่กระทรวงตางประเทศเรงอพยพคนไทย

รายงานเอเอฟพีและรอยเตอรเม� อวัน

เสารที่ 26 กุมภาพันธ 2565 เปดเผยวา การ

สูรบระหวางทหารรัสเซียและทหารยูเครน

ในวันที่ 3 นับแตประธานาธิบดีวลาดิมีร 

ปูติน ออกคําสั่งใหเปดปฏิบัติการทางทหาร

ในยูเครน รุกคืบมาถึงกรุงเคียฟเมืองหลวง

ของยูเครนแลว ประธานาธิบดี โวโลดิมีร 

เซเลนสกี ของยูเครน กลาวเตือนเม� อวันศุกร

วา ทหารรัสเซียจะพยายามยึดกรุงเคียฟให

ไดกอนรุงเชาวันเสาร 

เซเลนสกีกลาวเตือนประชาชนวา 

โปรดใหความสนใจเคียฟเปนพิเศษ เราไม

อาจสูญเสียเมืองหลวง ค่ําคืนนี้ตองหันมา

พึ่งผูพิทักษ ทั้งชายและหญิง จากทุกแนว

หนา เพราะขาศึกจะใชสรรพกําลังทั้งหมด

เพ� อทําลายการปองกันของเราอยางโหดราย

ไรมนุษยธรรม

กอนหนานั้น กระทรวงกลาโหมยูเครน

เรียกรองใหประชาชนทําระเบิดขวดและชวย

กันตอตานศัตรู รัฐบาลยังไดแจกจายอาวุธ

ปนรวมถึงปนไรเฟลจูโจม 18,000 กระบอก 

ใหแกพลเรือนที่อาสาตอสูกับทหารรัสเซียดวย

เจาหนาที่ยูเครนกลาวกันวา กองทัพ

รัสเซียยิงมิสไซลครูซจากทะเลดําโจมตีเมือง

มาริอูโปล, เมืองซูมีในภาคตะวันออกเฉียง

เหนือ และเมืองโปลตาวาในภาคตะวันออก 

สวนในกรุงเคียฟ มีรายงานวามิสไซลลูกหนึ่ง

โจมตีอาคารที่พักอาศัยหลังหนึ่ง รอยเตอร

อางผูเห็นเหตุการณวามีมิสไซลอีก 1 ลูก

โจมตีใกลสนามบิน ยังไมมีรายงานคนบาด

เจ็บลมตาย นอกจากนี้ยังมีเสียงปนดังใกลกับ

อาคารที่ทําการรัฐบาลใจกลางกรุง

ประชาธิปตย • “ราเมศ” ลั่น ปชป.คือชีวิต 

ประกาศลดบทบาทมือกฎหมายพรรค แสดง

เจตจํานงลงเลือกตั้ง ส.ส.พังงา ปดนอยใจ 

“จุรินทร” หนุนสงคนอ� นลงแทน แตขอฟง

บัญชา “เฉลิมชัย” คนเดียว ดาน “กรณ” 

เปดตัว “พงศพล ยอดเมืองเจริญ” สตารทอัป

ระดับโลก ลง ส.ส.สวนหลวง-ประเวศ 

เม� อวันที่ 26 กุมภาพันธ นายราเมศ 

รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปตย  แถลง

กรณีกระแสขาววาตนจะลาออกจากพรรค

ประชาธิปตยวา พรรคประชาธิปตยคือชีวิต 

แตการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองยอมมี

ปญหาอุปสรรค ที่ผานมาตนลงพื้นที่เขต 2 

จ.พังงา ซึ่งเปนเขตเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นจากการ

แกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานมา ซึ่ง

ในสวนของพรรคยังไมมีผูสมัครในเขตดัง

กลาว ตามกระบวนการของพรรค ขอบังคับ

พรรค ในฐานะที่ตนเปนสมาชิกพรรค มีสิทธิ

อันชอบธรรมที่จะใชสิทธิในการลงสมัครรับ

เลือกตั้งในนามพรรค ตามขอบังคับพรรค 

ขอ 17 ที่ระบุวา สมาชิกมีสิทธิขอเสนอตัวลง

เลือกตั้งในนามพรรค ในการเลือกตั้งที่ราษฎร

จะเปนผูเลือกทั้งหมด ตนไดทําหนังสือแสดง

เจตจํานงตอ 2 ทานคือ นายเฉลิมชัย ศรีออน 

เลขาธิการพรรค

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยพบติดโควิดหนักตอเน� อง 

ตาย 40 ราย ปลัด สธ.แจง ดูแลผูปวยโควิด

แบบผูปวยนอก ที่จะเริ่ม 1 มี.ค. เปนการจัด

บริการเพิ่มจากระบบปกติ ไมไดยกเลิก HI/CI 

เรงหารือ 3 ราชวิทยาลัยแพทยวางหลัก

เกณฑขั้นตอนการรับบริการ ยืนยันดูแลแบบ

ผูปวยนอกได 

เม� อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงาน

สถานการณ โควิด-19 ในประเทศไทยวา 

พบผูติดเชื้อรายใหม 25,615 ราย ติดเชื้อ

ในประเทศ 25,260 ราย มาจากระบบเฝา

ระวังและระบบบริการ 24,897 ราย, มาจาก

การคนหาเชิงรุก 363 ราย, มาจากเรือนจํา 

189 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 

166 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 14,641 ราย อยู

ระหวางรักษา 201,044 ราย อาการหนัก 

965 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 263 ราย

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 40 ราย เปนชาย 23 

ราย หญิง 17 ราย อายุ 60 ปขึ้นไป 34 ราย 

มีโรคเรื้อรัง 5 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 

1 ราย ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแตป 2563 จํานวน 2,844,897 ราย มี

ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

2,621,004 ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแต

ป 2563 จํานวน 22,849 ราย สวนยอดฉีด

วัคซีนวันที่ 25 ก.พ. 380,104 โดส ยอด

ฉีดสะสมตั้งแตวันที่ 28 ก.พ.64 จํานวน 

123,159,238 โดส ขณะที่สถานการณ โลก

มีผูติดเชื้อสะสม 433,602,749 ราย ผูเสีย

ชีวิตสะสม 5,957,148 ราย 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อมาก

ที่สุด ไดแก กทม. 3,234 ราย, ชลบุรี 1,310 ราย, 

นนทบุรี 1,129 ราย, สมุทรปราการ 1,118 ราย, 

นครราชสีมา 866 ราย, นครศรีธรรมราช 

813 ราย, นครปฐม 793 ราย, ราชบุรี 770 ราย, 

ภูเก็ต 698 ราย และพระนครศรีอยุธยา 692 ราย

นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข กลาวถึงการเพิ่มระบบการดูแล

ผูติดเชื้อโควิด-19 แบบผูปวยนอก ที่จะเริ่ม

วันที่ 1 มีนาคม 2565 วา การดูแลผูติดเชื้อ

โควิดแบบผูปวยนอกเปนบริการเพิ่มเติมจาก

ระบบปกติ ไมไดมีการยกเลิกระบบการดูแล

รักษาที่บานหรือชุมชน (HI/CI) ดังนั้น หาก

ผลตรวจหาเชื้อเปนบวกยังสามารถติดตอเขา

ระบบ HI/CI ไดตามปกติ แตที่เพิ่มการดูแล

แบบผูปวยนอก เพ� อรองรับกรณียังเขาระบบ 

HI/CI ไมได หรือยังไมไดรับการติดตอ เปน

ทางเลือกใหสามารถไปรับบริการที่คลินิกโรค

ทางเดินหายใจ (ARI Clinic) ในลักษณะผูปวย

นอกได ซึ่งจะทําใหไดรับการตรวจวินิจฉัย 

จายยารักษาตามระดับอาการอยางเหมาะ

สม และใหคําแนะนําในการกลับไปแยกกัก

รักษาที่บาน 

ไทยโพสต • ตํารวจเมืองนนทเตรียม

แจงขอหาและเรียกเพ� อนทั้ง 5 คนของ 

“แตงโม” สอบปากคําอีกรอบ หลังพบ

รางดาราสาวหางจากจุดที่พลัดตก ทาเรือ

พิบูลสงคราม 1 ไป 50 เมตร สงผาชันสูตร

ที่นิติเวช รพ.ธรรมศาสตรรังสิต ขณะที่ 

“แอนนา ทีวีพูล” ของใจ เผยผูจัดการสวน

ตัวมีพิรุธ สวนแมก็เช� อวามีความผิดปกติ

จากกรณีนักแสดงสาว แตงโม 

นิดา หรือช� อเดิม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ 

วัย 37 ป ไดพลัดตกจากเรือสปดโบตที่นั่ง

ไปกับเพ� อน และจมหายไปกับกระแสน้ํา

ชวงสะพานพระราม 7 และทาเรือพิบูล

สงคราม ตั้งแตเวลาประมาณ 23.00 น.

วันที่ 24 ก.พ.65 ซึ่งทีมกูภัยและผองเพ� อน

อานตอหนา 14

อานตอหนา 14 อานตอหนา 14

อานตอหนา 14
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2 ในประเทศ

4

(1)

าจะประมาณซัก 2 ทศวรรษกวาๆ เห็นจะได...

ที่ อันตัวขาพเจาเอง ไดปรับจิต ปรับใจ ปรับวิถี

ชีวิต หันมาปลีกวิเวก หันมาปอกกลวยเปลี่ยวใน

บานรางอยูตามลําพัง หรือแทบไมไดไป-มาหาสู 

ติดตอ-ส� อสารกับใครตอใคร เหมือนอยางที่เคยเปนมา-เปน

ไปตามปกติ แมแตโทรศัพทมือถือ...หลังๆ นี้ก็ไมคอยได

เปด บรรดาพรรคพวกเพ� อนฝูงที่เคยกริ๊งๆ กรางๆ...เลยหาย

เกลี้ยง!!!

(2)

คือเหตุที่ไมคอยอยากเปด อาจเพราะกอนหนา

นี้...บรรดาสายที่เรียกเขามาโดยสวนใหญ เกือบ 80-90 

เปอรเซ็นตเห็นจะได ถาไมหนักไปทาง ยืมตังค ก็อาจขอให 

ฝากงาน ไมก็ขอใหชวยโน�น ชวยนี่ หรือออกไปทางหวังพึ่งพา

บารมีอะไรทํานองนั้น มีประมาณซักแค 5-6 เปอรเซ็นต

ไมเกินนั้น ที่โทร.เขามาเพ� อไถถามสารทุกขสุกดิบ ประเภท

อยากรูวา...ตายไปแลว หรือยังมีชีวิตอยู เชน เพ� อนเกา เพ� อน

แก อยางอาเสี่ย ปกรณ พงศวราภา เปนตน แตครั้นเม� อ

ตัดสินใจปลีกวิเวก ปอกกลวยเปลี่ยว มานานแลว ไมวาจะ

ปาฏิหาริยบารมี อํานาจบารมี ทรัพยบารมี หรือบารมีไหนๆ 

ก็เถอะ มันจะไปเหลืออะไร??? โอกาสที่จะชวยเหลือเฟอย

ฟายใครตอใคร จึงแทบ เปง-ปาย-มาย-ลาย แถมกลับทําให

ตัวเองพลอยรูสึกอึดอัด ขัดของใจ ที่ไมอาจชวยใครๆ ได

เหมือนอยางที่เคยชวยๆ มาเม� อครั้งกอนๆ...

(3)

อยางไรก็ตาม...การโดดเดี่ยว เดียวดาย ในบานรางนั้น 

คงตองยอมรับวา ถาหากเริ่มคุนเคย คุนชิน ขึ้นมาเม� อไหร 

หรือเริ่มหมดอารมณ-ความรูสึกที่ยังอยากจะ พลานนนน ไป-

พลานนนนมา มันออกจะเปนอะไรที่ทั้ง เบา และทั้ง สบาย 

ไมนอยทีเดียวเจียว แถมยังเหมาะกับบรรดาคนแก-คนชรา ที่

ไมวาจะ แข็ง ขนาดไหน แตก็คง แรง ไมมีซะเปนสวนใหญ 

หรือแทบไมเหลือเรี่ยวแรง กําลังวังชา คิดอยากจะสูกะใคร 

คัดคานใคร ก็อาจตองสงเสียงแหบๆ เครือๆ ประมาณ... ชวย

หาม...ลุงไปตีกะมันที อะไรทํานองนั้น พูดงายๆ วา...เม� อไมมี

โอกาสไดไปพบปะ เจอหนา เจอตา ใครตอใคร บรรดาสิ่ง

ตางๆ ที่มันมักไหลเขามาทาง ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และกอ

ใหเกิดการ ปรุงแตง อารมณ-ความรูสึกไปในทางไหนตอทาง

ไหน ยอมตองลดนอย-ถอยลงไปตามลําดับ ยิ่งถาไมมี หนี้สิน 

ใหแบก ไมมี ภาระ ใดๆ ใหแบก ก็ยิ่งมีสิทธิ์เบาๆ-สบายๆ ยิ่ง

ขึ้นไปเทานั้น...

(4)

และถาจะวาไปแลว...บรรดา พระศาสดา ของหลาย

ตอหลายศาสนา ทานก็มักอาศัยกระบวนการโดดเดี่ยว เดียว

ดาย ตัวเอง อยางชนิดเปนระบบและเปนกิจการเอาเลยถึง

ขั้นนั้น ถึงจะสามารถ ฝาดาน ฝาอุปสรรค กางกั้น ทั้งหลาย 

จนถึงขั้นรูแจง ตรัสรู หรือรูวา พระผูเปนเจา มุงประสงค

และตองการในสิ่งไหนตอสิ่งไหน อยาง พระสัมมาสัมพุทธ

เจา ของหมูเฮาถึงกับตองลงทุนปลีกวิเวกไปนั่งอยูแถวๆ โคน

ตนไม ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน โน�นเลย สวน พระเยซู

คริสต เห็นวาแวบไปอยูแถวๆ ทะเลทรายอันเวิ้งวาง เปลา

เปลี่ยว ออกอาการไมตางอะไรไปจากฤๅษี โยคี อินเดีย จน

ใครตอใครถึงกับนําเอาศาสนาคริสตไปเช� อมโยงกับพวกฤๅษี

ในศาสนายูดาหนิกาย เอสเซเนส (Essenes) ไปจนได สวน 

พระนบีมุฮัมมัด ถึงขั้นไปหมกตัวอยูบนภูเขา ฮีรัม อยูนานพอ

สมควร ถึงมีโอกาสไดพบกับ เทวทูตกาเบรียล และไดรูความ

ประสงคจุดมุงหมายของ พระอัลเลาะห เจา...ฯลฯลฯ...

(5)

แตสําหรับประเภทที่ รูงูๆ-ปลาๆ หรือ รูมั่ง-ไมรูมั่ง 

อยาง อันตัวขาพเจาเอง คงไมคิดไปไกล หรือไมมีสิทธิ์ไปไกล

ไดถึงขั้นนั้นอยูแลวแน�ๆ คือเอาแคพอได เบาๆ-สบายๆ ก็ถือ

เปนพระคุณยิ่งแลว เพราะถึงเคยพยายามนําเอากระบวนการ

และกรรมวิธีของ พระศาสดา ทานมาใชอยูมั่ง เชน ลอง

หลับตาพริ้ม สูดลมหายใจเขา-ออก ระหวางอยูตามลําพังตัว

คนเดียว ประเภท ยุบหนอ-พองหนอ อะไรประมาณนั้น ผล

สรุปโดยสวนใหญ...ก็คือมัก สิ้นสติสมประดี หรือ หลับสนิท

นิทรา ในชั่วเวลาแคไมกี่อึดใจ ไมก็เผลอไปคิดโน�น-คิดนี่ จน

อาจกอใหเกิดอาการฟุงกระจาย แผซาน หรือ ฟุงซาน เอา

งายๆ โดยเฉพาะชวงแรกๆ หรือชวงที่ยังไมถึงกับคุนเคย คุน

ชิน กับความโดดเดี่ยว เดียวดาย มากมายซักเทาไหร โอกาส

ที่จะคิดโน�น-คิดนี่ คิดมาก หรือคิดเล็ก-คิดนอย ยอมมีความ

เปนไปไดเสมอๆ...

(6)

แตครั้นเม� อเริ่มคุนเคย คุนชิน จนไมคิดจะ พลานนนน 

ไป ณ ที่ไหนอีกแลว การที่ไมมีอะไรตอง แบก และแทบไมมี

อะไรไหลเขามา ปรุงแตง อารมณ-ความรูสึกมากมายซักเทา

ไหรนัก ถึงไมตอง ยุบหนอ-พองหนอ เอาเลยก็ยังได แตโดย

สภาวะแวดลอมและบรรยากาศ มันก็พอชวยใหเกิด สมาธิ 

ขึ้นมาไดมั่งไมมาก-ก็นอย และจากที่เคยคิดโน�น-คิดนี่ จนอาจ

เกิดอาการฟุงซาน ฟุงกระจาย ไดไมยาก แตเม� อคิดไปนานๆ 

คิดถึงขั้น ตกผลึก ขึ้นมาจนได สิ่งที่หลงเหลือนับจากนั้น แม

จะไมถึงกับหะรูหะราชนิดสามารถใชคําวา ปญญา เปนตัว

เรียกขาน แตก็พอชวยใหไมถึงกับตองหวนกลับไป โง หรือไป

จมอยูกับสิ่งรัดรึงตางๆ ที่ออกจะไมไดเร� อง-ไดราว หรือไมถึง

กับเปนสารประโยชนมากมายซักเทาไหรนัก...

(7)

สรุปรวมความแลว...สําหรับบรรดาผูที่แก ผูที่ชราแลว

ทั้งหลาย และผูที่คิดจะหันไปใหความสนใจกับสิ่งที่เรียกวา 

ศาสนา ในฐานะยารักษาโรค หรือยาบํารุง ก็แลวแต ก็ลอง

หาชอง หาทาง โดดเดี่ยว เดียวดาย หรือลอง ปลีกวิเวก ดู

มั่ง ก็ไมน�าจะถึงกับเสียหายอะไรมาก อยางนอยก็น�าจะเขาทา

กวา บรรดาผูที่ แกแลว-แกเลย หรือ แกเพราะกินขาว-เฒา

เพราะอยูนาน ที่ยังพยายามสงเสียงแหบโหยและครวญคราง 

ประเภท... ชวยหามลุง...ไปตีกะมันที อะไรทํานองนั้น...

                                                            

วาดวย...ความโดดเดี่ยว!!!

น�

รดแมปตามปฏิทินการเมืองขับเคล� อนไปตามลําดับ 

ลาสุดที่ประชุมรวมรัฐสภาเม� อวันที่ 24-25 ก.พ.ที่ผาน

มา ผานความเห็นชอบรางแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญสองฉบับคือ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส. และ 

พ.ร.บ.พรรคการเมือง วาระแรกไปแลว 

โดยในสวนของรางแกไข พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส.ไมมีปญหามากนัก 

เพราะที่มีการเสนอกันไปสี่รางฯ ทั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่

เสนอโดยคณะรัฐมนตรี-รางของพรรคเพ� อไทย-รางของวิปรัฐบาลหรือ 

ส.ส.รัฐบาล รวมถึงแมแตรางฯ ของพรรคกาวไกล ลวนผานความเห็น

ชอบจากที่ประชุมรวมรัฐสภาทั้งหมด 

แตที่ถูก ตีตก-คว่ําราง ก็เปนไปตามที่คาดการณกันคือ ราง

แกไข พ.ร.บ.พรรคการเมือง ของพรรคฝายคาน ทั้งของพรรคเพ� อ

ไทย-พรรคประชาชาติ และ ส.ส.พรรคฝายคานพรรคอ� นๆ และราง

ของพรรคกาวไกลที่ไมผานความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาในวาระ

แรก 

หลังถูก ส.ส.รัฐบาล-สมาชิกวุฒิสภา ตั้งปอมคาน มาหลายวัน

แลว เพราะมองวาเนื้อหาที่ฝายคานเสนอแกไขมา ไปไกลเกินกวาการ

แกไขกติกาการเลือกตั้งและระบบการบริหารงานของพรรคการเมือง 

เพ� อใหสอดรับกับการแกไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่เปลี่ยนระบบการ

เลือกตั้งไปกอนหนานี้ 

โดยประเด็นที่ถูก ส.ส.รัฐบาลและ ส.ว.หยิบยกมาเปนประเด็น

ในการจับมือกันสอยรวงรางแกไข พ.ร.บ.พรรคการเมืองของฝายคาน

หลักๆ ก็คือกรณี พรรคเพ� อไทย ที่เสนอแกไขมาตรา 28-29 ของ 

พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 เพ� อ เปดชอง ใหคนนอกที่ไมใช

สมาชิกพรรคสามารถใหขอคิดเห็น-คําแนะนําตอพรรคการเมืองได ที่

ถูกอภิปรายคัดคานวาเปนการเสนอแกไขในประเด็นที่ไมสอดคลองกับ

การแกไขรัฐธรรมนูญกอนหนานี้ และเขาขายลักษณะ หมกเม็ด-ยัด

ไส พวงมาดวยเพ� อหวังเปดชองใหคนนอก โดยเฉพาะโทนี่ ทักษิณ ชิน

วัตร เขาแทรกแซงพรรคเพ� อไทยไดทั้งโดยทางตรงและทางออม โดย

ไมเสี่ยงกับการถูกรองเอาผิดกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพ� อใหยุบ

พรรคเพ� อไทย 

ขณะที่รางแกไข พ.ร.บ.พรรคการเมืองของพรรคประชาชาติ  

ที่เสนอโดย พ.ต.อ.ทวี สอดสอง และพวก ยิ่งไปไกลกวานั้นคือ เสนอ

ให โละทิ้งมาตรา 28 และ 29 ออกไปทั้งหมดเลย ที่หนักกวาของรางฯ 

ของพรรคเพ� อไทยดวยซ้ํา 

สวนรางฯ ของ พรรคกาวไกล พบวาประเด็นที่ถูกอภิปราย

คัดคานไมเห็นดวยหลักๆ ก็คือ กรณีพรรคกาวไกลเสนอแกไข 

พ.ร.บ.พรรคการเมือง เพ� อ ตัดอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ ในการสั่ง

ยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิการเมืองกรรมการบริหารพรรคที่โดน

ตัดสินยุบพรรค 

ในทางการเมืองมีการมองกันวา เปนเพราะพรรคกาวไกลที่มา

จาก พรรคอนาคตใหม ที่โดนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคไปจาก

คดีเงินกู 191 ลานบาทของธนาธร จึงรุงเรืองกิจ จึงทําใหพรรคกาว

ไกล แคนฝงหุน กับศาลรัฐธรรมนูญ รอบนี้เลยทวงแคนดวยการเสนอ

แกไขกฎหมายพรรคการเมืองเพ� อขอตัดอํานาจศาลรัฐธรรมนูญ แตก็

ถูกทักทวงไมเห็นดวย โดยมองวาหากพรรคการเมืองไมไดกระทําผิด

อะไร ก็ไมเห็นตองกลัวศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค อีกทั้งเปนการเสนอ

แกไขในประเด็นที่ไมสอดรับกับการแกไขรัฐธรรมนูญกอนหนานี้ โดย

มีสมาชิกรัฐสภาบางสวน โดยเฉพาะสมาชิกวุฒิสภา มองวาเปนการ

เสนอแกไขเพ� อประโยชนทางการเมืองของตัวเอง จึงไมสามารถลงมติ

ใหผานไปได 

ดวยเหตุผลขางตนจึงทําให ส.ส.รัฐบาลและ ส.ว.สวนใหญไม

ลงมติออกเสียงใหรางแกไข พ.ร.บ.พรรคการเมืองทั้งของเพ� อไทย-

ประชาชาติและกาวไกล ผานวาระแรกไปได 

ซึ่งก็ไมใชเร� องเหนือความคาดหมายแตอยางใด เพราะฝาย

คาน โดยเฉพาะพรรคเพ� อไทย ทําใจแตแรกแลววาคงโดนตีตกสอย

รวงแน�นอน 

โดยขั้นตอนตอจากนี้จะเขาสูการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ

รวมรัฐสภา และพอเสร็จชั้นกรรมาธิการก็จะนําทั้งสองรางฯ กลับมา

ใหที่ประชุมรวมรัฐสภาโหวตในวาระสองและวาระสามตอไป โดยคาด

กันวาจะสงไปใหรัฐสภาไดในชวงสมัยประชุมรอบหนากลางปนี้  

เม� อทุกอยางกําลังเดินหนาไปตามลําดับ ดังน้ี จึงทําให โรดแมป 

การเมือง โดยเฉพาะการเตรียมพรอมสําหรับการเขาสูการเลือกตั้ง ทั้ง

การเลือกตั้งตามปกติหากสภาอยูครบเทอม และการเลือกตั้งกรณีเกิด

การยุบสภา กลไกทางกฎหมายเพ� อรองรับการเลือกตั้งจึงมีการ เตรียม

ไวแลว 

ดังนั้นไมวาสุดทาย พลเอกประยุทธ จันทร โอชา จะอยูครบ

เทอมตามอายุขัยสี่ปของสภาชุดนี้ คือมีนาคม 2566 หรือวาจะ ยุบ

สภา เสียกอน หากการแกไขกฎหมายลูกทั้งสองฉบับขางตนเดินหนา

ไปเร� อยๆ ไมมีการเตะถวง ดึงเกม ยื้อเวลา กระบวนการบังคับใชราง

แกไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับน�าจะแลวเสร็จกลางปนี้ 

คือไมน�าจะเกินเดือน ก.ค.-มิ.ย.2565 

ภายใตแนววิเคราะหการเมืองที่มองกันวา หากพลเอกประยุทธ

ไมแน�ใจในเสียงสนับสนุน โหวตไววางใจ ของตัวเองวาจะไดเสียงเกิน

กึ่งหนึ่งของจํานวน ส.ส.ในสภาที่มีอยู ตอนชวงถูกฝายคานย� นญัตติขอ

เปดอภิปรายไมไววางใจในการประชุมสภาสมัยหนาที่จะเปดกันวันที่ 

22 พ.ค.ไปจนถึง ก.ย.2565 พลเอกประยุทธก็อาจจะยุบสภากอนฝาย

คานย� นซักฟอก เพ� อไมใหกลายเปนนายกฯ คนแรกของประเทศไทย

ที่ตองหลุดจากตําแหน�งกลางสภา เพราะเสียงโหวตไววางใจไมถึงกึ่ง

หนึ่ง 

เร� องนี้ก็อยูที่วาพลเอกประยุทธมั่นใจในเสียงโหวตของตัวเอง

ตอนถูกย� นซักฟอกแคไหน?

หากมั่นใจ พลเอกประยุทธคงพรอมจะเสี่ยงเดินหนาเขาสูเวที

ซักฟอก แตหากไมมั่นใจเพราะเกรงวาจะถูก ส.ส.พรรครวมรัฐบาล 

รวมถึง ส.ส.พรรคเล็กอะไรตางๆ มา ขี่คอ-กดดันทางการเมืองในชวง

ศึกซักฟอก เพ� อแลกกับเสียงโหวตไววางใจ พลเอกประยุทธก็อาจ

ตัดสินใจถอดปลั๊กอายุรัฐบาลไวแคกลางปนี้ดวยการยุบสภา เพราะไม

อยากเสี่ยงเดินเขากองไฟศึกซักฟอก แลวถูก ส.ส.-นักการเมือง กดดัน

ตอรอง-บีบไข จนเสียความเปนตัวของตัวเองไป  

พลเอกประยุทธจะเลือกแบบไหน คาดวากอนถึงการเปด

ประชุมสภาสมัยหนา สักกลางๆ เดือน พ.ค. พลเอกประยุทธคงตอง

ชั่งน้ําหนักและตัดสินใจแลว 

นอกจากนี้มีการมองกันวาหากพลเอกประยุทธฝาดานศึก

ซักฟอกไปได ก็ยังตองเจออีกดานสําคัญคือการ ย� นตีความ เร� องวาระ

การดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรีแปดป ที่ฝายคานจะย� นตีความตอ

ศาลรัฐธรรมนูญในชวงใกลๆ สิงหาคม 2565 หลังฝายคานมองวา

พลเอกประยุทธไมน�าจะอยูในตําแหน�งไดเกินกวานั้น เพราะการอยู

ในตําแหน�งแปดปตามรัฐธรรมนูญตองนับจากสิงหาคม 2557 ที่พล

เอกประยุทธเปนนายกฯ ครั้งแรกตอนหลังรัฐประหาร คสช. ป 2557 

ไมใชนับจากหลังเลือกตั้งป 2562 

ซ่ึงหากพลเอกประยุทธฝาดานตีความวาระแปดปบนเกาอ้ีนายกฯ 

ไปไดอีก แลวลากรัฐนาวารัฐบาลจนถึงเดือน พ.ย. ที่ไทยเปนเจาภาพ

การประชุมเอเปก ที่ไฮไลตสําคัญจะอยูชวงปลายเดือน พ.ย.2565 ซึ่ง

จะมีผูนําหลายประเทศทั่วโลกเดินทางมาประเทศไทย หากไมเกิด

สถานการณแทรกซอนโควิดระบาดหนักในประเทศไทย  

รวมถึงชวงจังหวะเวลาดังกลาวที่การแกไข พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญสองฉบับคือ พ.ร.บ.การเลือกตั้ง ส.ส.และ พ.ร.บ.พรรค 

การเมือง น�าจะประกาศใชเรียบรอยแลว ตลอดจนกฎหมายสําคัญ

ของรัฐบาลอยาง ราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําป 2566 ก็มี

ผลบังคับใช รัฐบาลมีการจัดสรรเม็ดเงินลงไปในหน�วยงานตางๆ ครบ

หมดแลว ผนวกกับถารัฐบาลอยูจนไปถึงชวงเดือน พ.ย.ได ก็เทากับ

ตอนนั้นรัฐบาลมีการแตงตั้งโยกยายขาราชการระดับสูงครบหมด โดย

เฉพาะในหน�วยงานสําคัญๆ ที่มีผลทางการเมืองทั้ง

กองทัพ-สํานักงานตํารวจแหงชาติ-กระทรวงมหาดไทย 

เพ� อจัดวางคนที่ตัวเองไววางใจใหไปอยูใน ตําแหน�งหลัก เชน 

ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติคนใหม ที่จะมาแทน พล.ต.อ.สุวัฒน แจง

ยอดสุข ผบ.ตร. หรือการจัดทัพ ผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ ที่

ทั้งหมดจะเปนการ จัดทัพแตงตั้งโยกยายประจําป-บิ๊กขาราชการ 

ล็อตสุดทายของรัฐบาลพลเอกประยุทธชุดปจจุบัน 

หากทุกอยางเปนไปตามนี้ ถึงตอนนั้นคนก็มองกันวาพลเอก

ประยุทธอาจจะประกาศ ยุบสภา ปลายปนี้ เพ� อใหมีการเลือกตั้งภาย

ใตกติกาใหม บัตรสองใบ ในชวงตนป 2566

กระนั้น วากันตามจริง หากรัฐบาลพลเอกประยุทธอยูใน

อํานาจไปจนถึงปลายปนี้ มันก็เหลืออีกแคสามเดือนก็เดือนมีนาคม 

2566 ที่ครบเทอมสภาสี่ปพอดี 

ดังนั้น หากพลเอกประยุทธฝาสารพัดดานการเมืองสําคัญๆ 

กลางปนี้ ไปได 

เช� อไดเลยวา พลเอกประยุทธ ไมมีทางยุบสภาแน�นอน เพราะ

อีกแคอึดใจเดียวก็เดือนมีนาคม 2566 

แลวมีหรือพลเอกประยุทธจะไมอยากเขียนประวัติศาสตร

การเมืองใหตัวเองวาเปนนายกฯ ที่อยูจนครบเทอม   

แตสุดทาย สเต็ปการเมืองทุกอยางจะเดินไปตามนี้หรือไม คง

ตองรอดูกันไป เพราะการเมือง ความแน�นอนคือความไมแน�นอน 

โรดแมปการเมืองแตละชวงที่ลําดับไวขางตน ไมแน�อาจมี

สถานการณการเมืองแทรกซอนจนเกิดการพลิกผัน และทําใหหนา

กระดานการเมืองเปลี่ยนไปจากที่คนคาดหมายก็ได 

เพียงแตชวงนี้ที่การเมืองอยูในชวงปดสมัยประชุมสภาไปจนถึง  

22 พ.ค. มันก็ทําใหความรอนแรงทางการเมืองยอมลดลงไปจากตอน

ชวงเปดประชุมสภาคอนขางมาก ผลก็คือ ทําใหพลเอกประยุทธได

ผอนคลายทางการเมืองมากขึ้น และทําใหไดมีเวลาในการเตรียม

พรอมรับมือกับพายุการเมืองหลายระลอกที่จะโถมเขาใส หลังเปด

ประชุมสภาสมัยหนา

ท่ีแวดวงการเมืองมองกันวา พายุการเมืองท่ีพลเอกประยุทธ

ตองเจอตอนเปดประชุมสภารอบหนาอาจไมใชแคทําใหซวนเซ แตอาจ

ถึงข้ันทําใหรัฐบาลเจียนอยูเจียนไปก็ไดหากไมเตรียมพรอมรับมือใหดี. 

ปดสมัยประชุมสภา

คล� นลมการเมืองสงบ-รอพายุกอตัว

หลังเปดรอบหนา พ.ค.-ก.ย.65

โ หากพลเอกประยุทธฝาสารพัดดานการเมืองสําคัญๆ  

กลางปนี้ ไปได เช� อไดเลยวาพลเอกประยุทธ ไมมีทางยุบ

สภาแนนอน เพราะอีกแคอึดใจเดียวก็เดือนมีนาคม 2566 

แลว มีหรือพลเอกประยุทธจะไมอยากเขียนประวัติศาสตร

การเมืองใหตัวเองวาเปนนายกฯ ที่อยูจนครบเทอม



างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือก

ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) จํานวน 4 ฉบับ  ผาน

ความเห็นชอบจากที่ประชุมรวมรัฐสภาฉลุย ขณะที่ราง 

พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง  จํานวน 6 ฉบับก็

เปนไปตามคาด โดยผานความเห็นชอบเพียง 3 ฉบับ ที่ถูกตีตกไป 

3 ฉบับเปนรางที่เสนอโดย ชลน�าน ศรีแกว, 

พ.ต.อ.ทวี สอดสอง และพิธา ลิ้มเจริญ

รัตน แมฝายคานที่เสนอรางกฎหมาย

จะพยายามโนมนาวชี้ใหเห็นถึงขอ

บกพรองตางๆ อันไมสอดคลองกับหลัก

ประชาธิปไตย มุงหวังทําลายนักการเมือง 

พรรคการเมืองจนเกินไป แตก็รองขอให

สมาชิกรัฐสภารวมโหวตรับหลักการใน

วาระที่ 1 แตก็ไมเปนผล จากนี้เปนขั้น

ตอนการแปรญัตติของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ ที่รัฐสภาไดตั้งไว 49 คน ให

เวลาพิจารณา 15 วัน นัดประชุมนัดแรก 

1 มี.ค. สวนในที่สุดแลวจะออกมารูปแบบ

ไหน หรือไปไมรอดคงตองรอชม แตความพยายามใช “รางหลัก” เปน

จุดเริ่มในการปรับ หรือเพิ่มเติมเขาไปใหงายขึ้นในการพิจารณา อีกนัย

ยังเปนการเตรียมไวหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง จะไดงัดมาปดฝุน

ใชไดในเหตุเฉพาะหนา •  

วิกฤต “รัสเซีย-ยูเครน” นอกจากนักวิชาการที่วิเคราะหวิจารณ

แลว “นักการเมือง” ที่สนใจในปรัชญาการเมืองตะวันตกตางวิเคราะห

แสดงทัศนะกันคึกคัก โดยเฉพาะ “ปยบุตร แสงกนกกุล” เลขาธิการ

คณะกาวหนา แสดงทัศนะไมเห็นดวยกับนาโต จนถูกทัวรลงเพราะ

มองวาถือหาง “รัสเซีย” จนเจาตัวตอง

ออกมาชี้แจงจุดยืนวา ตอตานการรุกราน

ยูเครนของรัสเซีย และไมเห็นวานาโตมี

ประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคง และ

ถูกนํามาใชเปนเคร� องมือมหาอํานาจของ

ตะวันตก “ผมไมเขาใจวาทําไมเร� องนี้ตอง

เลือกขาง จนไปไกลถึงขนาดที่วาหากเรา

ตอตานการรุกรานของรัสเซีย แลวตอง

ตามมาดวยการสนับสนุนนาโต”  ขณะ

ที่ “ทิม” พิธา หัวหนาพรรคกาวไกล ทวีต

ขอความผานทวิตเตอรพุงตรง “เรียกรอง

ใหรัสเซียถอนกําลังทหารจากยูเครนใน

ทันทีอยางไมมีเง� อนไข” พรอมแจงเร� อง

ผลกระทบในดานอ� นๆ ที่สงผลเปนวงกวาง แตก็มีเสียงวิพากษวิจารณ

ไมนอยวาน�าจะ “เกินเบอร” ไปหน�อย  เพราะเอาเขาจริงการแสดง

ความเห็น หรือการวิเคราะหไมไดเปนเร� องผิดแปลก แตในระยะยาว

สําหรับคนที่คิดจะเปนผูนํา การแสดงจุดยืนในเร� องตางประเทศถือเปน

ทัศนะทางประวัติศาสตร บางครั้งอาจตองอยูในจุดที่พอดี •

เปนอีกมุมคิดหนึ่งของ พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา  นายก

รัฐมนตรี ที่สะทอนทัศนคติตอคําพาดหัวขาวของ “ส� อ” ระหวางเปน

ประธานเปดงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้สินครัวเรือน “ผมไมชอบคําพูดวา 

‘โว’ อะไรที่ดีและชี้แจงออกมา แตก็หาวา

โว โวคืออะไร ขี้โมขี้คุยหรืออยางไร เม� อ

ผมชี้แจงก็ฟงเสียงบาง ไมมีประเทศไหนที่

ส� อไมใหเกียรติผูนําประเทศขนาดนี้” กอน

ที่จะหันไปพูดกับพระสงฆดานหนาวา ตน

ขออนุโมทนาสาธุ และกําลังใชธรรมะขม

ใจอยู จบดวยเสียงปรบมือและเสียงขําขัน

ของผูรวมงาน สงผานความรูสึกของผูที่

พูดกับผูฟงวา “มองส� อ” อยางไร แตนั่น

ไมใชแคคําวา “โว” ที่มาจากคําพาดหัว 

ซึ่งใชมานานไมวาจะเปนนายกฯ พลเรือน

หรือทหาร แมกระทั่งในตางประเทศที่มี

การใชศัพทสแลง หรือ Parody จึงไมน�า

จะใชปญหาเร� องของการ “ใหเกียรติ” หรือ “ไมใหเกียรติ” แตเปนเร� อง

ของการเขาใจในบทบาทหนาที่ของอาชีพตางๆ ที่มีวิธีการที่แตกตางกัน 

สวนเร� องความน�าเช� อถือตอวงการส� อเปนอีกเร� องหนึ่ง ที่คนทําอาชีพส� อ

ก็ตองยอนมองตัวเอง  ซึ่งเปนคนละเร� องกัน •

ศาลใหปลอยชั่วคราว “เพนกวิน” พริษฐ ชิวารักษ  แกนนํากลุม

ราษฎร เปนระยะเวลา 3 เดือน (ครบกําหนดวันที่ 24 พ.ค.65) หลังมี

การย� นเอกสารยืนยันการศึกษาและการ

เตรียมสอบเพ� อจบการศึกษา จากคณบดี

คณะรัฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร ที่ไดออก

หนังสือรับรอง ซึ่งระหวางปลอยชั่วคราว

หามทํากิจกรรมที่ทําใหเกิดความเส� อมเสีย

หรือดอยคาตอสถาบันพระมหากษัตริย

และสถาบันศาล หามขัดขวางกระบวน

พิจารณาคดีของศาล  หามโพสตขอความ

ปลุกปนในส� อโซเชียลมีเดีย หรือเขารวม

ชุมนุมที่อาจกอใหเกิดความวุนวายในบาน

เมือง เปนตน ขณะที่ “อานนท นําภา” 

ยังไมไดรับอนุญาตใหมีการปลอยตัวแต

อยางใดในคราวนี้ แมจะมีการระดมบริจาคไดกวา 10 ลานบาท เกิน

วงเงินประกัน 2 ลานที่ศาลกําหนดไวสําหรับทั้งคูก็ตาม •
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3ในประเทศ

ชลน�าน ศรีแกว

พิธา ลิ้มเจริญรัตน

ขึ้นลงตามที่สะดวก มีจํานวนสมาชิกที่กําหนดไวใน

กฎหมาย 24 คน แตจะเชิญบุคคลที่เกี่ยวของกับงานดาน

ความมั่นคงเขารวมประชุมเพ� อจะไดรับทราบนโยบาย

และขอสั่งการตางๆ ไปพรอมกัน เชน พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และผูบัญชาการตํารวจ

แหงชาติที่ไดรับการแตงตั้งมานั่งเปนที่ปรึกษาดวย แต

ชวงหลังๆ พล.อ.ประวิตรซึ่งดํารงตําแหน�งหัวหนาพรรค

พลังประชารัฐ ก็ไมไดเขารวมประชุมอีกเลย ในชวงการ

แพรระบาดโควิด-19 พล.อ.ประยุทธก็ใชการประชุมผาน 

VTC เปนหลัก ยกเวนกรณีที่ตองประชุมกับ ผบ.เหลาทัพ 

ที่เปนกรรมการปรับยายทหารชั้นนายพล ก็จะมากันแบบ

ตัวเปนๆ ที่ศาลาวาการกระทรวงกลาโหม แตแยกประชุม

เปนวงเล็กหลังหรือกอนประชุมสภากลาโหมชุดใหญ 

สําหรับเนื้อหาในการประชุมจะมีประมาณ 6 วาระ เชน 

สรุปการทํางานของเหลาทัพและการสรุปสถานการณดาน

การขาวความมั่นคง และวาระเพ� อพิจารณาซึ่งเปนเร� อง

นโยบาย ระเบียบ และการแตงตั้งภายในหน�วย จากนั้น

เปนการสั่งการ พูดคุยกับสมาชิก ใชเวลาประมาณ 1-2 ชม. •

มาดูแนวคิดของ “เจนใหม” ไฟแรงในกองทัพเรือ 

นักเรียนนายเรือช� อแปลก โจนาร-นนร.พรกยกรัย บุญสม  

อานวา “พร-กะ-ยะ-กรัย” สังกัดกองพันที่ 1 กรมนักเรียน

นายเรือรักษาพระองค ไดรับเหรียญรางวัลเรียนดีกองทุน

เพ� อการศึกษาและวิจัยทางดานวิศวกรรมศาสตร ในพระ

ราชูปถัมภสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราช

กุมาร โดยมีผลการเรียนดี สอบไดที่ 1 ของคณะ

วิศวกรรมศาสตร โรงเรียนนายเรือ โดยเม� อวันที่ 23 ก.พ.65 

เวลา 10.00  น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรม

มหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมให นายเกษม วัฒนชัย 

องคมนตรี เปนผูแทนพระองค ออกรับนายธเนศ วีระศิริ 

นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ นําผู

ที่มีผลการเรียนดี สอบไดที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

ประจําป 2564 จํานวน 39 คน  เขารับเหรียญรางวัล

เรียนดี แตเน� องจาก นนร.พรกยกรัยติดภารกิจการฝกภาค

ปฏิบัติในทะเลตางประเทศของนักเรียนนายเรือประจําป

การศึกษา 2564 ระหวาง 19 ก.พ.-19 มี.ค.65 จึงไมได

ไปรับเหรียญดวยตนเอง แตก็ฝากคําใหสัมภาษณถึงเคล็ด

ลับการเรียนเกงมาดวย โดย “โจนาร” มองวา “การเรียน

คือหนาที่และความรับผิดชอบ ซึ่งผูที่เปนนักเรียนควรจะ

ตั้งใจและทําออกมาใหดีที่สุด เวลาทําขอสอบจะรูสึกวา

เปนเหมือนอุปสรรค ที่ตองขามผานไปใหได โดยอุปสรรค

นั้นสามารถควบคุมและแกไขได โดยการใหเวลาหรือใสใจ

ในบทเรียน นั่นก็จะทําใหผลการเรียนของเรานั้นออกมา

ดี” ....นับเปนเลือดใหมของทหารเรือไทยอีกนายหนึ่ง ที่

กําลังจะกาวเขามารับใชชาติในบริบทความมั่นคง สังคม 

การเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคนรุนปจจุบันตองฝาก

ภาระหนาที่ใหคนรุนนี้รับไมตอไป •

พิโธ อพิถัง กะละมังแตก! วาระการประชุม

คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) ครั้ง

ที่ 2/2565 ที่มี บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมเปนประธาน 

เม� อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผานมา ในเร� องการจัดสรรอัตราวาง

จากผลการเกษียณอายุราชการฯ เม� อสิ้นปงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ก็เลนเอาทั้งตํารวจทั้งนักขาวไปตีความการ

พิจารณาจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการฯ 

เม� อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนการแตงตั้งนายพล

วาระเดือนเมษายน หรือแตงตั้งวาระกลางป ซึ่งเปน

วาระที่จะมีการแตงตั้งตําแหน�ง ที่ปรึกษาพิเศษสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ (พล.ต.อ.) เทียบเทารองผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ (รอง ผบ.ตร.) ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร. 

(พล.ต.ท.)  เทียบเทาผูบัญชาการ (ผบช.) และผูทรง

คุณวุฒิ ตร. (พล.ต.ต.) เทียบเทาผูบังคับการ (ผบก.) รวม

ทั้งการแตงตั้งแทนตําแหน�งที่วางจากการลาออกใน

โครงการปรับเปลี่ยนกําลังพล หรือเออรลีรีไทร รุนที่ 22 

ประจําปงบประมาณ  2565 แตสุดทายไมมีอะไรในกอไผ 

แมแตหน�อไมก็ไมมี เพราะ บิ๊กแรก-พล.ต.ต.ยิ่งยศ 

เทพจํานงค โฆษกสํานักงานตํารวจแหงชาติ ยืนยัน “ยัง

ไมมีการพูดคุยแตอยางใด” ...ก็เลยหงายเงิบกันไป •

 อยางไรก็ดี แมจะยังไมมีวาระการแตงตั้ง 

นายพล เดือนเมษายน หรือแตงตั้งกลางป ทวาขอมูล

ที่ถูกจุดประกายขึ้นมาและเปนคําถามที่หลายคนสงสัย 

เกาอี้ รอง ผบ.ตร. ที่เปดขึ้นมาใหมเปนตําแหน�งเฉพาะ

ตัว ซึ่งขออนุมัติ ก.ตร. เปดขึ้นมาแกไขเม� อครั้งศาล

ปกครองกลางมีคําสั่งใหเพิกถอนคําสั่งสํารองราชการ 

บิ๊กตอย-พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา  กอนที่ศาล

ปกครองสูงสุดจะไมคุมครองการเพิกถอนคําสั่งสํารอง

ราชการ พล.ต.อ.วิระชัย ทําให บิ๊กตอย ตองไปอยู

ตําแหน�งสํารองราชการนั้น เกาอี้ รอง ผบ.ตร. ที่เปด

ใหมครั้งนี้วางหรือไมวางกันแน� และจะมีการนํามาใช

แตงตั้ง ผูชวย ผบ.ตร. ขึ้นมาดํารงตําแหน�งในการแตง

ตั้งนายพลวาระเดือนเมษายนนี้หรือไม คือคําถาม

ที่หลายคนรอฟงคําตอบจาก ผบ.ปด-พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข แมทัพใหญสีกากี วาตําแหน�ง รอง ผบ.ตร. 

ดังกลาวนั้นวางหรือไม อยางไร หากเปนตําแหน�งเฉพาะ

ตัวของ บิ๊กตอย จริงๆ บรรดา ผูชวย ผบ.ตร. 

ที่อยูในเกณฑขยับขึ้นไดทั้ง พล.ต.ท.ชินภัทร  สารสิน, 

พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง, พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช, 

พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท และ พล.ต.ท.สุรเชษฐ 

หักพาล รวมทั้งดาวรุงพุงแรงอยาง พล.ต.ท.ตอศักดิ์ 

สุขวิมล ตางก็ตองรับประทานแหว รองเพลงรอวาระ

เดือนตุลาคม กระนั้นใชหรือไม...ผบ.ปด •

ยอนมาดูผลการประชุม ก.ตร. วาระที่ยังไมมีการ

แตงตั้ง นายพล วาระเดือนเมษายน ที่ประชุมที่ 

นายกฯ ตู นั่งหัวโตะประธานการประชุมผานระบบวิดีโอ

คอนเฟอเรนซ รับทราบตามคณะอนุกรรมการขาราชการ

ตํารวจดานวินัย อุทธรณ รองทุกข และบริหารทรัพยากร

บุคคล ไดรายงานขอมูลการกระทําผิดวินัยรายแรงของ

ขาราชการตํารวจเดือน  ก.พ.65 มีตํารวจถูกลงโทษทั้ง

สิ้นจํานวน 23 นาย เปนการไลออกจากราชการจํานวน 

19 นาย และปลดออกจากราชการจํานวน 4 นาย ทั้งนี้ 

ตั้งแตเดือน ม.ค.-ก.พ.65 มีตํารวจถูกลงโทษทั้งสิ้นจํานวน 

36 นาย เปนการไลออกจากราชการจํานวน 29 นาย 

และปลดออกจากราชการ จํานวน 7 นาย โดย นายกฯ ตู 

ไดกําชับเจาหนาที่ตํารวจคนไหนประพฤติตนไมดี โดย

เฉพาะการทําผิดอาญา-วินัยเสียเอง ตองมีความรวดเร็ว

ในการลงโทษตามระเบียบวินัย รวมทั้งสั่งการให ผบ.ปด 

เดินหนากวาดลางแกงคอลเซ็นเตอรที่สรางความเดือด

รอนใหประชาชน ซึ่ง ผบ.ปด มอบหมายให บิ๊กเดน-

พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร รอง ผบ.ตร.ประสาน

กับประเทศเพ� อนบาน แลกเปลี่ยนขอมูลติดตามจับกุม

แกงดังกลาว •

เปนอีกหนึ่งความพยายามในการแกปญหา 

ตํารวจฆาตัวตาย ที่น�าช� นชม บิ๊กราญ-พล.ต.ท.สําราญ 

นวลมา  ผบช.น. พรอมดวย พล.ต.ต.สมบูรณ เทียนขาว 

ผบก.สปพ. และ พ.ต.อ.กรกฎ โปชยะวณิช รอง ผบก.สปพ. 

จัดโครงการนํารองปองกันแกไขปญหาการฆาตัวตาย

ของขาราชการตํารวจ ช� อโครงการ “เพ� อนเศรา เรา

หวงใย รวมขจัดภาวะซึมเศรา ของกําลังพล” เพ� อสราง

ทีมขยายผลสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ วิธี

การดานการรับฟงและการส� อสารที่เปนประโยชน อัน

สามารถจะชวยเหลือผูมีภาวะซึมเศรา ลดปญหาการฆา

ตัวตายไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเชิญคณะวิทยากร

จากสมาคมสะมาริตันสแหงประเทศไทย  ซึ่งเปนสมาคม

ที่มีอาสาสมัครผูดูแลทําหนาที่รับฟง และคลายทุกขให

แกผูมารับคําปรึกษามายาวนานกวา 40 ป นําโดย

คุณศรีอรุณ ธนะรัชติการนนท ผูอํานวยการสมาคม

สะมาริตันสแหงประเทศไทย และผูชวยศาสตราจารย 

พันตรีหญิง ดอกเตอรพนมพร พุมจันทร มาใหคํา

แนะนําในการดําเนินการตางๆ •

ฮือฮาไมนอยหลัง ป.ป.ช.เปดเผยบัญชีทรัพยสิน

ของ บิ๊กบี้-พล.อ.ณรงคพันธ จิตตแกวแท ผูบัญชาการ

ทหารบก โดยมีการแจงวาตนเองและ อาจารยเฌอ-

พล.ต.หญิง พิมพพิศา จิตตแกวแท คูสมรส อดีต

อาจารย โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา มีทรัพยสิน

ทั้งสิ้น 167,623,994 บาท เปนทรัพยสินของผูย� น 

19,112,534 บาท ของคูสมรส 148,511,459 บาท 

ทรัพยสินสวนใหญเปนเงินฝากของทั้งคู มูลคา

รวมกัน 19,922,119 บาท เปนเงินลงทุนของ 

พล.อ.ณรงคศักดิ์ 300,000 บาท ที่ดินในช� อของคู

สมรส 91,386,500 บาท สวนใหญอยูใน อ.ธัญบุรี 

จ.ปทุมธานี อ.เมืองลพบุรี อ.หนองโดน จ.สระบุรี 

อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี เขตราชเทวี เขตดินแดง 

กทม. โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางของทั้งคู มูลคารวม

กัน 45,262,447 บาท ยานพาหนะของทั้งคู มูลคารวม

กัน 4,500,000 บาท สิทธิและสัมปทานของทั้งคู มูลคา

รวมกัน 2,604,034 บาท •

ที่น�าสนใจ บิ๊กบี้ ไดแจงถึงรายไดประจํารายป 

ประกอบไปดวยเงินเดือนประมาณ 1.4 ลานบาท และ 

“เบี้ยประชุม” สภากลาโหมตอป 80,000 บาท (ตกครั้ง

ละ  6,600 บาท) สําหรับการประชุมสภากลาโหมจะจัด

ขึ้นในวันพฤหัสบดีสัปดาหสุดทายของเดือน ยกเวน รมว.

กลาโหม ซึ่งเปนประธานติดภารกิจ ก็จะขยับวันประชุม

พล.ต.ท.สําราญ 

นวลมา
พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา

พริษฐ ชิวารักษ 

นนร.พรกยกรัย 

บุญสม

อ

ร

พล.อ.ณรงคพันธ 

จิตตแกวแท 

พล.ต.อ.สุวัฒน 

แจงยอดสุข



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

นักกีฬาสวีเดนมอบเหรียญทองโอลิมปิกให้‘กุ้ย หมินไห่’

เฟียน-เพื่อนร่วมที่พักจากจอร์แดนได้ฟังเรื่องบาร์ชั้น

ดาดฟ้าของโรงแรม Jetwing Jaffna จากผมเข้าก็แสดง

ความสนใจเป็นพิเศษ เท่าที่ผมรู้มานี่คือบาร์แห่งเดียวใน

เมืองจาฟฟ์นา

เราเดินเกือบๆ 1 กิโลเมตรจากป้อมจาฟฟ์นาไปยังโรงแรม 

Jetwing รีเซ็ปชั่นแจ้งว่าวันนี้ Rooftop Bar ปิดให้บริการเพราะฝนตกลง

มาทั้งวันจนโต๊ะเก้าอี้เปียกปอนและอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน แต่ร้าน

อาหารของโรงแรมบนชั้น 2 เปิดตามปกติ

ขณะนี้มีแขกของโรงแรมรวมถึงลูกค้าจากภายนอกเข้ามากินมื้อ

ค่ำาแบบบุฟเฟต์อยู่เพียง 3 โต๊ะ โดยอาหารที่เตรียมไว้นั้นเพียงพอสำาหรับ

คน 100 คน ผมและซูเฟียนไม่ได้มากินมื้อค่ำา แต่ทางพนักงานของร้าน

ก็ยินดีขายเบียร์และของกินเล่นให้กับเรา ผมสั่งเบียร์สด Lion 1 เหยือก

ใหญ่ที่เรียกว่า Pitcher ขนาด 2 ลิตร และเฟรนช์ฟราย 1 จาน ซูเฟียน

เห็นดีเห็นงาม และไม่ได้สั่งอะไรเพิ่มเติม พนักงานต้องขึ้นไปกดเบียร์จาก

บาร์ชั้นดาดฟ้านำาลงมาให้เรา ได้ดื่มแล้วซูเฟียนแสดงท่าทางพออกพอใจ

เป็นอย่างมาก

แต่เราก็ดื่มกันแค่นั้น ผมเรียกเก็บเงิน เฟรนช์ฟราย 650 รูปี ส่วน

เบียร์ 700 รูปี ถือว่าราคาถูกมากโดยเฉพาะเบียร์ คิดเป็นเงินไทยราวๆ 

120 บาทเท่านั้น ในขณะที่เบียร์สดร้านธรรมดาๆ ของบ้านเราแค่ลิตร

เดียวก็เฉลี่ย 200 บาทเข้าไปแล้ว ซูเฟียนจะขอจ่าย แต่ผมไวกว่า ชิงจ่าย

ไป 2,000 รูปี สุดท้ายเขาไม่ยอม ตอนเดินออกจากร้านเขายื่นให้ผม 1 

พันรูปี ผมจึงคืนเงินทอนที่เหลือจากทิปให้เขา 400 รูปี

เราแวะซื้อเบียร์กันอีกคนละกระป๋องยาว ราคากระป๋องละ 240 

รูปี ถึงโฮสเทลผมรินเบียร์ใส่แก้ว ฮันนาห์-สาวเยอรมันถือกระป๋องเบียร์

มาร่วมวง ชัตติ-หนุ่มทมิฬผู้ดูแลเกสต์เฮาส์ก็มาพร้อมกระป๋องเบียร์ ห้อ

งดอร์มบุรุษและดอร์มสตรีอยู่ตรงข้ามกัน มีระเบียงอยู่ทางขวามือ

ฮันนาห์สงสัยว่าทำาไมผมต้องเทเบียร์ใส่แก้ว ผมย้อนว่า “คุณเป็น

คนเยอรมันน่าจะรู้ดี คนเรากินเบียร์จากแก้วเพราะได้เห็นสี ได้ดมกลิ่น 

ปากและลิ้นก็สัมผัสได้ดีกว่าการดื่มจากขวดหรือกระป๋อง” เธอว่า “แค่

กลืนมันลงไปก็พอแล้วมั้ง” ผมจึงเดาว่าเธอคงยังอายุน้อยอยู่มาก ชนิดที่

ว่าไม่มีใครคาดถึงเลยทีเดียว

เธอให้ทายอาชีพ ผมตอบว่าเป็นหมอ เธอก็เออออว่าใช่ แต่

สุดท้ายยอมรับว่าสร้างเรื่องขึ้นมา แล้วเธอก็ถามอายุของผม ชัตติ และซู

เฟียน แต่เธอไม่ยอมบอกของตัวเอง

เบียร์ของเธอหมดลงเพราะเธอดื่มอยู่ก่อนแล้ว ผมเข้าห้องพักไป

หยิบซิงเกิลมอลต์มาวาง ชัตติรู้งานขึ้นไปหยิบแก้วจากห้องครัวลงมา 3 

ใบ ผมรินให้ฮันนาห์ เธอรับไปจิบ ผมคิดว่าเธอไม่น่าจะชอบ เธอพูดขึ้น

ว่าไม่ชอบ ผมเดาต่อว่าเธอจะต้องบอกว่าง่วงและขอเข้านอน และก็เป็น

อย่างนั้นจริงๆ เธอหาวปากกว้าง และขอเข้านอน

พลันที่เธอเข้าห้องไป ชัตติผู้ถ่าย

รูปหน้าพาสปอร์ตของแขกทุกคนไว้เป็น

หลักฐานการเข้าพัก หยิบมือถือขึ้นมา

เลื่อนดูภาพพาสปอร์ตของฮันนาห์ แล้ว

ร้อง “เธอเกิดปี 2002!” นั่นเท่ากับเธอ

เพิ่งอายุ 19 ปี

ชัตติและซูเฟียนดื่มวิสกี้ของผม

สลับกับเบียร์ของพวกเขา ส่วนผมรอให้

เบียร์หมดแล้วจึงดื่มวิสกี้ ชัตติซดหายๆ 

เหมือนเมื่อคืนวาน ขวดนี้ผมเตรียมไว้

สำาหรับทั้งทริปสำาหรับจิบก่อนนอน บัด

นี้ชัตติดื่มจนขวดแห้งไปเรียบร้อยแล้ว 

แต่คิดอีกทีก็ดีไปอย่าง ผมจะได้มีพื้นที่

เหลือในกระเป๋าเพิ่มขึ้นมา

เช้าอีกวันทั้งชัตติและซูเฟียนบ่น

ปวดหัวเพราะอาการแฮงโอเวอร์ ผมบอกพวกเขาว่า “เพราะพวกคุณดื่ม

วิสกี้และเบียร์สลับไปมา” ผมไม่มีปัญหาเพราะดื่มวิสกี้ทีหลัง “พวกคุณ

ต้องเรียงระดับแอลกอฮอล์จากน้อยไปมาก แต่ไม่แน่ อาจเป็นเพราะพวก

คุณสูบพันลำา” ผมไม่สูบเพราะกลัวโควิด พวกเขาใช้ระบบจุดตัวหนึ่งแล้ว

ยื่นวนกันไปมา ฮันนาห์ก็แจมกับพวกเขาด้วย

ซูเฟียนอาการหนักถึงขั้นไม่ขึ้นไปกินมื้อเช้า ฝากผมซื้อน้ำาส้มจาก

ซูเปอร์มาร์เก็ต Cargills ผมซื้อนมรสกาแฟมาเหมือนเคย มีความเป็น

กาแฟมากกว่ากาแฟหวานเจี๊ยบจากร้านเบเกอรี่ Rolex’s แบ่งนมรส

กาแฟนี้ให้กับฮันนาห์ที่เข้ามาในห้องครัวพอดี และแบ่งกล้วยน้ำาว้าให้เธอ

อีก 1 ลูก

อยู่ๆ ฮันนาห์ก็ยอมรับกับผมว่าเพิ่งเรียนจบชั้นมัธยมปลาย ยังไม่

ได้เข้ามหาวิทยาลัย เธอหยุดเรียน 1 ปี เพราะยังไม่รู้ว่าจะเรียนด้านไหน

ต่อ เรื่องแบบนี้ค่อนข้างธรรมดาของเด็กเยอรมันที่จะพักช่วงนี้ 1 ปี หรือ

ครึ่งปี เพื่อตามหาตัวเองให้เจอก่อนตัดสินใจไปต่อในระดับอุดมศึกษา ฮัน

นาห์เริ่มให้ความสนใจทางด้านจิตรกรรมและ

วารสารสนเทศ ส่วนที่เมื่อคืนกล้าอุปโลกน์ว่า

ตัวเองเป็นหมอนั้น เพราะครอบครัวของเธอฝั่ง

แม่เป็นหมอกันทุกคน จึงไม่ยากที่จะสร้างเรื่อง

ขึ้นมา

เธอมาเที่ยวศรีลังกาได้เดือนกว่าแล้ว 

ก่อนหน้านี้เธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับศรีลังกาแม้แต่

นิดเดียว เธอคิดว่าหน้าตาของชาวศรีลังกาจะ

ออกไปทางจีน เกาหลี และญี่ปุ่นด้วยซ้ำาไป เธอ

มาศรีลังกาเพราะเป็นประเทศแรกๆ ของโลก

ตะวันออกที่เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวและค่า

ครองชีพไม่แพง แม้ว่าต้องถูกกักตัวในโรงแรม 

14 วันเพราะไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน 

และเธอก็ไม่ต้องการฉีดเพราะกลัวผลข้างเคียง

ในระยะยาว เธอว่ามันเร็วเกินไปที่จะมั่นใจได้

ว่าวัคซีนที่ผลิตออกมามีความปลอดภัย โดย

เฉพาะชนิด mRNA

วันนี้เธอเช่ามอเตอร์ไซค์แบบสกูตเตอร์

หวังขี่ทัวร์ให้ทั่วจาฟฟ์นาเขตนอกเมือง แต่

เป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกในชีวิต ช่วง

สายๆ ฝนยังตกลงมาปรอยๆ และหยุดเว้นช่วง

ตอนที่ผมกำาลังจะออกจากที่พัก เจอฮันนาห์

กับสกูตเตอร์ของเธอ ปรากฏว่าเธอยังสตาร์ท

เครื่องไม่เป็นและแทบไม่รู้วิธีการขี่ แต่ก็ยังกล้าขี่ เห็นกระตุกๆ แล้วก็

กระชาก เพราะสกูตเตอร์ไม่มีเกียร์ ไม่มีคลัตช์ บิดทีก็กระชากที จนเกือบ

ชนกำาแพงตึก แต่เธอไม่มีท่าทีหวาดกลัวหรือกังวลใดๆ พอออกจากหน้าที่

พักได้ สกูตเตอร์ของเธอก็เซไปเซมา แล้วพุ่งขึ้นหน้าไป ผมคิดในใจว่าวัน

นี้เธอไม่น่าจะรอดจากอุบัติเหตุ จะเบาหรือ

แรงแค่ไหนเท่านั้นเอง

ส่วนการเดินทัวร์ของผม เมื่อออก

จากที่พักแล้วก็เดินไปบนถนน Stanley 

Rd. ทางทิศตะวันออก ตรงไปยังวัดศรี

นากาวิหาร บนซุ้มประตูทางเข้าเขียนว่า 

Sri Nagavihara International Buddhist 

Centre Jaffna เป็นวัดที่ไม่ได้มีพื้นที่กว้าง

ขวางเท่าใดนัก

พงศาวดาร “มหาวงศ์” ได้บันทึก

เรื่องราวไว้ว่าพระสังฆมิตตาเถรี พระราช

ธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราชที่อุปสมบท

เป็นภิกษุณีได้เดินทางจากอินเดียพร้อม

คณะภิกษุณีและผู้ติดตาม นำาหน่อของต้น

พระศรีมหาโพธิแห่งพุทธคยามาขึ้นฝั่งเกาะ

ลังกาบนคาบสมุทรจาฟฟ์นา ตรงกับปีใดไม่มีใครทราบแน่ชัด

พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะเสด็จจากกรุงอนุราธปุระมาต้อนรับ 

และเมื่อขบวนอัญเชิญพระศรีมหาโพธิมาถึงบริเวณนี้ ชาวนากาซึ่งเป็น

ชนพื้นเมืองดั้งเดิมตอนบนของเกาะลังกา ได้ร้องขอให้ขบวนแวะพักเพื่อ

เฉลิมฉลองและถวายสักการะต้นพระศรีมหาโพธิเป็นเวลา 7 วัน พระเจ้า

เทวานัมปิยติสสะก็ทรงอนุญาต และภายหลังวัดศรีนากาวิหารก็ถูกสร้าง

ขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำาลึกเหตุการณ์ในครั้งนั้น โดยเชื่อว่าพระเจ้าเทวา 

นัมปิยะติสสะเป็นผู้มีบัญชาให้สร้าง

ระหว่างสงครามกลางเมือง 26 ปี วัดศรีนากาถูกทำาลายลงไปบาง

ส่วน แต่ไม่กี่ปีมานี้รัฐบาลได้บูรณะขึ้นมาใหม่จนอยู่ในสภาพสมบูรณ์อีก

ครั้ง มีรูปปั้นจำาลองเหตุการณ์เมื่อครั้งกระโน้น นั่นคือพระเจ้าเทวานัม

ปิยติสสะทรงคุกเข่าพนมมือต่อพระสังฆมิตตาเถรีที่กำาลังถือหน่อต้นพระ

ศรีมหาโพธิ

ถัดจากรูปปั้นดังกล่าวคือต้นโพธิ์ ถูกล้อมรั้วคอนกรีตไว้อย่างดี 2 

ชั้น มีอัฒจันทร์ศิลาหรือมูนสโตนตรงทางเข้า 

ผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็น 1 ใน 32 ต้นโพธิ์ที่มี

การตอนก่ิงไปจากพระศรีมหาโพธิกรุงอนุราธปุระ

เพื่อปลูกทั่วศรีลังกาในกาลต่อมาหรือไม่

ใกล้ๆ กับต้นโพธิ์คือพระเจดีย์สีขาวขนาด

ไม่ใหญ่นัก มีทางขึ้น 4 ทาง และมีอัฒจันทร์

ศิลาทั้ง 4 ฝั่ง ทราบว่ามีการพบร่องรอยของ

วฏะดาเกหรือศาลาครอบพระเจดีย์อันบ่งบอก 

ได้ถึงความเก่าแก่ของเจดีย์ (องค์เดิม) รวมถึง

หินพระพุทธบาท

ฝั่งซ้ายมือหลังจากเดินเข้าวัดมีฮินดู

สถานขนาดย่อมตั้งอยู่ ชื่อว่า “ปัญจมหา

เทวาลัย” เป็นอาคารสีขาวแถบสีแดง มี 1 

ประตู 2 หน้าต่าง ภายในประดิษฐานเทพเจ้าที่

ชาวฮินดูในศรีลังกาให้การเคารพสักการะเป็น

พิเศษ 5 องค์ ได้แก่ พระศิวะ, พระวิษณุ, พระพิฆเนศ, พระแม่ลักษมี 

และพระขันทกุมาร รวมถึงพระศิวลึงค์บนฐานโยนีที่ฝั่งซ้ายของห้อง

หน้าปัญจมหาเทวาลัยมีรถปิกอัพจอดอยู่ 1 คัน บนกระบะตกแต่ง

เป็นรูปกล่องสี่เหลี่ยม เขียนข้อความไว้รอบ ทั้งภาษาสิงหลและทมิฬ รวม

ถึงสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธและศาสนาฮินดู มีภาษาอังกฤษอยู่ประโยค

เดียว คือ “Buddhists and Hindus United”

ผมเดินออกจากวัดผ่านหน้าทหารที่ถือปืนยืนยามอยู่ เลี้ยวซ้ายเข้า

ถนน Jaffna-Point Pedro Rd. เลี้ยวขวาอีกทีไปยังถนน Navalar Rd. ฝน

ก็ตกลงมาอย่างหนัก ต้องกางร่มยืนนิ่งอยู่กับที่ ไม่กล้าเข้าไปหลบในศาลา

ป้ายรถเมล์เพราะมีคนอยู่เยอะ พอฝนซาผมก็เดินต่อจนถึงพิพิธภัณฑ์ทาง

โบราณคดีเมืองจาฟฟ์นา (Archaeological Museum, Jaffna) ตั้งอยู่ด้าน

หลังของอาคาร Navalar Cultural Hall ราว 150 เมตร

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1978 ไม่เก็บค่าบริการ แต่

ให้ผู้เข้าชมบริจาคตามความสมัครใจ ตัวอาคารดูจากภายนอกสภาพ

ไม่เหมือนพิพิธภัณฑ์ ออกคล้ายๆ ที่เก็บของมากกว่า แต่พอเดินเข้าไป

จึงเห็นว่ามีการจัดระบบได้ดี มีห้องหลายห้อง และจัดแสดงของสะสม

จำานวนมาก น่าเสียดายตรงห้ามถ่ายภาพ

เจ้าหน้าที่หนุ่มบอกว่าโบราณวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ได้

รับมาจากสถานที่ต่างๆ ในเมืองจาฟฟ์นาและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัด

นอร์เทิร์น หลังสงครามกลางเมืองมีการนำาโบราณวัตถุเข้ามาเพิ่มจำานวน

หนึ่ง เนื่องจากสถานที่เก็บรักษาเดิมถูกทำาลายจนพังพินาศ

โบราณวัตถุ-สิ่งแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ที่ผมจำาได้และรีบจดลง

สมุดหลังกลับถึงที่พัก มีดังนี้ รูปแกะสลักหินเทพเจ้าฮินดู อายุระหว่าง

คริสต์ศตวรรษที่ 11-13, บานประตู-บานหน้าต่างจากไม้ชิ้นเดียวที่แกะ

สลักลวดลายอย่างสวยงาม, ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำาวันสมัย

โบราณ, อุปกรณ์-เครื่องทุ่นแรงทางเกษตร, เครื่องปั้นดินเผา เครื่อง

โลหะต่างๆ, อัญมณี-เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกาย, เครื่องดนตรี ที่น่า

ประทับใจมากคือเครื่องดนตรีลักษณะเป็นหม้อดินเผา มี 7 ปากสูงต่ำาไม่

เท่ากัน ใส่น้ำาลงไปแล้วตีที่ปากก็จะได้เสียงโน้ตต่างกัน 7 เสียง

นอกจากนี้ยังมีศาสตราอาวุธจำาพวกหอก, ดาบ, ขวาน รวมถึง

เครื่องมือล่าสัตว์, เสลี่ยงสำาหรับแบกหามบุคคลสำาคัญ, เครื่องใช้-เครื่อง

ประดับทำาจากงาช้าง, เครื่องไม้ใช้สอยที่เกี่ยวกับการกินหมาก, เหรียญ

และเงินโบราณ, สิ่งของจากยุคอาณานิคม เช่น อ่างศีลจุ่ม, โทรศัพท์, 

ภาพเขียนขนาดใหญ่ควีนวิกตอเรียแห่งอังกฤษ ไม่ว่าเราจะเคลื่อนไป

ตำาแหน่งไหน สายพระเนตรก็มองตาม แบบเดียวกับภาพเขียนโมนาลิซา

เจ้าหน้าที่หนุ่มยืนคอยขณะผมชมแต่ละชิ้น ผมก็เลยเกรงใจ ไม่

กล้าดูนานเกินไป ตอนหลังผมขอให้เขาปล่อยผมไว้ตามลำาพัง เขาก็ยินดี

การชมวัตถุโบราณเวียนไปจนถึงตอนจบ เป็นการบังคับให้ปิดท้าย

ที่ส่วนนี้ คือส่วนที่เป็นพระพุทธรูปเศียรขาด ตั้งแสดงส่วนลำาตัวและส่วน

หัวแยกกัน ประมาณ 3 ชุด ไม่แน่ใจว่าภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์มีความ

ตั้งใจประการใด

เจ้าหน้าที่คนเดิมเดินมาดักตรงประตูทางออก เขาขอให้เขียน

ความประทับใจลงในสมุดเยี่ยม และชี้ ไปที่ตู้บริจาค ผมกะจะบริจาค 500 

รูปี แต่ไม่มีแบงก์ 500 มีใบละ 100 รูปี 2 ใบ และใบละ 20 รูปีอีกสิบ

กว่าใบ ผมยื่นให้เขาไปทั้งหมด ถามว่า “โอเคมั้ย น้อยไปมั้ย” เขารับไป

แล้วพับครึ่งโดยไม่ดูจำานวน ยัดลงตู้ทันที แสดงสีหน้าพอใจ

ผมเดินออกจากพิพิธภัณฑ์กลับเข้าสู่ถนน Navalar เลี้ยวซ้าย

ไปบนถนน Kovil เดินอีก 1 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมดจากที่พัก 

Yaarl Hostel ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ถึงวัดนัลลูร์ขันทสวามี (Nallur 

Kandaswamy Kovil) วัดฮินดูที่สวยงามอลังการ กินพื้นที่ใหญ่กว้าง 

ประกอบด้วย โคปุระหรือหอคอยซุ้มประตูถึง 4 แห่ง และหอระฆัง 6 

หอ ล้อมรอบด้วยกำาแพงทุกด้าน ดูคล้ายป้อมปราการเมือง

วัดฮินดูแห่งนี้มีความสำาคัญและมีชื่อเสียงที่สุดในจาฟฟ์นา หรือ

อาจจะทั้งประเทศศรีลังกาก็ว่าได้ องค์เทพประธานของวัดคือพระขันท                                                                         

กุมาร โอรสของพระศิวะกับพระแม่อุมาเทวี เป็นพระอนุชาของพระ

พิฆเนศ พระขันทสวามีถือเป็นเทพที่ได้รับการสักการบูชาอย่างสูงใน  

หมู่ชาวทมิฬในศรีลังกาและอินเดียตอนใต้ เป็นเทพแห่งสงคราม ความ

กล้าหาญ และความเยาว์ตลอดกาล ส่วนคำาว่า “นัลลูร์” คือชื่อของเมือง

หลวงอาณาจักรจาฟฟ์นาโบราณ ปัจจุบันเป็นเขตหนึ่งของเมืองจาฟฟ์นา

นัลลูร์ขันทสวามีสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.948 ใกล้ๆ 

พระราชวังของกษัตริย์จาฟฟ์นา วัดที่เห็นในปัจจุบันถือเป็นวัดที่สร้างขึ้น

ใหม่เป็นครั้งที่ 4 สถานที่ตั้งเดิมของวัดคือโบสถ์เซนต์เจมส์ในปัจจุบัน อยู่

ห่างไปทางตะวันออก 1 กิโลเมตร สำาหรับโบสถ์แห่งที่ 3 หรือก่อนจะ

สร้างใหม่ขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อปี ค.ศ.1734 (ในยุคดัตช์ปกครอง) ถูกทำาลาย

ลงในปี ค.ศ.1624 โดย “ฟิลิเป เด โอลิเวรา” คาทอลิกคลั่งศาสนา-

แม่ทัพโปรตุเกสผู้พิชิตคาบสมุทรจาฟฟ์นา

ผมไม่รู้มาก่อนว่าวัดปิดตอนกลางวัน เปิดเฉพาะช่วงเช้าและเย็น 

ได้แต่เดินเลียบกำาแพงจากโคปุระหรือซุ้มประตูทิศใต้อันได้ชื่อว่า “ประตู

ทอง” 9 ชั้น ไปยังประตูตะวันออกซึ่งงดงามไม่แพ้กัน วัดความยาวได้

ประมาณ 200 เมตร เพียงประมาณครึ่งทางกว่าจะถึงประตูทิศเหนือ ซึ่ง

ถือเป็นโคปุระขนาดใหญ่สุดบนเกาะศรีลังกา ส่วนทางเข้าหลักคือโคปุระ

ทางทิศตะวันออก

ถึงตอนนี้ผมรู้สึกเมื่อยขาขึ้นมา จากที่ตั้งใจจะเดินต่อไปยังสถานี

รถไฟก็ตัดสินใจเรียกตุ๊กๆ ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร คนขับคิดค่า

รถ 200 รูปี ถึงสถานีผมเข้าไปซื้อตั๋วรถไฟเพื่อเดินทางลงใต้ไปยังสถานี

อนุราธปุระในเช้าวันรุ่งขึ้น

ได้นั่งพักที่สถานีรถไฟราว 10 นาทีก็รู้สึกขาแข้งกลับมามีกำาลัง 

เดินกลับที่พักระยะทางเกือบ 2 กิโลเมตร ได้เจอฮันนาห์ในตอนเย็น เธอ

สารภาพว่าขี่มอเตอร์ไซค์ชนชายคนหนึ่ง โชคดีที่เหยื่อไม่เจ็บหนัก ผมเล่า

เรื่องนี้ให้ซูเฟียนฟัง และพูดถึงความกล้าของเธอ

แต่ซูเฟียนมองว่ามันคือความบ้ามากกว่า.

กับระบอบการปกครองของตน ผมขอให้จีน

ปรับปรุงในเรื่องสิทธิมนุษยชนและปล่อยตัวกุ้ย 

หมินไห่ อาจเป็นการขอที่มาก แต่มีเหตุผลที่จะ

ขอเช่นนี้

แอนเจลา กุ้ย ที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ใน

อังกฤษ เขียนทางทวิตเตอร์ว่า “ฟาน เดอร์ 

โพล มาหาฉันที่เมืองเคมบริดจ์ ฉันรับเหรียญ

ทองของเขาในนามพ่อของฉัน ถ้าพ่อรู้เรื่องนี้ 

พ่อต้องรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง”

ฟาน เดอร์ โพล หลังเดินทางกลับ

ประเทศหลังจบแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่ง

เกมส์ เขาให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อัฟตันบลา                                                     

เดทเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ว่า “โอลิมปิกเป็น 

การแข่งขันกีฬาที่ยอดเยี่ยมที่นักกีฬาทั่วโลกชาติ

ต่างๆ ได้มาพบกัน แต่ก็มีเหตุการณ์อย่างเช่น

ที่เยอรมนีเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกก่อนที่ฮิตเลอร์                                                       

จะบุกโปแลนด์ และเป็นสิ่งที่รัสเซียทำาก่อน

บุกยูเครน” เขาอ้างถึงโอลิมปิกฤดูหนาว “โซชิ

เกมส์” ที่รัสเซียเป็นเจ้าภาพก่อนที่รัสเซียจะบุกคาบสมุทรไครเมีย

เขาบอกด้วยว่า เป็นเรื่องที่ไม่มีความรับผิดชอบอย่างยิ่งที่ให้

ประเทศซึ่งมีรัฐบาลละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดแจ้งเช่นจีน เป็นเจ้า

ภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิก

กุ้ยเป็น 1 ใน 5 ของผู้จัดพิมพ์หนังสือที่มีสำานักงานในฮ่องกงที่

หายตัวไปเมื่อปลายปี 2558 หลังจากพวกเขาตีพิมพ์หนังสือหลายเล่ม

ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีน 

กุ้ยหายตัวไประหว่างมาเที่ยววันหยุดในประเทศไทยเมื่อปี 

2558 จากนั้นเขาปรากฏตัวในจีน ต่อมาศาลตัดสินจำาคุกเขา 2 ปี 

เพียงไม่กี่เดือนหลังเขาได้รับการปล่อยตัวเมื่อเดือนตุลาคม 

2560 เขาโดนเจ้าหน้าที่จีนจับกุมตัวระหว่างนั่งรถไฟมากรุงปักกิ่งกับ

เจ้าหน้าที่ทูตสวีเดน และโดนตัดสินโทษจำาคุก 10 ปีในปี 2563

กุ้ยเกิดที่จีน แต่อพยพมาอยู่สวีเดนหลังเหตุการณ์ปราบ 

ปรามประชาชนที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในปี 2532 ต่อมาได้เป็น

พลเมืองสวีเดน รัฐบาลสวีเดนเรียกร้องมาแล้วหลายครั้งให้ปล่อย

ตัวเขา.

ลส์ ฟาน เดอร์ โพล (Nils van der Poel) นักกีฬาสปีด 

สเกตทีมชาติสวีเดน มอบ 1 ใน 2 เหรียญทองที่เขาแข่ง

ชนะในโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งให้กุ้ย หมินไห่ นักเขียน 

ผู้จัดพิมพ์หนังสือสัญชาติจีน-สวีเดนที่ขณะนี้รับโทษจำาคุก 

10 ปีอยู่ที่เรือนจำาในจีน 

เอเอฟพีรายงานการเผยขององค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์

เนชั่นแนล เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าเมื่อวันพฤหัสบดี

ที่ผ่านมา ฟาน เดอร์ โพล เดินทางมามอบเหรียญทองโอลิมปิกสปีด

สเกตประเภท 10,000 เมตร ที่เขาชนะในการแข่งขันโอลิมปิกฤดู

หนาวที่กรุงปักกิ่ง ที่เพิ่งปิดฉากไปเมื่อไม่กี่วันก่อนให้กับแอนเจลา กุ้ย 

ลูกสาวของกุ้ย หมินไห่ โดยมีเจตนามอบเหรียญทองนี้ให้กับบิดาของ

เธอ

ฟาน เดอร์ โพล กล่าวในแถลงการณ์ที่เผยแพร่โดยแอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนล ว่า “แม้ว่าผมจะไม่ใช่เสียงของนักกีฬาโอลิมปิก

ทุกคน แต่ผมและเพื่อนๆ ต่างอุทิศชีวิตของเราเพียรพยายามฝึกซ้อม

เพื่อความเป็นเลิศในกีฬาที่เราลงแข่งขัน แต่รัฐบาลจีนเลือกใช้ความ

ฝันของพวกเราเป็นอาวุธทางการเมือง เพื่อสร้างความชอบธรรมให้

วัดพุทธ วัดฮินดู และโบราณวัตถุแห่งจาฟฟ์นา

ประติมากรรมจำาลองเหตุการณ์เมื่อครั้งพระเจ้าเทวานัมปิยติสสะเสด็จมาต้อนรับพระ

สังฆมิตตาเถรี

ตุ๊กๆ ยี่ห้อ Bajaj จากอินเดียกับสีสันลวดลาย

จูงใจลูกค้า

บ้านหลังหนึ่งในเขตนัลลูร์ เมืองจาฟฟ์นา พระโคบน

หัวเสารั้วบ้านคือสัญลักษณ์ของศาสนาฮินดู

ฝนตกลงมาระหว่างทาง วัดศรีนากาวิหาร-

พิพิธภัณฑ์ โบราณคดีเมืองจาฟฟ์นา

พิพิธภัณฑ์ โบราณคดีเมืองจาฟฟ์นา เพิ่งสังเกตเห็นว่า

ส่วนยอดของเจดีย์ 2 ยอดวางอยู่ตรงประตูทางเข้า

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เผยแพร่ภาพฟาน เดอร์ โพล มอบ

เหรียญทองโอลิมปิกให้แอนเจลา กุ้ย เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2565

ฟาน เดอร์ โพล เข้าเส้นชัยสปีดสเกตประเภท 5000 เมตร ในโอลิมปิกฤดูหนาว

ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2565

พระเจดีย์ภายในวัดศรีนากาวิหาร สร้าง

ขึ้นใหม่ภายหลังองค์เก่าถูกทำาลายลง

ซู

นิ

วัดนัลลูร์ขันทสวามี มองจากทิศใต้ของวัด โคปุระ

หรือซุ้มประตู 9 ชั้นนี้เรียกว่า “ประตูทอง” 
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5ตางประเทศ

ตองการแยกตัวออกจากประเทศ ขอใหรัฐบาลรัสเซียชวยรับรอง 

และอาจหมายถึงตองการรวมกับประเทศรัสเซียเหมือนไครเมีย ไม

วาเร� องนี้เปนความตองการของประชาชนสวนใหญหรือเปนความ

ตองการของใครบางคน ปฏิบัติการฝงตะวันออกแยกตัวออกจาก

ประเทศเกิดขึ้นตั้งแตป 2014 แลว

ในสมัยที่ยังเปนสหภาพโซเวียต ยูเครนเปนรัฐที่เจริญและ

อุดมสมบูรณ เปนอูขาวอูน้ํา ไดช� อวาเปนแหลงผลิตขนมปงของ

โซเวียต เปนแหลงอุตสาหกรรมหนัก (ไทยเคยซื้อใชรถถัง Oplot-T 

ที่ผลิตโดยยูเครน) แตความรุงเรืองอุดมสมบูรณคอยๆ หายไปหลัง

ยูเครนประกาศเปนอิสระเม� อสิ้นสหภาพโซเวียต ตองขอความชวย

เหลือทางเศรษฐกิจจาก IMF การเมืองที่เต็มดวยการทุจริตคอรรัปชัน 

แบงฝกแบงฝายกลายเปนยูเครนตะวันตกกับตะวันออก ยูเครนไมใช

ความเจริญ ไมใชอูขาวอูน้ําอีกตอไปและน�าจะมืดมนไปอีกนาน

ลาสุดรัสเซียเปดฉากทําสงครามเต็มรูปแบบรุกเขาไปใน

ยูเครนสูเมืองหลวงกรุงเคียฟ ทหารยูเครนตองรบกับกองทัพรัสเซีย

ตามลําพัง ความ จริง ทุก อยาง ชัดเจน ตั้งแต ตน  คือ นาโต จะ ไม ชวย รบ 

ยูเครน ตอง สู เอง ซึ่ง แพ แน�นอน  รัสเซีย จะชวย ให  2 ประเทศ รัฐ

กันชนที่เกิดขึ้นใหม มี พื้นที่ มาก พอ สวนยูเครนที่เหลือจะเปนกลาง

หรืออิงตะวันตกน�าจะกําลังเจรจา หากเจรจาไมสําเร็จรัสเซียอาจตั้ง

รัฐบาลเฉพาะกาลปกครองยูเครน

ถาการเจรจาเปนไปดวยดี สถานการณยูเครนจะเขาสูภาวะ

ปกติในไมชา ในอีกทางคือการเจรจายืดเยื้อ หรือหากรัสเซียตั้ง

รัฐบาลเฉพาะกาลสถานการณจะอึมครึมอีกนาน

ไมวาอยางไรประวัติศาสตรจะจารึกวาอาณาเขตยูเครนถูก

ตัดออกไปอีก

สิ่งที่รัสเซียไดบนความสูญเสียของยูเครน:

ในประวัติศาสตรรัสเซียเคยถูกรุกรานเขาลึกถึงใจกลาง

ประเทศหลายครั้ง แตละรอบตายนับสิบลานคน บานเมืองถูก

ทําลายยอยยับ เปนประสบการณที่ไดเรียนรูและจดจํา เกิด

ยุทธศาสตรปองกันประเทศดวยการสรางแนวรัฐกันชน (buffer 

state) และยึดหลักการนี้เร� อยมา เปนที่มาของเสนตองหาม (red 

line) ที่รัสเซียย้ําแลวย้ําอีกหามยูเครนเปนสมาชิกนาโต

ตอนนี้ยูเครนตะวันออกประกาศตัวเองเปนสาธารณรัฐ

ประชาชนโดเนตสค “Donetsk People’s Republic” (DPR) กับ

สาธารณรัฐประชาชนลูฮันสค “Luhansk People’s Republic” 

(LPR) คือรัฐกันชนที่ปรับใหมลาสุด แลกกับการที่ถูกชาติตะวัน

ตกคว่ําบาตร อยูในบรรยากาศไมเปนมิตร คุมหรือไมคุมเปนเร� อง

ที่วิพากษได รัฐบาลปูตินยอมคํานวณผลดีผลเสียอยางรอบคอบแลว

นสมัยสงครามเย็นยูเครนเปนสวนหนึ่งของสหภาพโซเวียต 

เม� อสิ้นสุดระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสตในป 1991 หลาย

ประเทศที่เคยเปนสวนหนึ่งของสหภาพโซเวียตแยกตัวออก

เปนรัฐอธิปไตย ยูเครนเปนหนึ่งในประเทศเหลานั้น ประเทศเหลา

นี้รวมทั้งรัสเซียตางรับการปกครองแบบประชาธิปไตย

ยูเครนเหมือนประเทศประชาธิปไตยเกิดใหมหลายแหง 

การเมืองออนแอ ประชาชนขาดความรูความเขาใจทางการเมือง 

อํานาจปกครองกระจุกตัวอยูในคนสวนนอยไมกี่กลุม คนเหลานี้ ไม

ไดคิดถึงผลประโยชนของประชาชน คนยูเครนเบ� อหน�ายนักการเมือง

จุดเริ่มความสูญเสียของยูเครน:

วิกฤตยูเครนที่กําลังพูดถึงในขณะนี้สามารถยอนรอย

การเมืองในรัฐสภาเม� อพฤศจิกายน 2013 วิกเตอร ยานูโควิช 

(Viktor Yanukovych) ประธานาธิบดียูเครนสมัยนั้นปฏิเสธที่จะ

ลงนามขอตกลงการคาระหวางยูเครนกับสหภาพยุโรปที่ช� อวา 

“Ukraine-EU association agreement” ขอตกลงนี้ยูเครนจะเปด

สัมพันธทางเศรษฐกิจใกลชิดกับสหภาพยุโรป นําสูการเปนสมาชิก

อียู นาโต ในอนาคต

เปนเหตุผลวาทําไมประธานาธิบดียานูโควิชที่อิงรัสเซีย

ปฏิเสธลงนาม

ผลที่ตามมาคือเกิดการชุมนุมตอตานรัฐบาลและเกิดความ

รุนแรง มีผูเสียชีวิตหลายสิบคน ปลายเดือนกุมภาพันธ 2014 

ประธานาธิบดียานูโควิชหนีออกจากประเทศ ฝายคานเขาควบคุม

รัฐสภาจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะกาล

25 พฤษภาคมมีการเลือกตั้งใหม เปโตร โปโรเชนโก (Petro 

Poroshenko) นักธุรกิจพันลานชนะเลือกตั้งเปนประธานาธิบดี 

ดําเนินนโยบายอิงชาติตะวันตก ประกาศขอเปนสมาชิกอียูทันที 

นับจากนั้นเปนตนมายูเครนไดรัฐบาลที่อิงชาติตะวันตกเสมอมา 

มีนโยบายขอเปนสมาชิกอียูหรือนาโต

ป 2014 ในชวงที่กําลังสับสนวุนวาย รัสเซียสงกองกําลังเขา

ยึดครองไครเมีย (ไครเมียเปนสวนหนึ่งของยูเครน เปนเขตปกครอง

ตนเอง มีนายกรัฐมนตรีของตนเอง) ในเวลาตอมารัสเซียผนวกไครเมีย

เปนสวนหนึ่งของตน ดวยหลายเหตุผล เชน เดิมพื้นที่นี้เปนสวน

หนึ่งของรัสเซีย ประวัติศาสตรยูเครนตองบันทึกวาไดสูญเสียดินแดน

สวนหนึ่งไปแลว

การสลับขั้วสูรัฐบาลที่นิยมตะวันตกเกิดขึ้นพรอมกับ

สงครามกลางเมืองจากการแบงแยกทางการเมืองภายในประเทศ 

ยูเครนแยกออกเปน 2 ฝาย คือ ฝายที่อยูทางภาคตะวันตกกับ

ภาคตะวันออก (ขอเรียกวายูเครนตะวันตกกับยูเครนตะวันออก)

ฝายที่อยูทางตะวันออกเริ่มกอการเม� อเดือนกุมภาพันธ 2014 

เขาควบคุมเขตโดเนตสค (Donetsk) กับลูกันสก (Lugansk) 

ยูเครนเหย� อการแขงขันระหวางมหาอํานาจ

นสมัยสงครามเย็นยูเครนเปนสวนหนึ่งของสหภาพโซเวียต 

www.chanchaivision.com

ภาพ: แผนที่ประเทศยูเครน

ทางการรัสเซียประกาศวาจะปกปองคุมครองประเทศเกิด

ใหมทั้ง 2 ซึ่งอาจตีความวาประเทศทั้ง 2 ตองอยูใตการคุมครอง

ของรัสเซียไปอีกนาน

ขอสําคัญที่สุดคือ สงครามยูเครนจะเปนคําเตือนแก

นานาชาติวารัสเซียจะทําอยางไรหากถูกขมขูคุกคาม ขอนี้อาจมี

คามากกวาสิ่งที่ตองสูญเสียไปทั้งหมด

สิ่งที่รัฐบาลสหรัฐไดบนความสูญเสียของยูเครน:

ประการแรก ปดลอมรัสเซียเขมขนกวาเดิม

รัฐบาลสหรัฐไมวามาจากพรรครีพับลิกันหรือเดโมแครต 

ดําเนินนโยบายปดลอมเร� อยมา ตอนนี้รัฐบาลไบเดนมีเหตุผลความ

ชอบธรรมที่จะคว่ําบาตรรัสเซียเขมขนกวาเดิม สวนใหญคือการ

คว่ําบาตรทางเศรษฐกิจ การทูต เปนไปตามยุทธศาสตรปดลอม

ประการที่ 2 กระชับอํานาจในยุโรป

นับวันสมาชิกนาโตฝงยุโรปตะวันตกตองการเปนอิสระจาก

สหรัฐ เหตุการณนี้ชวยใหรัฐบาลสหรัฐกระชับอํานาจของตน แสดง

บทบาทผูนํานาโต เพิ่มทหารกับเคร� องบินรบเขายุโรปหลายประเทศ 

รวมทั้งเยอรมนี

ประการที่ 3 อาจไดขายน้ํามันกาซธรรมชาติ

ที่แน�นอนคือ เยอรมนีประกาศไมใชทอสงกาซ Nord 

Stream 2 ตามเง� อนไขที่ทําไวกับรัฐบาลสหรัฐ เปนไปไดวายุโรป

จะซื้อใชกาซธรรมชาติจากสหรัฐเพิ่มเติม เปนผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจที่จับตองไดจริง

และอาจวิพากษวา ความตึงเครียดขณะนี้สงผลใหราคา

น้ํามันแพงทั้งโลก ผูไดรับประโยชนเต็มๆ คือบรรดาประเทศผูสง

ออกพลังงานกับบรรษัทน้ํามันทั้งหลาย ยิ่งตึงเครียดยาวนาน โลก

ตองซื้อใชพลังงานในราคาแพง ทั้งๆ ที่ตนทุนการผลิตเทาเดิม 

ปริมาณการผลิตคงที่ ขอนี้สงผลใหสินคาบริการตางๆ แพงขึ้นอีก ซ้ํา

เติมภาวะเงินเฟอปนี้ใหหนักกวาเดิม เปนอีกเร� องที่ตองระลึกถึงเสมอ

ประการที่ 4 โหมกระแสสงครามเย็นใหม

รัฐบาลไบเดนไมยอมรับวาโลกเขาสูสงครามเย็นใหม แต

ความเปนปรปกษระหวางมหาอํานาจสหรัฐกับรัสเซียและจีนเพิ่มขึ้น

เดนชัด สหรัฐกระชับการปดลอมแมยังไมสมบูรณเหมือนยุคสงคราม

เย็นในอดีต แตความเปนสงครามเย็นใหมชัดเจนขึ้น ขอนี้เปน

ยุทธศาสตรแมบท (Grand Strategy) ที่สําคัญ ควรติดตามอยางมาก 

หรืออีกมุมมองคือ มหาอํานาจทั้งหลายกําลังตอสูชวงชิงจัด

ระเบียบโลกที่เปนประโยชนตอตน เร� องนี้จะสงผลตอทั้งโลกเปน

เวลานานหลายทศวรรษ อาจเกิดสงครามตัวแทน (proxy war) ใน

อีกหลายพื้นที่ เกิดเหตุการณดังเชนยูเครนขณะนี้ เปนมุมมองกวาง

สุดของสถานการณอันเน� องจากยูเครนในตอนนี้

3 ทศวรรษนับจากยูเครนแยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตกลาย

เปนรัฐประชาธิปไตย ชีวิตความเปนอยูของประชาชนย่ําแยลงทุกที 

นักการเมืองพยายามแบงแยกประชาชน เกิดความเปนขั้วอยาง

รุนแรง นําสูสงครามกลางเมือง กลายเปนยูเครนตะวันตกกับตะวัน

ออก ทั้งนี้ชาติมหาอํานาจรวมผสมโรงไดประโยชนจากการแตกแยก

ของคนยูเครน สามารถดึงฝายการเมืองใหอยูกับตนเปนรัฐบาลที่อิง

ตะวันตกหรืออิงรัสเซีย กลาวไดวาชาติมหาอํานาจมั่นคงมั่งคั่งขึ้นบน

ความสูญเสียของยูเครน และอาจเปนเชนนี้อีกนาน เร� องทํานองนี้

เคยเกิดขึ้นกับหลายประเทศ เปนอุทาหรณแกประเทศอ� นๆ ที่เหลือ.

ใ

ชาติมหาอํานาจมั่นคงมั่งคั่งขึ้นบนความสูญเสียของยูเครน 

เร� องทํานองนี้เคยเกิดขึ้นกับหลายประเทศ เปนอุทาหรณแก

ประเทศอ� นๆ ที่เหลือ

วัยรุน • ภาพผลงานศิลปะจัดวางในช� อ “Teenager Teenager” 

ผลงานของซุน หยาง และเผิง อวี้ ที่เปนสวนหนึ่งของนิทรรศการ

ศิลปะรวมสมัย “Crazy: Madness In Contemporary Art” ที่กรุง

โรม อิตาลี

ประลอง • นัก

เตนระบําสวม

หนากาก “คูเค

รี” ประลองกัน

ระหวางเทศกาล

ประจําประบําหนา

กากคูเครี ที่หมู

บานชารกานของ

บัลแกเรีย ตาม

ความเช� อเกาแกที่

วาคูเครีชวยขับไล

วิญญาณชั่วราย บันไดหิมะ • ภาพถายทางอากาศเผยสภาพของนาขั้นบันไดเจียปง ในเมืองฉงเจียง มณฑลกุยโจว ที่กลายเปนสีขาวเพราะถูกปกคลุมดวยหิมะ

ตามขบวน • คนเลี้ยงแกะตอนฝูงแกะไปตามทางเดิน กลางทุงหิมะในเมือง

วานของตุรกี

น้ําตกเพลิง • ปรากฏการณน้ําตกเพลิงที่อุทยานแหงชาติโยเซมิตีใน

รัฐแคลิฟอรเนียของสหรัฐ ที่สายน้ําสะทอนประกายสีทอง 
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โซนี่ ไทยอวดโฉม LinkBuds

บริษัท โซนี่ ไทย จำ�กัด เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ของหูฟังไร้สาย

อีกครั้ง เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่อเนกประสงค์ยิ่งไปกว่าการฟังเพลง ด้วย

การเปิดตัว LinkBuds (ลิงค์บัด) ในรุ่น WF-L900 หูฟังไร้สายดีไซน์สุดล้ำารุ่น

ใหม่ล่าสุด โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ให้เป็นรูปวงแหวนเปิด 

(Open Ring) ที่ให้ความโปร่งใสของเสียง ให้คุณไม่พลาดการติดต่อสื่อสารทั้ง

โลกออนไลน์ และออฟไลน์ได้ มีขนาดเล็ก กะทัดรัด สวมใส่สบาย ให้คุณภาพ

การใช้งานโทรศัพท์ดีเยี่ยมด้วย

เสียงที่คมชัด สามารถทำางาน

ร่วมกับเซ็นเซอร์ และมาพร้อม

เทคโนโลยีทางด้านเสียงที่ครบ

ครันได้อย่างลงตัว พร้อมมอบ

ประสบการณ์การสวมใส่ที่โดด

เด่นไม่ซ้ำาใคร

โซนี่ไทยพร้อมเปิดให้ผู้

สนใจสั่งจอง LinkBuds ล่วง

หน้าตั้งแต่วันนี้ -  8 มีนาคม 

2565 ในราคา 6,990 บาท 

พร้อมรับสิทธิ์พิเศษ โค้ดส่วนลด 1,000 บาท สำาหรับซื้อสินค้าใน Sony Store 

Online โดย LinkBuds รุ่น WF-L900 มีให้เลือก 2 สี คือสีขาว และสีดำา โดย

จะเริ่มวางจำาหน่ายกลางเดือนมีนาคมศกนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสั่งจอง 

LinkBuds ได้ที่โชว์รูมโซนี่สโตร์ทุกสาขา หรือโซนี่สโตร์ออนไลน์ที่ลิงค์ ผู้สนใจ

สามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลโซนี่ โทร. 0-2715-

6100 หรือเยี่ยมชม www.sony.co.th และทดลองประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ได้ที่

โชว์รูมโซนี่ สโตร์ ทุกสาขา

‘ก�ร์มิน’ ลุยอัปเกรดนวัตกรรมสม�ร์ทวอตช์

ก�ร์มิน ผู้นำาด้านผลิตภัณฑ์จีพีเอสสมาร์ทวอตช์ระดับโลก ภายใต้แบรนด์

สปิริต “ออกแบบสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก” เปิดตัวจีพีเอสสมาร์ทวอตช์

ซีรีส์ใหม่ FENIX 7 ตอบโจทย์คอเอาต์ดอร์สายโหด พร้อมนำาเสนอผลิตภัณฑ์

ใหม่ EPIX ที่มาพร้อมกับดีไซน์ลักชัวรี และฟีเจอร์ระดับมืออาชีพ เดินหน้าปลุก

เทรนด์ “แอกทีฟไลฟ์สไตล์” ให้ไปต่อกับเน็กซ์ นอร์มอล ผ่านการชูจุดเด่นของ

ผลิตภัณฑ์เอาต์ดอร์ในปี 2022 ที่จัดเต็มกว่าเดิม ตั้งแต่ FENIX 7 ที่มาพร้อมกับ

นวัตกรรมโซลาร์เทคฯ และศักยภาพแบตเตอรี่ที่ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานได้มาก

ขึ้นถึง 3 เท่า รวมถึงเป็นสมาร์ทวอตช์เรือนแรกที่มีไฟฉายในตัว เพื่อการใช้งาน

ในความมืดอย่างปลอดภัย และ EPIX ที่มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED คมชัด 

และปุ่มควบคุมที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 

FENIX 7 อัดแน่นไปด้วยคุณสมบัติที่พัฒนามาเพื่อการผจญภัยทุกรูป

แบบ กับโหมดกีฬากลางแจ้งและในร่มแบบบิลต์อินมากกว่า 40 โหมด ไม่ว่าจะ

เป็นการปีนเขา การวิ่งเทรล และไตรกีฬา ไปจนถึงการปีนหน้าผา วินด์เซิร์ฟ 

และอีกมากมาย รวมทั้งเทคโนโลยีการเพิ่มระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ผ่านหน้าปัดนาฬิกาที่ถูกพัฒนาประสิทธิภาพไปสู่อีกระดับ 

จากการพัฒนาจอแสดงผลแซฟไฟร์พลังงานแสงอาทิตย์ที่ควบรวมแผงคริสตัล

แซฟไฟร์เกรดพรีเมียมเข้ากับโซลาร์เซลล์ความโปร่งใสสูงที่ผ่านการจดสิทธิบัตร 

มีความทนทานและทนต่อการขีดข่วนจากการออกผจญภัย พร้อมการป้องกัน

แสงสะท้อนชั้นเยี่ยม

อย่างไรก็ตาม พบกับการ์มินซีรีส์ใหม่ล่าสุด FENIX 7 และ EPIX สมาร์ท                                     

วอตช์เอาต์ดอร์แห่งปีได้แล้ววันน้ี ท่ีตัวแทนจำาหน่ายอย่างเป็นทางการของการ์มิน                                                                                               

ทุกสาขา ติดตามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3HLhN7J ติดตาม

ข่าวสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Garmin Thailand และ           

อินสตาแกรม Garmin Thailand. 

นช่วงที่ผ่�นม� บริษัท คล�วดี เทเลคอม 

จำ�กัด หรือ คล�วดี (Cloudee) ผู้บูรณาการ

ระบบชั้นนำาในธุรกิจ SaaS และบริการบน  

คลาวด์ของ

เมืองไทย ได้มีการ

เสนอผลการวิจัยของ 

การ์ทเนอร์ (Gartner) 

บริษัทวิจัยและที่

ปรึกษาชั้นนำาของ

โลก โดยระบุว่าไทย

มีแนวโน้มการลงทุน

กับเทคโนโลยีคลาวด์

เพิ่มขึ้น 28.2% มูลค่า 

34.4 พันล้านบาท (1.1 

พันล้านดอลลาร์) ใน

ปี 2565

คลาวดีช่วยยก

ระดับประสิทธิภาพการ

สื่อสารด้วยเสียงและ

การสื่อสารแบบหลาย

ช่องทาง เพื่อสร้างการ

เติบโตทางธุรกิจแก่

ลูกค้าในอุตสาหกรรม

หลายประเภท ทั้งกลุ่ม

ธุรกิจธนาคาร บริการทางการเงินประกันภัย (BFSI), 

ภาคอุตสาหกรรม, ธุรกิจค้าปลีก, อีคอมเมิร์ซ, สินทรัพย์

ดิจิทัล, อินชัวเทค (Insurtech) และฟินเทค (Fintech) 

ซึ่งประสบความสำาเร็จอย่างสูงในการนำาเสนอแอป

พลิเคชันเพื่อธุรกิจบนระบบคลาวด์ (Cloud Business 

Applications) และบริการแก่ลูกค้ามากมาย ทั้งบิทคับ                      

(Bitkub), กลุ่มอลิอันซ์ (Aliance Group), กลุ่มบริษัท

บีทีเอส (BTS 

Group), 

ไลน์แมน 

(Lineman), 

วงใน (Wongnai) 

และวีเวิร์ค 

(Wework)

ทั้งนี้ 

คลาวดีมี

ประสิทธิภาพ

ความยืดหยุ่นใน

การทำางานทาง

ไกลได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 

ผ่านการเสริมขีดความสามารถของศูนย์บริการสายด่วน

ข้อมูล บริการเสียงตอบรับอัตโนมัติ AI แชตบอต และ

ระบบการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ซึ่ง

ทำาให้คลาวดีดำาเนินงานได้ทะลุเป้าเติบโต 70% ในปี 

2564

สำาหรับผู้บริโภควันนี้ต่างคาดหวังให้บริษัทและ

‘คลาวดี’ ลุยเสิร์ฟคอมมูนิเคชันแพลตฟอร์มครบวงจร

‘คลาวดี’ ลุยเสิร์ฟคอม

ไปรษณีย์สหรัฐเดินแผนซื้อรถบรรทุกใช้น้ำ�มันต่อไป   

ไปรษณีย์สหรัฐ หรือ USPS ประกาศเดินหน้าการซื้อรถบรรทุกขนส่งของไปรษณีย์

ตามแผนเดิมต่อไป แม้ว่า EPA และรัฐบาล Biden จะขอให้ทบทวนก็ตาม โดยก่อนหน้า

นี้ USPS ออกนโยบายซื้อฟลีตรถบรรทุกเพื่อใช้ในงานไปรษณีย์มูลค่ากว่า 1.13 หมื่นล้าน

ดอลลาร์ ซึ่งรถเกือบทั้งหมดยังคงเป็นรถน้ำามัน และมีรถยนต์ไฟฟ้าเพียง 5,000 คัน หรือ

คิดเป็น 10% ของฟลีตรถยนต์ทั้งหมดที่สั่งซื้อเท่านั้น ทำาให้ EPA ซึ่งเป็นหน่วยงานด้าน

สิ่งแวดล้อมได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนจัดซื้อของ USPS ว่าทางไปรษณีย์ประเมินค่าใช้

จ่ายอย่างไม่ถูกต้อง รวมถึงการใช้รถน้ำามันต่อไปจะเป็นการเร่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ และยังส่งผลต่อสุขภาพชาวอเมริกันอีกด้วย

ทั้งนี้ Louis DeJoy ผู้อำานวยการไปรษณีย์

ระบุว่า USPS จะพยายามเพิ่มรถยนต์ไฟฟ้าเมื่อมี

เงินทุนมาเพิ่มเติมมากพอ แต่ยืนยันว่าการจัดซื้อ

รถใหม่ยังคงต้องดำาเนินต่อไป

อินเทลตอกย้ำ�ตำ�แหน่งผู้นำ�ตล�ดโมบ�ยล์

อินเทลประกาศขยายไลน์ผลิตภัณฑ์

โปรเซสเซอร์ โมบายล์ Intel® Core เจเนอเรชั่น 

แบรนด์ต่างๆ สามารถสื่อสารกับพวกเขาได้อย่างราบ

รื่นและผ่านทุกช่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง คลาวดีนำา

เสนอแพลตฟอร์มที่รวบรวมและผสานความเชี่ยวชาญ

ของงานเฉพาะด้านต่างๆ 

เข้าด้วยกันแบบไร้รอย

ต่อ ซึ่งรวบรวมทั้งบริการ

ผู้ให้คำาปรึกษาในพื้นที่และ

ประสบการณ์การทำางาน

ในโครงการมากกว่า 600 

โครงการในไทย เพื่อการัน

ตีว่าการสื่อสารของลูกค้า

จะได้รับการยกระดับอย่าง

เต็มประสิทธิภาพและ

สามารถเชื่อมโยงทุกจุด

บริการเข้าด้วยกันอย่าง

ลงตัว

แน่นอนว่าสภาวะ

การทำางานที่เปลี่ยนแปลง

อย่างไม่หยุดนิ่งและการ

แพร่ระบาดทำาให้ธุรกิจ

ต่างๆ ต้องหันมาใช้บริการ

ดิจิทัลเร็วขึ้น เพื่อรักษา

มาตรฐานของการดำาเนิน

งาน โดย PwC Thailand 

ระบุว่าบริษัทในไทยมากกว่า 50% หันมาใช้บริการบน

คลาวด์อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะโมเดลคลาวด์แบบ

ไฮบริดที่สนับสนุนให้การทำางานทางไกลมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ผ่านการใช้แอปพลิเคชันที่มีความคล่องตัวและ

มั่นคงปลอดภัยสูง

น�ยอังกุช ภ�ร์ดวัจ ประธ�นเจ้�หน้�ที่

บริห�ร บริษัท คล�วดี เทเลคอม จำ�กัด หรือคล�วดี 

(Cloudee) กล่าว

ว่า คลาวดีได้ปรับ

โครงสร้างบริษัทไป

สู่การเป็นขุมพลัง

เพื่อการสื่อสาร

ธุรกิจผ่านคลาวด์          

มุ่งตอบสนอง

อุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้น

ของภาคธุรกิจและ

ผู้บริโภคในประเทศ 

ไทยและอาเซียน 

ซึ่งการใช้บริการ 

SaaS เป็นหนึ่งใน

องค์ประกอบหลักที่

ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของการทำางานบนคลาวด์

องค์กรต่างๆ รวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม (SMEs) เริ่มตระหนักได้อย่างรวดเร็วถึง

ความจำาเป็นในการใช้แอปพลิเคชันในหน่วยธุรกิจ

ที่สำาคัญ เพื่ยกระดับประสิทธิภาพด้านต่างๆ ของ

องค์กร เช่น การสื่อสาร การมีส่วนร่วมของลูกค้า และ

ความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูลบนคลาวด์ คลาวดีนำา

เสนอชุดผลิตภัณฑ์ อาทิ การสื่อสารด้วยเสียง (Voice) 

สำาหรับศูนย์ข้อมูล (ทั้งการโทรศัพท์ขาเข้าและขา

ออก), Cloud PBX, Cloud IVR, Calls ทั้งในและต่าง

ประเทศ ซึ่งบริการทั้งหมดนี้สามารถบูรณาการเข้า

กับ OmniChannel Platforms ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

ได้แบบไร้รอยต่อ ดังนั้น เราจึงช่วยให้ลูกค้าของเรา

สามารถทุ่มเทเวลาอันมีค่าไปกับการดำาเนินงานหลัก

ของพวกเขา ในขณะที่เราช่วยรับประกันการทำางานของ

แพลตฟอร์มและการดำาเนินธุรกิจที่ต่อเนื่องไปพร้อมกัน

“ธุรกิจและองค์กรต่างๆ ที่ไม่สามารถตอบสนอง

ลูกค้าที่ออนไลน์ตลอดเวลาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

อาจทำาให้จุดบริการแบบหลายช่องทางของบริษัทต้อง

ถูกทิ้งร้าง ไม่มีคนไปใช้งานอีกต่อไป และยิ่งถ้าทีมงาน

ฝ่ายขายใช้แอป Line, Excel และบริการ PBX VOIP 

รุ่นเก่าที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับแอปโซเชียลมีเดียและระบบ 

CRM ที่แข็งแกร่งพอ พวกเขาอาจจะไม่สามารถแข่งขัน

กับบริษัทอื่นที่ตระหนักถึงความเป็นจริงทางธุรกิจได้ 

ฉะนั้น โซลูชันคลาวดีจึงถือเป็นตัวพลิกเกมของธุรกิจใน

วันนี้อย่างแท้จริง” นายอังกุชกล่าว. 

  

• ทรู คลิกไลฟ์ โดย น�ยอนุสรณ์ ดำ�รงธรรม ผู้

ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและการศึกษา บมจ.ทรู 

คอร์ปอเรช่ัน ตอกย้ำาความเป็นผู้นำานวัตกรรมการเรียนรู้

แบบครบวงจรสำาหรับโรงเรียนเอกชน เปิดห้องเรียนติว

ออนไลน์ผ่าน True VROOM ในกิจกรรม “True Click 

Life Genius Camp” คร้ังท่ี 1 ให้ความรู้จัดเต็มแก่

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยติวเตอร์ชื่อดังมาแชร์

เทคนิค อัดแน่นความรู้ในการทำาข้อสอบ เพ่ิมคะแนนสอบ

ปลายภาคกันแบบง่ายๆ เตรียมความพร้อมก่อนลงสนาม

สอบ เข้ามัธยมศึกษาปีท่ี 1 อย่างม่ันใจ โดยน้องๆ กว่า 

3,000 คนท่ัวประเทศ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ใน

บรรยากาศท่ีสนุกสนานตลอดท้ัง 2 วัน ซ่ึงหลังจบติวเข้ม

แล้ว ยังมีการทำาแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ พร้อมชิงทุน

การศึกษาอีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดข้ึนเป็นพิเศษ

เฉพาะโรงเรียนเอกชนผู้ใช้หลักสูตรทรู คลิกไลฟ์ โดย

ไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากน้ี น้องๆ สามารถเข้ามาทบทวน

การเรียนได้จากคลิปย้อนหลังท่ีแพลตฟอร์ม VLEARN 

เพื่อเสริมทักษะต่อเนื่อง พิชิตคะแนนเต็ม 100% ท้ังน้ี 

โรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมหลักสูตร สามารถติดต่อได้ท่ี 08-

9116-0239 หรือเว็บไซต์ www.trueclicklife.com

• บริษัท อีเอสอ�ร์ไอ (ประเทศไทย) จำากัด 

ระบุถึงเทรนด์เทคโนโลยีสำาคัญจากน้ี GIS หรือระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ จะกลายเป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน

สำาคัญท่ีทุกองค์กร ท้ังภาครัฐและเอกชนจะต้องใช้เป็น

หน่ึงในเครื่องมือในการดำาเนินกิจการ เตรียมส่งโซลูชัน

เด่น 3 ด้าน เจาะกลุ่มตลาดการค้า เพื่อธุรกิจรีเทล ธุรกิจ

เดลิเวอรี และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้าน Location 

Analytics and Data Science การวิเคราะห์แผนท่ีและ

วิทยาการข้อมูลด้วย Machine Learning รวมท้ังด้าน

พัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ด้วย Digital Twins ยก

ระดับการวิเคราะห์จากข้อมูล Data ท่ัวไปสู่ Location 

Intelligence เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน พร้อมลุย

ต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตอกย้ำาความเป็นผู้นำา

ด้าน Location Intelligence ร่วมกับพาร์ตเนอร์

• โรบินฮู้ด แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติ

ไทย ทำาตลาดพื้นที่ศักยภาพย่านบางกะปิ หนึ่งในพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่มีแนวโน้มการเติบโตด้านปริมาณการสั่ง

อาหาร และมียอดเฉลี่ยในการสั่งอาหารต่อครั้ง (ticket 

size) สูงเป็นลำาดับต้นๆ ของแพลตฟอร์ม ล่าสุดส่ง

แคมเปญใหม่ “เสน่ห์สตรีทฟู้ดดีดีบางกะปิ” ยกขบวน

ความอร่อยหลากหลายสไตล์จากสตรีทฟู้ดชื่อดังขวัญใจ

ชาวบางกะปิมาไว้บนแพลตฟอร์ม พร้อมส่งตรงความ

อร่อยให้ลูกค้าถึงหน้าบ้าน และเพื่อเป็นการสนับสนุน

ร้านเล็กใจดีให้มีโอกาสเพิ่มยอดขายผ่านบริการฟู้ดเดลิ

เวอรี รวมถึงร่วมเป็นส่วนเล็กๆ ในการช่วยลดภาระค่า

ครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นให้กับลูกค้า โรบินฮู้ดขอมอบโค้ด

ส่วนลดพิเศษ BANGKAPI ลดทันที 50 บาท เมื่อสั่ง

อาหารขั้นต่ำา 180 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ ใน

เขตบางกะปิเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้–24 มีนาคม 2565

• The 1 (เดอะ วัน) ผู้นำาดิจิทัลไลฟ์สไตล์และ

ลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย ภายใต้กลุ่ม

เซ็นทรัล ต่อยอดความสำาเร็จจากประสบการณ์กว่า 15 

ปี ในการเป็นศูนย์กลาง Loyalty Platform ให้กับเครือ

เซ็นทรัลและพาร์ตเนอร์กว่า 2,000 แบรนด์ เปิดตัว 

The 1 for Business ตัวช่วยธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถด้านการตลาดดิจิทัล ภายใต้แนวคิด Customer 

First, Data First  ด้วย 3 โซลูชันสำาหรับธุรกิจแบบ 

Ready-to-Scale พร้อมเปิดรับพาร์ตเนอร์ทุกธุรกิจ ให้

คำาแนะนำาด้านกลยุทธ์และการตลาดแบบรู้ใจผู้บริโภค

จากทีมงานคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน.

12 ด้วยการเปิดตัวโปรเซสเซอร์ โมบายล์ Intel Core เจเนอเรชัน 12 P-ซีรีส์ และ U-ซีรีส์ 

ใหม่ล่าสุดอย่างเป็นทางการ โดยโปรเซสเซอร์ โมบายล์รุ่นใหม่ทั้ง 20 ตัวนี้ ได้

รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มสมรรถนะและส่งมอบประสิทธิภาพการทำางานที่

เหนือกว่า เสริมขุมพลังที่แข็งแกร่งให้กับแล็ปท็อปรุ่นใหม่ที่มีน้ำาหนักบางและ

เบา โดยดีไวซ์เครื่องแรกๆ ที่ใช้ โปรเซสเซอร์ โมบายล์ล่าสุดนี้จะวางจำาหน่าย

ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป ซึ่งมีทั้งหมดกว่า 250 รุ่นจากแบรนด์

ชั้นนำาที่เตรียมเผยโฉมสู่ตลาดในปีนี้

คริส วอล์กเกอร์ รองประธานบริษัทอินเทล และผู้จัดการทั่วไปฝ่าย 

Mobile Client Platforms ระบุว่า หลังจากการเปิดตัวโปรเซสเซอร์ โมบายล์ที่

เร็วและแรงที่สุดสำาหรับคอเกม อินเทลพร้อมขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ตระกูลโปรเซสเซอร์ โม

บายล์ Intel Core เจเนอเรชัน 12 อย่างเต็มกำาลัง เพื่อส่งมอบขุมพลังทรงประสิทธิภาพ

ก้าวสำาคัญให้แก่แล็ปท็อปดีไซน์บาง น้ำาหนักเบา ต้ังแต่ฟอร์มแฟ็กเตอร์บางเฉียบไปจนถึง

ประสิทธิภาพการทำางานระดับ Enthusiast Grade ท่ีมาพร้อมดีไซน์อันมีเอกลักษณ์โดดเด่น

eBayร�ยง�นผลประกอบก�รไตรม�ส 4

eBay รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 4 ปี 2021 รายได้เพิ่มขึ้น 5% จาก

ช่วงเดียวกันในปีก่อนเป็น 2,613 ล้านดอลลาร์ มียอดขายสุทธิ (GMV) 20,726 ล้าน

ดอลลาร์ ลดลง 10% ขาดทุนสุทธิตามบัญชี GAAP 893 ล้านดอลลาร์ และมีจำานวนผู้

ใช้งานเป็นประจำา 147 ล้านบัญชี ลดลง 9% โดย Jamie Iannone ซีอีโอ eBay กล่าวว่า 

ไตรมาสที่ผ่านมา eBay ได้เพิ่มขึ้นระดับความพอใจของลูกค้า ปรับปรุงประสบการณ์ทั้ง

ผู้ขายและผู้ซื้อ รวมทั้งคืนผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น โฟกัสการเติบโตในธุรกิจโฆษณาและ

หมวดหมู่ที่สำาคัญได้เป็นอย่างดี

ไฮไลต์สำาคัญในไตรมาสที่ผ่านมา eBay ได้ปิดการขาย eBay Korea ให้กับ Emart 

เป็นมูลค่าราว 3 พันล้านดอลลาร์ และยังถือหุ้นอยู่ 19.99% และยังซื้อกิจการ Sneaker 

Con ผู้พัฒนาระบบตรวจสอบรองเท้าสนีกเกอร์ว่าเป็นของแท้หรือไม่ ซึ่งมีประโยชน์กับผู้

ซื้อและผู้ขายในแพลตฟอร์มอีกด้วย 

ไอที6

ใ

อังกุช ภาร์ดวัจ 



โอกาสของ NEX ระบบขนส่งอื่นๆ สายการบินมีปัญหาได้มีการฟื้นฟู

กิจการ กว่าจะกลับมาให้บริการเต็มจำานวนเที่ยวก็ต้องใช้เวลา แต่

คนต้องเดินทางก็ต้องมองหาการเดินทางรูปแบบใหม่ เช่น การเดิน

ทางด้วยรถ ซึ่งมีข้อเสียคือใช้เวลานาน เพราะฉะนั้นผู้ใช้บริการต้อง

มองหาสภาพรถที่ตอบโจทย์ความต้องการ ถ้าเป็นรถเก่า เสียงดัง มี

กลิ่นควันนั้นหมายความว่าจะไม่สร้างความสะดวกสบายให้เขา ขณะ

ที่ NEX เป็นรถไฟฟ้า รถใหม่ ไม่มีเสียง ปลอดภัยตลอดการใช้บริการ 

มองว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะหันกลับมาใช้บริการมากขึ้น

ที่ผ่านมา NEX ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเมืองเชียงใหม่ 

สนับสนุนโครงการ “Chiang Mai EV Society เป็นโครงการขับเคลื่อน

เมืองคาร์บอนต่ำาด้วยยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ภายใต้ความร่วมมือของ

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุน

ให้นำายานยนตไฟฟ้าเข้ามาใช้แทนยานยนต์พลังงานน้ำามัน ถือเป็นการ

ดำาเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง

เมืองท่องเที่ยวสวยงาม การเดินทางที่สะดวก และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

และเชื่อมั่นว่าในอนาคตอันใกล้ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่จะร่วม

มือกันนำายานยนต์พลังงานไฟฟ้ามาทดแทนยานยนต์พลังงานน้ำามัน ซึ่ง

จะส่งผลให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองไร้มลพิษอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ NEX ยังได้ร่วมมือกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด 

พัฒนารถบรรทุกไฟฟ้ามาให้บริการในการขนส่ง เพื่อพัฒนาการ

ขับเคลื่อนพลังงาน

บริสุทธิ์ ลดมลภาวะ

และเป็นมิตรต่อสิ่ง

แวดล้อม โดยมีเป้า

หมายเพื่อพัฒนารถ

บรรทุกไฟฟ้าสำาหรับ

ภารกิจขนส่งไปรษณีย์

ภัณฑ์ ของบริษัท 

ไปรษณีย์ไทย ให้

สามารถใช้งานได้

ในเชิงพาณิชย์ ทั้ง

ยังเป็นการเริ่มนำา

พลังงานสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำาเนินธุรกิจเพื่อ

ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของภาค

รัฐที่มีการส่งเสริมให้ใช้ยานพาหนะไฟฟ้าในอนาคต

คณิสสร์ ทิ้งท้ายว่า การให้บริการรถโดยสารนั้นจะเป็นอีกทาง

เลือกหนึ่งให้ผู้ โดยสารที่ใช้บริการ อีกทั้งบริษัทได้ใช้รถโดยสารไฟฟ้า 

มีต้นทุนการดำาเนินการที่ถูกกว่า รวมถึงเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีสภาพ

ที่ใหม่ ทันสมัย และเข้มงวดตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกัน

โควิด-19 ทำาให้ผู้ โดยสารเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ ควบคู่กับได้

บริการที่สะดวก สบาย และปลอดภัย.

มื่อพูดถึงนโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยไป

สู่สังคมพลังงานสะอาด และผลักดันให้ประเทศไทยมีการใช้

รถยนต์ไฟฟ้า (อีวี) บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่กำาลัง

มาแรงในกลุ่มคนเมืองรุ่นใหม่ ที่สำาคัญบริการนี้ยังเป็นตัว

ช่วยในการขับเคลื่อนสมาร์ทโมบิลิตี้ หรือระบบขนส่งอัจฉริยะ ซึ่ง

เป็นองค์ประกอบสำาคัญของการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ และยังเป็นการ

สนับสนุนผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในไทย จะเห็นได้ว่า

ปัจจุบันคนเริ่มตื่นตัวให้ความสำาคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

“คณิสสร์ ศรีวชิระประภา” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

เน็กซ์ พอยท์ จำากัด (มหาชน) หรือ NEX กล่าวว่า ในฐานะที่เป็น

ผู้คร่ำาหวอดในวงการรถเชิงพาณิชย์และรถบัสมาเป็นเวลา 10 กว่า

ปีแล้ว ไม่ถือว่าเป็นเจ้าใหม่แห่งวงการ ถือเป็นจังหวะที่ดีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทำาให้ต้องหันไปตามกระแสมากกว่า มอง

ว่าปัจจุบันกระแสการหันมาใช้พลังงานสะอาดกำาลังมาแรง และนับ

ว่ากระแสครั้งนี้เป็นการมาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมครั้งใหญ่ เพราะ

ฉะนั้นหากใครตามกระแสนี้มองว่าจะไปต่อได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในส่วนของ NEX มีโรงงานผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้า 

ภายใต้บริษัท แอ๊บโซลูท แอส

เซมบลี จำากัด (AAB) ที่ผ่านมา

ได้เร่ิมกระบวนการผลิตแล้วตาม 

ออเดอร์ที่มีเข้ามา โดยที่ผ่าน

มาบริษัทได้ส่งมอบรถบัสไฟฟ้า

ไปแล้ว 120 คัน และกำาลังจะ

ทยอยส่งมอบอีกประมาณ 400 

คัน ขณะเดียวกันก็มีลูกค้า

รายใหม่ให้ความสนใจเข้ามา

เจรจาอย่างต่อเนื่อง หากดูจาก

กระแสความต้องการการใช้

งานยานยนต์ไฟฟ้า ประกอบ

กับสถานการณ์ราคาน้ำามันที่มีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดว่า

จะมีออเดอร์ภายในปีนี้ ไม่ต่ำากว่า 1,000 คัน โดยโรงงานดังกล่าวนี้มี

กำาลังการผลิตอยู่ที่ปีละ 6,000 คัน

สำาหรับรถอีวีของ NEX มีความหลากหลาย อาทิ รถมินิบัสที่จะ

นำามาใช้ทดแทนรถตู้ รถบัสโดยสารขนาดใหญ่ รถบรรทุก รถขยะ รถ

พ่นน้ำา รถหัวลาก รถตู้ขนส่งสินค้า รถที่ใช้ในสนามบิน และกลุ่มลูกค้า

ก็มีความหลากหลายทั้งที่เป็นต่างชาติ อาทิ บริษัท ล็อตเต้ เรนท์-

อะ-คาร์ (ไทยแลนด์) จำากัด บริษัท ซูซูโย จำากัด และลูกค้ารายใหญ่

ในประเทศไทย อาทิ บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน และกลุ่มรถร่วม

บริษัท ขนส่ง จำากัด (บขส.) ได้เปิดออเดอร์กับบริษัทแล้ว นอกจากนี้

ยังมี 6 บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ให้ความสนใจติดต่อเข้ามาเจรจา เชื่อ

ว่ารถพลังงานไฟฟ้าจะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ทั้งยังตอบ

โจทย์เรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

“เราเป็นผู้แข่งขันรายใหม่ที่เข้าไปในวงการ เมื่อเราพัฒนา

ให้เป็นรถไฟฟ้า เป็นการกระตุ้นทำาให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต้องมี

การปรับ พัฒนาตัวเองให้ตามผู้ประกอบการรายใหม่ได้ ล่าสุด NEX 

ได้นำารถโดยสารไฟฟ้าจำานวน 40 คันมาใช้วิ่งในเส้นทางกรุงเทพฯ-

นครราชสีมา เป็นสายแรกของประเทศไทย สำาหรับจุดมุ่งหมายธุรกิจ

นี้ ได้รับผลตอบรับดีจากผู้

ใช้บริการเป็นจำานวนมาก 

ส่งผลให้ผลการดำาเนินงาน

ของบริษัทก้าวขึ้นเป็นผู้

ให้บริการอันดับ 1 จาก

ผู้ประกอบการทั้งหมด 4 

ราย เนื่องจากบริษัทถือ

เป็นรายเดียวที่ให้บริการ

ด้วยรถไฟฟ้า ประกอบกับ

การพัฒนาคุณภาพและ

สิ่งอำานวยความสะดวก

ครบครัน ขณะที่เทศกาลปี

ใหม่ 2565 ที่ผ่านมานี้พบว่ามีประชาชนจองตั๋วโดยสารเดินทางเต็ม

ทุกที่นั่ง

และเตรียมเปิดให้บริการเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(อีสาน) 3 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-อุดรธานี กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี 

และกรุงเทพฯ-บุรีรัมย์ จะใช้รถโดยสารไฟฟ้าขนาด 12 เมตรชั้น

เดียว จำานวน 32 ที่นั่งให้บริการ ขณะนี้อยู่

ระหว่างเตรียมความพร้อมเรื่องอู่จอดรถ 

จุดขึ้น-ลงผู้ โดยสาร และสถานีชาร์จไฟฟ้า 

เนื่องจากเส้นทางเหล่านี้มีระยะทางไกล 

อีกทั้งรถโดยสารไฟฟ้ายังมีข้อจำากัดเรื่อง

สถานีชาร์จแบตเตอรี่ เพราะในไทยยังมีรถ

โดยสารไฟฟ้าให้บริการไม่มากนัก

“การหันมาทำาธุรกิจนี้ บริษัทไม่ได้

มองว่าจะมีความเสี่ยง เนื่องจากตอนนี้ผู้

ประกอบการรถโดยสารหลายเส้นทางได้

เลิกให้บริการไปหลายรายแล้วเพราะผล 

กระทบจากโควิด-19 และยังมีคู่แข่งสาย

การบินต้นทุนต่ำา (โลว์คอสต์) แต่ที่ผ่านมาสายการบินโลว์คอสต์ได้รับ

ผลกระทบเช่นเดียวกัน รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูงในอนาคต

ด้วย เชื่อว่าการให้บริการรถโดยสารนั้นจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้ผู้

โดยสารใช้บริการ อีกทั้งการที่บริษัทใช้รถโดยสารไฟฟ้าทำาให้มีต้นทุน

การดำาเนินการที่ถูกกว่า รวมถึงเป็นพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม ช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) มีสภาพที่ใหม่ 

ทันสมัย และเข้มงวดตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันโควิด-

19 ทำาให้ผู้ โดยสารเกิดความมั่นใจในการใช้บริการ ควบคู่กับได้รับ

บริการที่สะดวกสบายและปลอดภัย”

สำาหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา ถือเป็น
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านวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 นับตั้งแต่วันวาเลนไทน์

เป็นต้นมามีจำานวนสูงมากจนเลยระดับ 20,000 ไปแล้ว 

ตัวเลขดังกล่าวนี้เลยระดับฉากทัศน์ที่น่าจะเป็น (The 

likely case scenario) และสถานการณ์กำาลังเข้าใกล้ฉากทัศน์

ที่เลวร้ายที่สุด (The worst case scenario) เต็มทีแล้ว ถ้า

หากเราไม่มีการกำาหนดมาตรการเพิ่มเติม และพวกเราไม่ปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรม เราก็คงจะต้องเผชิญกับฉากทัศน์ที่เลวร้าย

ที่สุด นั่นคือมีคนติดเชื้อวันละมากกว่า 30,000 คน และเรา

ต้องใช้เวลาแก้ไขถึง 6 เดือน ดังนั้นเวลานี้ทางภาครัฐ ทั้ง

รัฐบาล และหน่วยงานราชการฝ่ายปกครอง ตลอดจน ศบค. 

จึงได้มีการกำาหนดมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้น เช่น การยกระดับ

การเฝ้าระวังจากระดับ 3 เป็นระดับ 4 บางจังหวัดก็กำาหนด

คุณสมบัติของคนเข้าพื้นที่ บางจังหวัดก็มีการระงับกิจกรรมบาง

อย่าง บางจังหวัดมีการกำาหนดจำานวนวัน เวลา และคนที่จะ

เข้าร่วมกิจกรรม การดำาเนินการดังกล่าวนี้เป็นความหวังว่าเรา

จะสามารถลดจำานวนผู้ติดเชื้อลงได้ในเดือนมีนาคมนี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้เราก็ควรจะ

ช่วยกัน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่จะทำาให้

เราอยู่รอดปลอดภัยจากการติดเชื้อ และจะต้องพยายามที่จะ

เข้าใจสถานการณ์ว่าทำาไมจำานวนผู้ติดเชื้อแต่ละวันจึงมีจำานวน

เพิ่มขึ้น ตัวเราเองมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่อาจจะเป็นสาเหตุที่

ทำาให้จำานวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น บางคนไม่เคยคิดที่จะวิเคราะห์

พฤติกรรมตัวเองเพื่อการปรับตัว แต่กลับมานั่งวิตกกังวลจน

จะเป็นโรคประสาท บางคนก็ด่ารัฐบาล ด่าเจ้าหน้าที่ ปาน

ประหนึ่งว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเวลานี้เป็นการกระทำาของ

รัฐบาล ของเจ้าหน้าที่รัฐ การที่เอาแต่กลัวจนวิตกกังวล หรือ

เอาแต่ด่า จะมีประโยชน์อันใด เมื่อมีปัญหาก็ต้องช่วยกันแก้ไข 

ทุกคนต้องมีส่วนร่วม การที่เราจะแก้ปัญหาได้จะต้องเกิดจาก

ความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ใช่จะโยนการแก้ปัญหาไปที่รัฐบาล

หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐเท่านั้น พวกเราจำานวนมากเป็นชาวพุทธที่

เคยเรียนเรื่องอริยสัจ 4 กันมาแล้ว ดังนั้นก็ควรจะใช้ปัญญาใน

การนำาเอาหลักการของอริยสัจ 4 มาใช้ในการแก้ปัญหา

เวลาน้ีการติดเช้ือโควิด-19 เป็นจำานวนมากก็คือ “ทุกข์” 

เมื่อเรารู้ว่าทุกข์คืออะไรแล้ว เราจะดับทุกข์น้ีได้ เราก็ต้องรู้ 

“สมุทัย” ซ่ึงหมายถึงเหตุแห่งทุกข์ แล้วเราจึงจะหา “นิโรธ” อัน

เป็นแนวทางในการดับทุกข์ให้ได้ และเมื่อเจอแนวทางดังกล่าว

แล้วเราก็จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติตามแนวทางหรือ “มรรค” ท่ีเรา

เชื่อว่าจะสามารถกำาจัดทุกข์ท่ีมีอยู่ได้ การกระทำาเช่นน้ีน่าจะแก้

ปัญหาหรือทุกข์ท่ีเรามีอยู่ได้ ดีกว่าจะมัวมาน่ังวิตกกังวลด้วยความ

กลัว หรือมาน่ังก่นดารัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีพยายามทำางาน

กันอย่างเต็มท่ี ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ท้ังๆ ท่ีมีท้ังภาระในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือโรค และจะต้องมองหามาตรการ

ในการฟ้ืนเศรษฐกิจท่ีถดถอยไปในช่วงท่ีเราต้องเผชิญกับการแพร่

ระบาดของเช้ือโควิด-19 มาต้ังแต่ปี 2563 เพราะประชาชนมี

ท้ังคนท่ีต้องการความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 

และคนท่ีต้องการทำามาหากินเป็นปรกติ กลุ่มแรกกลัวตายเพราะ

ติดเช้ือ กลุ่มหลังกลัวอดตายเพราะไม่สามารถทำามาหากินได้ ดังน้ัน

ผู้ท่ีทำาหน้าท่ีในการตัดสินใจว่าจะต้องมีมาตรการอะไรบ้าง ต้องทำา

ด้วยความยากลำาบาก เพื่อท่ีจะสร้างดุลยภาพสำาหรับสองเรื่องน้ี ไม่

เช่นน้ันก็จะสร้างความไม่พอใจให้แก่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง

ส่ิงสำาคัญท่ีเราต้องรู้เพื่อการปรับตัวก็คือเหตุแห่งปัญหา 

(สมุทัย) จากการสอบถามผู้รู้มาได้ความว่า หลังจากท่ีทางการได้

ประกาศให้มีการผ่อนปรนหลายๆ เรื่อง ประชาชนจำานวนหน่ึงเกิด

อาการประมาท การ์ดตก ไม่ปฏิบัติตามมาตรการท่ี ศบค.ประกาศ

อย่างเคร่งครัด ขาดจิตสาธารณะ ทำาตามใจตัวเองในส่ิงท่ีอยาก

ทำา โดยไม่คำานึงว่าการกระทำาดังกล่าวน้ันจะทำาให้เกิดการติดเช้ือ

เป็น Cluster หรือไม่ เช่น การจัดงานเล้ียงต่างๆ ท้ังงานแต่ง งาน

บวช งานวันเกิด และการฉลองต่างๆ เป็นการจัดงานท่ีไม่ได้จำากัด

จำานวนผู้เข้าร่วม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหลักของ New normal ไม่

ใส่หน้ากาก ไม่เว้นระยะห่าง บางคนก็ยังมีการต้ังวงกินเหล้า บาง

คนก็ยังมีการต้ังวงเล่นการพนัน นอกจากน้ันก็ยังเกิด Cluster ใน

โรงงาน ในสำานักงาน ในโรงเรียน และในสถานบันเทิง เมื่อเรารู้

เช่นน้ีแล้วเราก็น่าจะหา “นิโรธ” ท่ีจะเป็นทางแก้ไขปัญหาได้

จริงๆ แล้วแนวทางในการแก้ปัญหานั้นมีอยู่แล้ว แต่

หลายคนไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่กำาหนด เช่น เรื่อง New 

normal ที่ ศบค.แนะนำามาตั้งแต่เริ่มเกิดปัญหายังเป็นแนวทาง

ที่แก้ไขได้อยู่ เราต้องใส่หน้ากากเมื่อออกนอกบ้าน และไม่ได้

อยู่คนเดียว สัมผัสพื้นผิวใดๆ ก็ต้องหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือ

เจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างจากคนอื่น เข้าอาคารสถานที่

ต่างๆ ก็จะต้องคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ และในยามนี้

หากไปร่วมกิจกรรมใดๆ ที่มีคนจำานวนมาก และไม่สามารถหลีก

เลี่ยงการใกล้ชิดกันได้ ก็ควรจะมีการตรวจ ATK ผู้ที่เข้าร่วมทุก

คน นอกจากนั้นแล้ว ด้วยสำานึกสาธารณะ เราควรพิจารณา 

อะไรเลิกได้ก็ควรเลิก อะไรลดได้ก็ควรลด อะไรเลี่ยงได้ก็ควร

เลี่ยง อะไรเลื่อนได้ก็ควรเลื่อน สำานักงาน โรงงาน โรงเรียน 

มหาวิทยาลัย จะต้องมีมาตรการ New normal และการคัด

กรองอย่างเคร่งครัด ในเวลาเช่นนี้เราคงทำาตามใจตัวเองไปทุก

เรื่องไม่ได้ การที่สำานึกสาธารณะ รับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบ

คนรอบข้าง รับผิดชอบสังคมโดยรวม เป็นสิ่งที่พวกเราทั้งหลาย

ต้องมี เพื่อที่จะได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาที่เรากำาลังเผชิญอยู่

เมื่อเรารู้แนวทางในการแก้ปัญหา (นิโรธ) แล้ว เราทุกคน

ก็ต้องนำาไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เมื่อเราทุกคนร่วมมือกัน ปฏิบัติ

ตนตามแนวทางเป็น “มรรค” ก็จะเกิดผล คือเราจะสามารถกำาจัด 

“ทุกข์” ได้ สำาหรับคนท่ีเกลียดชังรัฐบาล และต้องการท่ีจะไล่นายก

รัฐมนตรี ขอให้หยุดเรื่องการแซะ แขวะ ด่า รัฐบาลและนายก

รัฐมนตรีก่อนได้ไหม เวลาน้ีไม่ใช่เวลาท่ีจะมาด่าทอต่อว่าด้อยค่า

กัน แต่เป็นเวลาท่ีเราต้องร่วมมือกันแก้ปัญหาให้เราหลุดพ้นจาก 

“ทุกข์” ท่ีเราต้องเผชิญอยู่ในขณะน้ี ถ้าหากจำานวนผู้ติดเช้ือเพ่ิม

ข้ึนไปจนถึง 30,000 ศบค.คงจ้องพิจารณากำาหนดมาตรการในการ

ระงับกิจกรรมบางอย่าง ถึงเวลาน้ันคนท่ีได้รับผลกระทบก็คงออก

มาด่ากันอีก เวลาน้ี “กลัวไป ด่าไป” คงไม่ได้อะไรข้ึนมา ถ้าจะช่วย

กันแก้ไขสถานการณ์ มาเรียนรู้ท่ีจะปรับแนวทางในการดำาเนินชีวิต

กันดีกว่า โควิด-19 จะยังอยู่กับเราต่อไปอีกนาน แต่เราต้องไม่ให้

สถานการณ์รุนแรงจนระบบสาธารณสุขของเรารองรับไม่ได้ และ

ทำาให้เราเสียสถิติของความสามารถในการจัดการโควิด-19.  

รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

กลัวไป...ด่าไป

จะได้อะไรขึ้นมา
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ชูใช้รถ‘อีวี’แก้วิกฤตน้ำามันแพง

จํ

เ

นช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าโลกร้อน

เริ่มเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 

รวมถึงยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพภูมิอากาศ ขณะเดียวกันในด้านการ

ดำาเนินธุรกิจก็ต้องเผชิญกับต้นทุนท่ีมาก 

กว่าในอดีต โดย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำา

เข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้เดินหน้า

ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนในการขยายสิน

เชื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเป็นช่องทาง

ของการส่งเสริมธุรกิจไทย ลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และปฏิบัติตามมาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้

จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่ง

ประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า ปัญหา

ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ

ภูมิอากาศส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงและ

บ่อยครั้งทั่วโลก กระทบต่อความปลอดภัยของ

ชีวิตและทรัพย์สิน บั่นทอนการพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเพิ่มต้นทุนการดำาเนินงานของทุกภาค

ส่วน โดย The Economist Intelligence Unit (EIU) หน่วยงาน

วิเคราะห์เศรษฐกิจชั้นนำาของโลก คาดการณ์ว่าภายในปี 2593 

ภาวะโลกร้อนจะเพิ่มต้นทุนทางเศรษฐกิจโดยตรงต่อโลกถึง 7.9 

ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ีผ่านมาจึงเกิดความพยายามท่ีจะบูรณา       

การความร่วมมือกันทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ มี

การกำาหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

และก๊าซเรือนกระจกมาอย่างต่อเนื่อง

สำาหรับประเทศไทย กำาหนดเป้าหมายท่ีจะลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี 2608 

ขณะท่ีสหภาพยุโรป (EU) กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม

ใหม่ โดยมีกลไกการทำางานท่ีเรียกว่า กลไกการปรับคาร์บอนข้าม

พรมแดน กำาหนดหลักการลดความได้เปรียบด้านต้นทุนของสินค้านำา

เข้าจากประเทศนอก EU ขณะท่ีสหรัฐและประเทศอื่นๆ อยู่ระหว่าง

การพิจารณาออกมาตรการท่ีมีแนวทางการเรียกเก็บภาษีนำาเข้าตามการ

ปล่อยคาร์บอน มาตรการเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจ

และ Supply Chain ของระบบเศรษฐกิจโลก ทำาให้ผู้

ส่งออกของแต่ละประเทศ รวมถึงผู้ส่งออกไทย ต้อง

เร่งปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกหรือซ้ือคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย

จากปัจจัยดังกล่าวทำาให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยสามารถปรับตัว

ตามหลัก ESG และมาตรฐานสากลด้านส่ิงแวดล้อม 

รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อาทิ “สิน

เชื่อ EXIM Biz Transformation Loan” สนับสนุน

การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการ

ผลิต อัตราดอกเบ้ียต่ำาสุด 2% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 

100 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาผ่อนสูงสุด 7 ปี และ 

“สินเชื่อ Solar Orchestra Loan” โดยความร่วมมือ

ระหว่าง EXIM BANK กับองค์การบริหารก๊าซเรือน

กระจก (องค์การมหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ย่ี จำากัด (มหาชน) บริษัท ผลิตไฟฟ้าและ

พลังงานร่วม จำากัด และบริษัท นีโอ คลีน เอนเนอร์

ย่ี จำากัด เพื่อสนับสนุนการลงทุนติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์บนหลังคา พร้อมข้ึนทะเบียนขายคาร์บอนเครดิตให้แก่

ผู้ประกอบการไทย ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจาก EXIM BANK 

100% ของมูลค่าการลงทุน อัตราดอกเบ้ียต่ำาสุด 2.75% ต่อปี ระยะ

เวลาผ่อนสูงสุด 7 ปีอีกด้วย

นอกจากนี้ EXIM BANK ยังมีส่วนริเริ่มและผลักดันให้เกิด

ความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยการเข้าเป็นสมาชิกก่อ

ตั้งและกรรมการในองค์กรต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อส่ง

เสริมให้เกิดการพัฒนาและการลงทุนในธุรกิจสีเขียวอีกด้วย.

ใ

EXIM BANK หนุนสินเชื่อแก้ปัญหาโลกร้อน

‘คณิสสร์ ศรีวชิระประภา’
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8 Life and City

วนป่าเบญจกิติ” ช่วงนี้กำาลังฮอตหลังเปิดให้ประชาชน

ได้เข้าใช้งานสวนสาธารณะแห่งใหม่ กระแสตอบรับ

ล้นหลาม มีคนเมือง โดยเฉพาะชาว New Gen พากัน

มาพักผ่อนหย่อนใจ มาออกกำาลังกาย เดินเล่น ถ่ายรูป

ชิลๆ กับบรรยากาศสุดฟินในสวนเบญจกิติ 

ช่วงเย็นของทุกวันทั้งคนไทยและต่างประเทศทยอยเดินทาง

เที่ยวชม ที่นี่มีทั้งสวนป่า สวนน้ำา เกาะต้นไม้ เส้นทางเดิน ทางวิ่ง ทาง

จักรยาน ทางเดินศึกษาธรรมชาติ และทางเดินลอยฟ้า (Sky Walk) 

ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร ซึ่งกลายเป็นที่เที่ยวใหม่วัยรุ่นไม่พลาดเช็กอิน 

สกายวอล์กยังเป็นเส้นทางเชื่อมไปพื้นที่สวนน้ำาเบญจกิติ รองรับการ

เชื่อมต่อกับสะพานเขียวเข้าสู่สวนลุมพินี ปอดของคนกรุงได้ด้วย

คนกรุงเทพฯ ให้ความสนใจสวนสาธารณะแห่งนี้มากแค่ไหน 

ยืนยันจากข้อมูลสถิติตัวเลขผู้ใช้บริการสวนป่าเบญจกิติพบว่า เปิด

ให้บริการวันแรก วันที่ 17 ธันวาคม 2564 มีจำานวนผู้ใช้บริการกว่า 

500 คน สิ้นเดือนธันวา.เพิ่มเป็นหลักพัน เดือนมกราคมสถิติผู้ใช้

บริการก็สูงขึ้น กระแสความแรงไม่หยุด เดือนกุมภาพันธ์ทะลุ 5,000 

คนต่อวัน โดยเฉพาะวันอาทิตย์ที่ 20 ก.พ.ผ่านมา จำานวนคนใช้

บริการ 11,500 คน สะท้อนให้เห็นความสนใจของประชาชนที่เปลี่ยน

ไป หันมาเที่ยวสวนสาธารณะและสัมผัสธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ตลอด

จนพื้นที่สีเขียวปลอดโปร่งโล่งสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก ตอบโจทย์

วิถี New Normal  

โครงการนี้ยังเหลือการปรับปรุงอาคารเดิมในพื้นที่เนรมิตเป็น

อาคารพิพิธภัณฑ์และอาคารกีฬาให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ส่งเสริมการ

เรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย และพื้นที่ชุ่มน้ำา หรือ Wet Land คาดว่า

จะเสร็จสมบูรณ์เดือนเมษายน 2565 และจะเปิดสวนเบญจกิติอย่าง

เป็นทางการวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

สวนเบญจกิติปรับปรุงขึ้นตามแนวคิดเพื่อสืบสานพระราช

ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ปลูกป่าในใจคน” ให้เป็น

สวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวที่พัฒนาขึ้นแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร 

ภายใต้คอนเซ็ปต์สวนป่าสำาหรับคนเมือง มีเนื้อที่รวมประมาณ 450 

ไร่ บริเวณโรงงานยาสูบเดิม โดยกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เป็น

ผู้รับผิดชอบ และการยาสูบแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการก่อสร้าง มีการออกแบบสวนสาธารณะเป็น 2 ส่วน คือ สวนน้ำา 

เนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ และสวนป่า เนื้อที่ประมาณ 320 ไร่ และส่ง

มอบให้กรุงเทพมหานครดูแลพื้นที่

กรมธนารักษ์ได้จัดสร้างสวนป่าระยะที่ 1 เนื้อที่ 61 ไร่ และ

ได้ส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้ กทม.เป็นผู้ดูแลบำารุงรักษาและบริหาร

จัดการในปี 2563 และขอความร่วมมือจากกองทัพบกก่อสร้างสวน

ป่า “เบญจกิติ” ระยะที่ 2-3 เนื้อที่ประมาณ 259 ไร่ ให้มีพื้นที่ป่าและ

พื้นที่น้ำาร้อยละ 85 เพิ่มต้นไม้ในพื้นที่โครงการ 8,725 ต้น และพรรณ

ไม้หายากกว่า 350 ชนิด ภายในสวนป่ามีต้นไม้หลากสีสลับสับเปลี่ยน

หมุนเวียนกันแต่ละฤดู อีกทั้งกำาหนดพรรณไม้ใหญ่ในแต่ละจุดเพื่อ

สร้างเอกลักษณ์ของสวนป่าในเมืองให้มีความโดดเด่น

ข้าวฟ่าง-เขมจิรา ชมเดชะ อายุ 18 ปี กล่าวว่า รู้จักสวน

เบญจกิติจากโซเชียล มีการแชร์รูปภาพสวยเยอะเลยตัดสินใจชวน

เพื่อนมาเดินเล่นที่สวนเบญจกิติ เข้ามาสถานที่จริงๆ ครั้งแรก ดี

มาก วิวสวยมาก โดยเฉพาะช่วงเย็นแดดร่ม เจอแสงสวยๆ รอจน

พระอาทิตย์ตกยิ่งสวยไปอีก ตนชอบหาที่เช็กอินใหม่ๆ ชอบถ่ายภาพ 

บนสกายวอล์กมีมุมให้ถ่ายตามจุดต่างๆ บรรยากาศที่นี่เงียบสงบ รู้สึก

แฮปปี้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ จะต้องมาซ้ำาแน่ๆ ชวนเพื่อนที่ยังไม่เคยมา 

เพราะเมื่อแชร์ภาพลงไอจี เพื่อนๆ ก็สนใจกันมาก ที่สำาคัญเดินทาง

สะดวก ลงบีทีเอสอโศกก็สามารถเดินมาที่สวนเบญจกิติได้ ไม่ไกล 

ส่วนสองหนุ่มวัย 15 ปี เบล-ศรุติ เดชวงศ์รัตน์ และ ต้นน้ำา-

ปิยะวัฒน์ ประเสริฐศรี มาเช็กอินสวนป่าเบญจกิติครั้งแรก น้องเบล- 

ศุรติ บอกว่า ในโซเชียลสวนเบญจกิติฮอตมาก คนท้ังโพสต์ ท้ังแชร์ ยอด 

กดไลค์เยอะ มีคนมาเที่ยว คู่รักพากันมาถ่ายภาพ ได้มาแล้วอากาศดี

มาก วิวสวย พื้นที่กว้างขวาง เดินยังไม่ทั่วเลย แต่ก็มีที่ให้นั่งพักผ่อน

ตามจุดต่างๆ ตรงลานอัฒจันทร์ครึ่งวงกลมก็เก๋ดี เห็นวิวกรุงเทพฯ 

“ชอบเที่ยวธรรมชาติ สวนสาธารณะ สวนลุมพินี สวนรถไฟ

ก็ไปบ่อย แต่สวนเบญจกิติมีความแตกต่างกับสวนสาธารณะอื่นๆ 

ออกแบบดี มีทางเดินที่ผ่านเกาะต้นไม้ ทางเดินลอยฟ้าให้เดินเล่น

เปลี่ยนบรรยากาศ ต้นไม้ที่ปลูกหลายชนิดมาก ต้นไม้น้ำาก็มี อยากให้มี

พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น” น้องเบล-ศุรติ บอก

ส่วนต้นน้ำา-ปิยะวัฒน์ บอกว่า เห็นในโซเชียลว่าสวยแล้ว มา 

สถานที่จริงสวยมากกว่าหลายเท่า ไม่ผิดหวังเลย ถ้าใครชอบความ

สงบให้มาเที่ยวสวนเบญจกิติ ใครชอบถ่ายรูปก็มาสวนเบญจกิติ แค่

บนสะพานลอยฟ้าก็มีมุมเท่ๆ ให้ถ่ายภาพ ฉากหลังเป็นสวนป่ากับตึก

สูงของเมือง เราขับรถยนต์มาจากย่านเจริญกรุง ที่นี่มีลานจอดกว้าง

ขวางด้านหน้าสวนเลย

พิชชาพร พงศ์พันธ์ ไพศาล ชวนเพื่อนสนิทมาถ่ายรูปพร้อม

พร็อพถ่ายภาพ ตระเวนถ่ายภาพตามจุดต่างๆ บอกว่า ก่อนหน้านี้เคย

มาเดินเล่นสวนเบญจกิติเพราะอยู่ใกล้ MRT แต่ครั้งนี้ตั้งใจมาเที่ยว

สวนเบญจกิติที่ปรับปรุงใหม่ ที่เป็นสวนป่า สวนน้ำา การเพิ่มพื้นที่สี

เขียวช่วยลดความแออัด ชอบทางเดินลอยฟ้าที่ยาวสุดลูกหูลูกตา มี

มุมให้ถ่ายภาพฟินๆ สวนน้ำาก็สวยมาก

“สวนเบญจกิติตอบโจทย์คนเมือง เพราะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาด

ใหญ่มากกลางเมือง คนได้มาออกกำาลังกาย ไม่ต้องเสียเงินเข้าฟิตเนส 

หนูชอบมาตอนเย็น เพราะไม่ร้อน วิวสวย คะแนนเต็มสิบไม่หัก ยิ่ง

ช่วงโควิดสถานที่โล่งๆ ลมเย็นสบายเหมาะกว่าการนัดเพื่อนไปห้าง ได้

ข่าวว่าถ้าโครงการเสร็จจะมีพิพิธภัณฑ์ด้วย รอมาเที่ยวเลย” พิชชาพร

ชวนมาเช็กอินสวนสวยๆ 

สำาหรับสวนป่ากลางเมืองนี้ตั้งเป้าเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ

ที่สมบูรณ์ครบถ้วนระดับสากล พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ยังเป็นแหล่ง

ดูนกในเมือง นกหายากที่กลับมาจากการปรับปรุงโรงงานเป็นสวน

ป่า หรือแม้กระทั่งตัวเงินตัวทอง หรือ “ตัวเหี้ย” สัตว์เลื้อยคลานที่อยู่

อาศัยตามแหล่งน้ำาในกรุงเทพฯ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่า 

ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำานอกห้องเรียนสำาหรับเด็ก เยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเพาะพันธุ์ข้าวกลาง กทม. 

รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตาม

แนวพระราชดำาริในหลวง ร.9 และพระพันปีหลวง

ใครที่สนใจอยากมาเดินเล่นสวนป่าเบญจกิติก็สามารถมาได้ทุก

วัน ตั้งแต่เวลา 05.00-21.00 น. จะเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ 

รถไฟฟ้า BTS ที่สถานีอโศก หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสุขุมวิท 

เดินเท้ามาระยะทางประมาณ 400 เมตรจะถึงประตูทางเข้าสวน

เบญจกิติฝั่งถนนรัชดาภิเษก หรือรถยนต์ส่วนตัวก็มีลานจอดรถบริการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย อย่าลืมสวมหน้ากากตลอดเวลา รักษาระยะห่าง จะได้

เที่ยวสนุก ปลอดภัย.

กทม.เปิดศูนย์พักคอยเพิ่ม 9 แห่ง

นายขจิต ชัชวานิชย์ 

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า 

จากสถานการณ์แพร่ระบาดโค

วิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอนใน

ประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อจำานวน

มากขึ้น เพื่อควบคุมป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

และดูแลสุขภาพของประชาชน 

กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์

พักคอยเพื่อส่งต่อ เพื่อรองรับ

ผู้ป่วยที่ตรวจ ATK และ RT-PCR แล้วแสดงผลว่าติดเชื้อโควิดในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต รวม 

31 แห่ง รองรับผู้ป่วยได้ 3,981 เตียง โดยมีการคัดกรองอาการและดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 

เพื่อรอการส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลตามการประเมินจากแพทย์ ทั้งนี้ กทม.อยู่ระหว่าง

เตรียมเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเพิ่มอีก 9 แห่ง เตียง 970 เตียง ด้าน รพ.ในสังกัด กทม. 

รพ.สนาม และ Hospitel ในความดูแลของ กทม. รองรับผู้ป่วยได้ 3,460 เตียง อัตราการ

ครองเตียงเกิน 90% แล้ว

‘คลองบางมด’ แหล่งเที่ยวทางเรือแห่งใหม่

กรุงเทพมหานครพัฒนาคลองบางมดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเรือแห่งใหม่ จุด

เด่นตลอดเส้นทางคลองบางมดเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว แหล่งความรู้หลากหลาย ยัง

คงความเป็นวิถีชุมชนที่ผสมผสานศาสนาพุทธ อิสลาม และจีน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยว

เข้ามาเที่ยวเส้นทางคลองบางมดอยู่บ้าง กทม.จะดำาเนินการเพิ่มเติมในส่วนต่างๆ ส่ง

เสริมการท่องเที่ยวของชุมชนในเส้นทางคลองบางมด อาทิ ด้านความปลอดภัย ดูเรื่อง

การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง การติดตั้งกล้องวงจรปิด การจัดทำาท่าเทียบเรือในจุดต่างๆ 

เป็นต้น ตลอดเส้นทางคลองบางมดสามารถแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดบัวผัน เช็กอิน

จุดชมวิวคลองค้างคาว เข้าสวนมะพร้าวน้ำาหอม เที่ยวชมกำาแพง “ศิลป์ประชารังสรรค์” 

แพตายืน มัสยิดนูรุลหุดา มัสยิดดาริลหะซัน บ้านขนมไทยสวนส้ม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร เขตทุ่งครุ ฯลฯ

เสนอ 7 แนวทางลดฝุ่น PM 2.5

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอแนะ “7 แนวทางลดฝุ่น PM 2.5 และ

ผลกระทบต่อสุขภาพจากภาคการขนส่งทางถนนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ภาย

ใต้ทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำาสังคม ม.มหิดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้ 

1.การกำาหนดมาตรฐานการปล่อยมลพิษ ซึ่งสามารถปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ และ

สร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการหันมาใช้เครื่องยนต์ยูโร 5 2.มาตรการเปลี่ยน 

หรือปรับปรุงคุณภาพรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานสูง มีการเพิ่มภาษีและค่าธรรมเนียมต่อทะเบียน

รถเก่า ไม่ปรับอัตราแบบก้าวกระโดด 3.การติดตั้งอุปกรณ์กรองเขม่าในเครื่องยนต์ดีเซล 4.การ 

ใช้น้ำามันเชื้อเพลิงที่มีกำามะถันต่ำากว่า 10 ppm ทั้งนี้ ทางกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานผู้

ผลิตน้ำามันทำาข้อตกลง มีแผนจะเปลี่ยนไปสู่การบังคับใช้มาตรฐานคุณภาพน้ำามันเชื้อเพลิง

ที่กำามะถันต่ำากว่า 10 ppm ในวันที่ 1 ม.ค.2567 5.การกำาหนดเขตพื้นที่การปล่อยมลพิษต่ำา 

6.การสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ลดภาษีนำาเข้าจากต่างประเทศ ตั้งกองทุนอุดหนุน

ราคาให้กับผู้ซื้อรถ EV บางส่วน และ 7.ส่งเสริมการใช้รถโดยสารประจำาทางพลังงานไฟ

ฟ้า ขสมก.มีแผนเช่ารถโดยสารปรับอากาศไฟฟ้า 2,511 คัน พร้อมกับรถที่จ้างของเอกชน

อีก 1,500 คัน

ผักผลไม้บนพื้นที่สูงสู่ใจกลางเมือง

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสยามพารากอน และกูร์เมต์ มาร์เก็ต จัดงาน “Royal 

Project Gastronomy Festival 2022 @Siam Paragon” ในคอนเซ็ปต์ “Master Foods 

for Good Health” ระหว่างวันที่ 24 ก.พ.-6 มี.ค.นี้ ณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 และกูร์เมต์ 

มาร์เก็ต ชั้น G เปิดพื้นที่จำาหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมที่ปลูกโดย

เกษตรกรไทยบนพื้นที่สูงสู่ใจกลางเมือง ในบรรยากาศตลาดนัดร่วมสมัย อย่างสตรอว์เบอร์

รีพันธุ์พระราชทาน 80, เคพกูสเบอร์รี, เสาวรสพันธุ์ ไทนุง พันธุ์ RPF No.1 พันธุ์พิเศษของ

โครงการหลวงที่มีรสชาติหวานกว่าสายพันธุ์อื่น และพืชผักหลากสีสันอุดมไปด้วยวิตามิน

มากมาย เพื่อให้คนไทยได้บริโภคพืชผักผลไม้คุณภาพดีในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องดูแลรักษา

สุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อป้องกันโรคต่างๆ.

“ส

‘สวนป่าเบญจกิติ’จุดเช็กอินใหม่ New Gen

เหล่านิวเจนมาเดินเล่นเช็กอินบนสกายวอล์กสวนเบญจกิติ

ทางเดินลอยฟ้าระยะทาง 1.6 กม. เส้นทางชมธรรมชาติ ทิวทัศน์เมือง

ฟินกับบรรยากาศช่วงค่ำาในสวนป่ากลางกรุง เดินเล่นชิลๆ บนทางเดินผ่านเกาะต้นไม้

สวนป่าเบญจกิติ สวนสาธารณะแห่งใหม่ที่ ได้รับ

ความนิยมมาก

หามุมสวยๆ ถ่ายรูป กิจกรรมยอดฮิต
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กรุงเทพฯ • “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีม

ชาติไทย เผยรู้สึกหายกังวลหลังล่าสุดช้างศึกชุดใหญ่เตรียมไป

ลุยศึกเอเชียนคัพ 2023 รอบคัดเลือก ที่ประเทศอุซเบกิสถาน 

เช่นเดียวกับช้างศึก U23 ที่มีคิวเดินทางไปเล่นที่อุซเบกิสถาน 

ในศึกชิงแชมป์เอเชีย รอบสุดท้าย ช่วงเวลาเดียวกันพอดี

หลังจากที่ สหพันธ์ฟุตบอลเอเชีย หรือเอเอฟซี จับสลาก

แบ่งสายฟุตบอลเอเชียนคัพ 2023 รอบคัดเลือกเรียบร้อย 

ปรากฏว่า “ช้างศึก” นักเตะทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่มซีร่วมกับ

อุซเบกิสถาน ทีมจากโถที่ 1 และได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพ, มัลดีฟส์ 

ทีมจากโถที่ 3 และศรีลังกา ทีมจากโถที่ 4

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำาซำา ผู้จัดการทีมชาติไทย 

ชุดใหญ่ และรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า “ตอนแรกก็

กังวลว่าจะแยกร่างอย่างไรดี เพราะตั้งแต่เป็นผู้จัดการทีมก็ไม่

เคยพลาดแม้แต่ทัวร์นาเมนต์เดียว ตั้งแต่ทำาฟุตบอลหญิงมาถึง

ฟุตบอลชาย อยากไปให้กำาลังใจนักเตะทั้งสองชุด เพื่อให้ผลงาน

ออกมาดีที่สุดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา สัปดาห์ที่แล้วยังแอบคิด

ว่าขอให้ชุดใหญ่แข่งที่เดียวกับ U23 แต่มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้

ฝึกสอนเขาบอกอยากไปอินเดีย แต่พอจับสลากเหมือนฟ้าลิขิต 

เจอจ่ายจบครบที่อุซเบฯ ทั้ง 2 ชุด”

“ส่วนผลจับสลากที่ออกมา แน่นอนว่าเจ้าภาพเป็นทีม

ที่แข็งแกร่งที่สุด แต่อีก 2 ทีมอย่างมัลดีฟส์ และศรีลังกา ก็

ประมาทไม่ได้ เพราะทั้งสองทีมก็อยากผ่านเข้าไปเล่นรอบ

สุดท้ายครั้งแรก ดังนั้นแป้งคิดว่าระหว่างนี้เราต้องเตรียมทีมให้

พร้อมที่สุด และที่ผ่านมาเราประชุมร่วมกันกับโค้ชมาโน รวมถึง

ทีมงานทุกคนอยู่ตลอด” มาดามแป้งกล่าวปิดท้าย

สำาหรับ การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ 2023 รอบคัด

เลือก จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2565 โดยทีมชาติ

ไทยจะประเดิมพบกับมัลดีฟส์ วันที่ 8 มิถุนายน, พบกับศรีลังกา 

วันที่ 11 มิถุนายน และพบกับอุซเบกิสถาน วันที่ 14 มิถุนายน 

2565 โดยทีมแชมป์จาก 6 กลุ่ม และรองแชมป์ที่มีผลงานดีที่สุด 

5 ทีมจะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศจีน ปี 2023

ขณะที่ การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2022 รุ่นอายุ

ไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย จะจัดขึ้นที่ประเทศอุซเบกิสถานเช่น

กัน ระหว่างวันที่ 1-19 มิถุนายน 2565.

อดีตแข้งทีมชาติรวมตัว

ทำาหนังสือ‘สารานุกรม’

กรุงเทพฯ • ชมรมอดีตทีมชาติเตรียมแถลงข่าวใหญ่ วันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2565 ทำาหนังสือสารานุกรมรวมอดีตทีมชาติกว่า 

500 คน ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเก็บเอาไว้ พร้อมกันนั้นได้

เชิญคนในวงการลูกหนังเข้าร่วมงานอย่างมากมาย ไม่ว่าจะ

เป็นอดีตนายกสมาคมฟุตบอลฯ ผู้บริหารและอดีตทีมชาติแต่ละ

สโมสร อีกทั้งเชิญสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาฯ, ทีมสตาร์ซอค

เก้อร์ เตะฟุตบอลกระชับมิตร โดยถ่ายทอดสดทางสยามสปอร์ต

ให้ชมกันด้วย

ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานชมรมอดีตนักฟุตบอลทีม

ชาติ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมงานแถลงข่าวเปิดตัวการทำา

หนังสือสารานุกรมอดีตทีมชาติในอดีตถึงปัจจุบันกว่า 500 คน

ที่รับใช้ชาติ โดยจะจัดงานแถลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ที่สนามฟุตบอลเมืองทอง ยูไนเต็ด 

ซึ่งในงานวันดังกล่าวจะแถลงรายละเอียดการจัดทำาหนังสือ

สารานุกรมรวมอดีตทีมชาติ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ติดตามและ

เรียนรู้

รวมทั้งการทำากิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชนที่สนใจ 

โดยมีอดีตทีมชาติเป็นวิทยากร ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

อีกทั้งยังมีโครงการอื่นๆ ที่เตรียมเอาไว้อย่างมากมาย

งานวันดังกล่าวทางชมรมได้ประสานงานติดต่อคนใน

วงการลูกหนังทั้งในอดีตและปัจจุบันเข้าร่วมงานอย่างคึกคัก 

ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกสมาคมฟุตบอลฯ, ผู้บริหารสโมสรต่างๆ 

และนักเตะอดีตทีมชาติแต่ละสโมสร ไม่ว่าจะเป็น ทหารอากาศ, 

ธ.กรุงเทพ, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย, ทหารบก, ราชประชา 

เป็นต้น

หลังการแถลงข่าวจบลงได้มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับ

มิตร ซึ่งมี 3 ทีม คือ อดีตทีมชาติ, สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬา

แห่งประเทศไทย และทีมรวมดาราสตาร์ซอคเก้อร์ โดยจะมีการ

ถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตให้ได้ติดตามกันด้วย.

อังกฤษ • สโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ ซิตี ได้รับการยกย่องด้าน

การพัฒนาและสร้างนักฟุตบอลอาชีพหลังจากได้รับการจัด

อันดับให้เป็นอคาเดมีประเภท 1 จากพรีเมียร์ลีก ซึ่งเป็นระดับ

สูงที่สุดสำาหรับอคาเดมีในประเทศอังกฤษ

การประเมินสถานะของเลสเตอร์  ซิตี ให้อยู่ในอคาเด

มี ประเภท 1 เป็นผลมาจากระบบอคาเดมี่ของสโมสรมีแนว 

ปฏิบัติที่อยู่ในขั้นดีมาก ทั้งด้านการฝึกสอนและแนวทางในการ

สร้างนักฟุตบอลสำาหรับการแข่งขันในระดับอาชีพ

ญ่ีปุ่น • คาวาซากิ ฟรอนตาเล แม้จะผ่อนเกมช่วงคร่ึงหลัง แต่อาศัย                                                                        

ความเหนียวแน่นปิดจ๊อบ บุกซิวชัยเหนือคาชิมา แอนท์เลอร์ส ได้

สำาเร็จ โดย ชนาธิป สรงกระสินธ์ มีส่วนร่วมกับเกม 62 นาที

ที่ คาชิมา ซอคเกอร์ สเตเดียม อิบารากิ เจ้าถิ่น คาชิมา 

แอนท์เลอร์ส ทีมรองจ่าฝูง เปิดบ้านต้อนรับยอดทีมเจลีก คาวา

ซากิ ฟรอนตาเล ซึ่งเกมล่าสุดบุกพ่ายโยโกฮามา เอฟ. มารินอส 

2-4 นัดนี้แชมป์เก่าส่งชนาธิปลงตัวจริงต่อ

เปิดฉากเกมแค่ 2 นาที ความผิดพลาดของ อิคูมะ เซกิงา

วะ แนวรับแอนท์เลอร์สที่ไปจ่ายบอลพลาดแล้วโดน เค ชิเนน 

ตัดบอลได้ ก่อนจะจบสกอร์ด้วยซ้ายสุดเฉียบขาด พาคาวาซากิ 

ฟรอนตาเล ออกนำา 1-0 อย่างรวดเร็ว

เกมบุกของฟรอนตาเลมาอีกระลอก นาทีที่ 7 ชนาธิปได้

บอลหน้ากรอบเขตโทษแล้วส่องด้วยซ้าย บอลติด ยู โคบายาชิ 

แล้วมาเข้าทาง เค ชิเนน ตามมาซ้ำาโล่งๆ ทว่ายิงไปติด ควอน 

ซุนแต ออกหลังแบบน่าเสียดาย

การทำางานหนักและความมุ่งมั่นภายในอคาเดมีตลอดหลายปี

ที่ผ่านมา ทำาให้ได้เห็นนักเตะหลายคนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติ และได้

ช่วยให้สโมสรประสบความสำาเร็จในระดับเยาวชนไปพร้อมกัน

เส้นทางสู่ทีมชุดใหญ่ยังคงดำาเนินต่อไปและแข็งแกร่งขึ้นกว่า

เดิม หลังจากการประเมินของพรีเมียร์ลีก ทำาให้เลสเตอร์ ซิตี อคา

เดมี รักษาสถานะอคาเดมีประเภท 1 ไว้ได้อีก 3 ฤดูกาล

เลสเตอร์ ซิตี อคาเดมี ตั้งอยู่ที่สนามซ้อมที่ทันสมัยของเลส

เตอร์ ซิตี ทางตอนเหนือของเขตเลสเตอร์เชียร์ โดยมีความมุ่งมั่นที่

ฟรอนตาเลยังเป็นฝ่ายทำาได้ดีกว่า แล้วมาได้ประตูที่สอง

จากจังหวะลูกเตะมุม คาซูยะ ยามามูระ โขกเช็ดต่อมาเสาสองให้ 

อาซาฮิ ซาซากิ ตามมาซัดด้วยซ้ายเต็มข้อ บอลทะลุตาข่ายนาที 

17 ทีมเยือนหนีเป็น 2-0 หมดครึ่งเวลาแรก ทีมเยือนบุกนำา 2-0

ครึ่งหลัง หลังจากโดนเจ้าถิ่นโหมบุกเข้าใส่ต่อเนื่อง โทรุ โอ

นิกิ จึงปรับหมากด้วยการถอดชนาธิปออก แล้วส่ง ไดยะ โทโนะ 

ลงเล่นแทนในนาทีที่ 62

จากนั้นไม่มีประตูเพิ่ม หมดเวลาการแข่งขัน คาวาซากิ                 

ฟรอนตาเล บุกชนะ คาชิมา แอนท์เลอร์ส 2-0 เก็บเพิ่มเป็น 6 

คะแนนจากการลงสนาม 2 นัด ส่วนคาชิมา แอนเลอร์ส มี 3 

แต้มจาก 2 เกม

สำาหรับโปรแกรมนัดถัดไปถ่ายทอดสดทาง SIAMSPORT 

YouTube Channel วันอาทิตย์ที่ 27 ก.พ.2565 เวลา 13.00 น. คา

ชิวา เรย์ โซล พบ โยโกฮามา เอฟ. มารินอส  และวันพุธที่ 2 มี.ค.

2565 เวลา 17.00 น. คาวาซากิ ฟรอนตาเล พบ อุราวะ เรดส์.

‘เลสเตอร์ ซิตี อคาเดมี’ได้รับการจัดอันดับ

เป็นประเภท1สูงสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ

‘เจ’ลุย62นาทีช่วยฟรอนตาเล

คืนฟอร์มหรูบุกทุบคาชิมา2-0

‘มาดามแป้ง’
โลง่อกชา้งศกึชดุใหญ-่U23เลน่ทีอ่ซุเบฯ

จะค้นหานักฟุตบอลเยาวชนที่มีความสามารถ และให้การฝึกสอนที่

มีคุณภาพ รวมไปถึงการให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตผู้เล่นที่มี

ความสามารถในการเล่นฟุตบอลอาชีพในระดับพรีเมียร์ลีกและลีก

ต่างๆ ของฟุตบอลอังกฤษ

ในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมา ผลผลิตจากเลสเตอร์ ซิตี อคาเด

มี อย่าง ฮาร์วีย์ บาร์นส์, ฮัมซา เชาฮ์ดรี, ลุค โธมัส และเคียร์

แนน ดิวส์บิวรี-ฮอลล์ ได้ลงเล่นรวมทั้งสิ้นกว่า 200 นัดให้กับทีมชุด

ใหญ่ของเลสเตอร์ ซิตี โดยฮารวีย์ บาร์นส์ ยังก้าวขึ้นไปติดทีมชาติ

อังกฤษชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2020 อีกด้วย

คุณซูซาน วีแลน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสโมสรฟุตบอล 

เลสเตอร์ ซิตี กล่าวว่า “เลสเตอร์ ซิตี อคาเดมี มีประวัติอัน

ยาวนาน เรามีความภาคภูมิใจในการผลิตนักเตะที่มีความสามารถ

ที่ยอดเยี่ยมเพื่อการแข่งขันระดับอาชีพ และถือเป็นเครดิตอย่าง

สูงสำาหรับสตาฟฟ์ในอคาเดมีที่การทำางานหนักจนได้การยอมรับใน

ความเป็นเลิศของพวกเขาในฐานะอคาเดมีประเภท 1”

“อคาเดมีของเราถูกจัดให้อยู่ในอคาเดมีระดับสูง ซึ่ง

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสโมสรของเรา และเพิ่มโอกาสที่เราจะ

สามารถมอบประสบการณ์เหล่านี้ให้กับนักฟุตบอลรุ่นเยาว์ในเมือง

และรวมถึงนักฟุตบอลในระดับรากหญ้า”

“แฟนฟุตบอลของเลสเตอร์ ซิตี คุ้นเคยกับเหล่านักเตะดาว

รุ่งที่ก้าวขึ้นมาอยู่ทีมชุดใหญ่ เช่นเดียวกับที่พวกเขาทำามาหลายครั้ง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การถูกจัดให้เป็นอคาเดมีประเภท 1 ทำาให้

เราอยู่ในตำาแหน่งที่ดีที่สุดในการสานต่อภารกิจนั้นต่อไปในอนาคต”

เรามุ่งเน้นการใช้นักเตะเป็นศูนย์กลาง และการนำา

โปรแกรมทางเทคนิคมาใช้เพื่อ “มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ” เรา

ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการมอบประสบการณ์การฝึกซ้อมที่มี

คุณภาพให้กับผู้เล่นที่มีอายุระหว่าง 8 ถึง 21 ปี เพื่อที่จะมอบ

โอกาสที่ดีที่สุดในการเข้าร่วมทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ ซิตี

เลสเตอร์ ซิตี อคาเดมี ยังมีโปรแกรมการศึกษาที่สำาคัญ

เพื่อผู้เล่นทุกคน โดยสอดคล้องกับข้อกำาหนดของ EPPP สโมสร

ตระหนักดีว่าการศึกษามีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาผู้เล่น โดย

สโมสรได้รับการยกย่องจากพรีเมียร์ลีกในด้านสภาพแวดล้อม

การเรียนรู้ที่ดีอีกด้วย

นอกจากนี้ เลสเตอร์ ซิตี อคาเดมี ยังได้รับการยกย่อง

เรื่องการคำานึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เล่น ด้วยโปรแกรมฝึก

ซ้อมฟุตบอลที่เป็นนวัตกรรมใหม่.

บรรยายภาพ

ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง

ประธานชมรมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติ
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10 บันเทิง

คทศวรรษ 1960s วงการภาพยนตรอิตาเลียนเฟ� องฟูสุดๆ 

ในยุโรป จนมีวลีกลาววา All Roads lead to Rome ถนน

ทุกสายมุงสูกรุงโรม ท่ีน่ันมีท้ังสตูดิโอทันสมัย เน้ือท่ีกวาง

ขวางอยาง Cinecitta ซ่ึงสรางข้ึนต้ังแตสมัยสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 2  โดยผูนํามุสโซลินี มีท้ังดาราครํ่าหวอด ท้ังนักออกแบบฉากและ

คนเขียนบท ชวงเวลาน้ันท่ีกําเนิดดาราภาพยนตรหญิงหลายคนท่ีทาง

ฮอลลีวูด เม� อเห็นใบหนา รูปราง และความสามารถ ตองทาบทาม

เชิญไปแสดง นอกจากโซเฟย ลอเรน, จีนา ลอลโลบริจิดา, คลอเดีย 

คารดินัล แลว ในชวงเวลาเดียวกัน ยังมีวีรนา ลิซี (Virna Lisi) สาว

ผมบลอนด นัยนตาสีฟา หนาตาคลายมาริลิน มอนโร เธอมีไฝใตริม

ฝปากขางขวา เธอพูดไดท้ังอังกฤษ ฝร่ังเศส สแปนิช สําหรับบานเรา

และอีกหลายประเทศในเอเชีย วีรนา ลิซี ดูเหมือนจะเปนดารายอด

นิยมคนหน่ึง มีหนังของเธอออกฉายอยูสมํ่าเสมอ เพราะหนังท่ีเธอ

แสดงออกเชิงพาณิชย อยางเชน How to murder your wife (1965) 

คูกับแจ็ก เลมมอน, Assault on a Queen (1966) คูกับแฟรงก     

ซิเนตรา, Black Tulip (1964) คูกับอเลน เดลอง 

วีรนา ลิซี เกิดเม� อวันที่ 8 พฤศจิกายน 1936 ที่เมืองแอน

โคนา (Ancona) อิตาลี พอเปนพอคาขายสงหินออน เม� อโตเปนวัย

รุนชวงตนทศวรรษ 1950s ครอบครัวยายมาอยูกรุงโรม เธอเปน

เด็กเรียนหนังสือเกง ตั้งใจจะเขาเรียนตอที่มหาวิทยาลัย ป 1953 

เจียโคโม ทรอนดิเนลลา นักรองมีช� อซึ่งสนิทกับครอบครัว และ

กวางขวางในวงการบันเทิง แนะใหเธอลองไปเทสตหนากลองกับผู

อํานวยการสรางหนังคนหนึ่งซึ่งกําลังหานักแสดงประกอบมาแสดง

เร� อง E Napoli canta (And Naple sings) เธอสมัครสอบผานได

แสดง หนังเร� องแรกที่เธอแสดง 

อาจไมฮือฮา แตเปนทางเปดให

เธอมีโอกาสแสดงหนังตอมาอีก

หลายเร� อง จนกระทั่งป 1957 

เธอไดพบกับผูกํากับ ฟราน      

เซสโก มาสเซลลิ (Francesco 

Maselli) มอบบทดารานําฝาย

หญิงใหเธอแสดงในเร� อง The 

Doll that took the town ขณะ

เดียวกันเธอรับงานแสดงละคร

เวทีดวย ในป 1959 แฟนละคร

คนหนึ่งที่มาดูละครคือ ฟรังโก 

เปสชี (Franco Pesci) สถาปนิก 

และผูรับเหมากอสราง เขา

ตกหลุมรักเธอ ชวนออกเดต

หลายครั้ง จนกระทั่งป 1960 

ตัดสินใจขอเธอแตงงาน และอยู

ดวยกันมาตลอด

ป 1961 ผูกํากับเซอรจิ

โอ คอรบุุชชี (Sergio Corbucci) 

เลือกเธอมาแสดงหนังตํานาน

กําเนิดกรุงโรมเร� อง Romolo e 

Remo (Romulus and Remus) 

สองพี่นองฝาแฝด ที่มีคนนํา

ไปปลอยท้ิงไวในปา เติบโตดวย

นํ้านมจากหมาปา ภายหลัง

ประหัตประหารซ่ึงกันและกัน Romulus สังหาร Remus และกลาย

เปนเจาผูครองกรุงโรมคนแรก ผูแสดงเปน Romulus และ Remus 

ไดแกนักเพาะกาย สตีฟ รีฟส กับพระเอกทารซาน กอรดอน สก็อตต 

สวนวีรนา ลิซี รับบทนางเอกในเร� อง หนังประสบความสําเร็จท่ัว

โลก บานเราฉายท่ีโรงหนังนิวโอเดียน จากเร� องน้ีย่ิงทําใหวีรนา ลิซี                                                    

เปนท่ีรูจักในตางประเทศ เธอไดรับการทาบทามไป

แสดงหนังฝร่ังเศสหลายเร� อง ในป 1964 เธอแสดง

หนังฟนดาบเร� อง Black Tulip คูกับอเลน เดลอง บาน

เราฉายท่ีศาลาเฉลิมไทย คนดูลนหลาม ชวงน้ันกระแส

ความช� นชอบอเลน เดลอง กําลังมาแรง คร้ันแมว

มองฮอลลีวูดทราบขาว กําลังตระเวนหานางเอกอิตาลี

ไปแสดงหนังในฮอลลีวูด เห็นใบหนา รูปรางเธอคลาย                                                      

มาริลิน มอนโร จึงเลือกเธอมาแสดงหนังแนวคอมิ

ดี How to murder your wife คูกับแจ็ก เลมมอน 

นิตยสาร LIFE ลงรูปเธอ และเร� องราวเธอเต็มหนา

กลางสองหนา นิตยสารเพลยบอยติดตอวีรนา ลิซี ถาย

นูดลงนิตยสาร แตเธอปฏิเสธ จากน้ันเธอแสดงหนังตอ

ในอเมริกาอีกหลายเร� อง อาทิ หนังฆาตกรรมบนเรือ 

Assault on a Queen (1966) คูกับแฟรงก ซิเนตรา Not 

with my wife you don’t หนังคอมิดีคูกับโทนี เคอรติส 

และจอรจ ซี สก็อตต หนังท่ีถายทําในอิตาลี ฝร่ังเศส 

บริษัทหนังอเมริกันจัดจําหน�าย หนังมีทุกแนวตั้งแต

ดรามา คอมิดี แอกชัน สายลับ สงคราม หนังอยางเชน 

หนังคอมิดี Anyone can play, Arabella, หนังดรามา     

คอมิดี The Secret of Santa Vittoria แสดงกับแอนโธนี                                                              

ควินน และกํากับโดยสแตนเลย เครเมอร หนังเลา

เหตุการณชวงสงครามในอิตาลี เร� องของคนในหมูบาน

แหงหน่ึงพยายามซอนไวนจํานวนมหาศาลใหพนภัย

ทหารนาซีเยอรมัน,  Better a widow, หนังสงครามอาว 

The 25th Hour แสดงกับแอนโธนี ควินน เร� องราวใน

โรมาเนียชวงนาซีเยอรมันยึดครอง, The Girl and the 

General เร� องราวของนายทหารแสดงโดยร็อด สไตเกอร 

กับสาวชาวบานวีรนา ลิซี 

ป 1966 ดิโน เดอ ลอเรนติส ทาบทามวีรนา                                                     

ลิซี ใหมาแสดงหนังแนววิทยาศาสตรแฟนตาซีเร� อง 

Barbarella แตเธอปฏิเสธ บทดังกลาวเลยตกไปเปน

ของเจน ฟอนดา แถมประสบความสําเร็จเกินคาด 

หลังจากใชชีวิตไปๆ มาๆ ระหวางยุโรปกับอเมริการวม 5 ป เธอ

เริ่มเบ� อ อีกทั้งสามีเปนคนขี้หึง อยากอยูใกลเธอ เธอตัดสินใจกลับ

ไปอยูอิตาลีถาวรในป 1968 มุงมั่นแตแสดงหนังในยุโรป รวมทั้ง

หนังรวมทุนสรางระหวางอเมริกันกับชาติยุโรป อยางเชนเร� อง The                                                                            

Christmas Tree (1968) หนังเศราสะเทือนใจที่กํากับโดยเทอรเรนซ 

ยัง ซึ่งเคยกํากับหนังเจมส บอนด หลายตอน ในเร� องวีรนา ลิซี 

แสดงเปนสาวสวยตกหลุมรักพอมายลูกติดซึ่งแสดงโดยวิลเลียม 

โฮลเดน ลูกปวยเปนโรคลูคีเมีย หมอแจงวาอาจมีชีวิตอยูไมนาน 

เขาพยายามกลับมาพบลูกอีกครั้งในวันคริสตมาส จําไดเสมอเปน

หนังสะเทือนอารมณที่ไมมีวันลืม ฉายที่เฉลิมเขตต ป 1973 วีรนา                                                                               

ลิซี กลับมาแสดงหนังเกี่ยวกับแวดวงสายลับในชวงสงครามเย็น

เร� อง The Serpent รวมดาราช� อดังอยางเชน ยูล บรินเนอ

ร, เฮนรี ฟอนดา, เดิรก โบการด และในปเดียวกันนี้ ที่เธอ

เปลี่ยนมาแสดงหนังผจญภัยในปาหิมะ คูกับฟรังโก เนโร 

เร� อง White Fang ซึ่งดัดแปลงจากนิยายของแจ็ก ลอนดอน 

หนังประสบความสําเร็จจนตองสรางภาคตอช� อ Challenge 

of White Fang (1974) ป 1980 วีรนา ลิซี เปลี่ยนมารับบท

โสเภณีกลับใจ ในหนังดรามา The Cricket ภายใตการกํากับ

ของ อัลเบอร โต ลัตตัวดา และจากบทท่ีทําใหเธอไดรับรางวัล

ตุกตาทองอิตาเลียน David di Donatello สาขาดาราหญิงยอด

เย่ียม ป 1994 วีรนา ลิซี หันมารับบทหนักแสดงเปนแคเธอ

รีน เดอ เมดิชี ในหนังเก่ียวกับความขัดแยงทางศาสนา ระหวาง

นิกายโปรเตสแตนตกับคาทอลิก เธอไดรับท้ังรางวัลปาลมทองคํา

จากเทศกาลภาพยนตรเมืองคานส และรางวัลซีซารของฝร่ังเศส 

เม� อไมมีบทท่ีเหมาะสมคูควรแสดง เธอหันมาแสดงภาพยนตร                                                                           

ซีรีสทางโทรทัศนมากกวารับงานภาพยนตรเร� องยาว จนกระทั่ง                                                                      

ฟรังโก เปสซี สามีเสียชีวิตในป 2013 เธอประกาศอําลาจาก

วงการบันเทิงในป 2014 พักผอนอยูกับบาน จนกระท่ังพบวาเธอ

ปวยเปนโรคมะเร็งท่ีปอด วีรนา ลิซี เสียชีวิตท่ีบานในกรุงโรม

เม� อวันท่ี 18 ธันวาคม 2014 ขณะมีอายุ 78 ป.

ไมขี้เหร เพราะเปดตัวเม� อสัปดาหที่แลวในอันดับสอง

หนังทําเงิน ดวยรายได 15.1 ลานเหรียญฯ เรากําลังพูดถึง 

Dog งานกํากับครั้งแรกของคุณพี่แชนนิง เททัม กับเพ� อนซี้ 

รีด แคโรลิน  

ช� อหนังบอกชัดวาเปนหนังหมา ซึ่งอนุมานวาหยิบเอา 

War Dog: A Soldier’s Best Friend สารคดีสุนัขสงคราม

เม� อป 2017 ของ HBO ที่คุณพี่ทั้งสองเปนโปรดิวเซอรรวม

กับเบรตต โรดริเกวซ มาตอยอด หยิบมาผูกเปนเร� อง...ผสม

กับประสบการณตรง ทริปอําลาเจาลูลู นองหมาที่เปนมะเร็ง

ระยะสุดทายของพี่เททัม ออกมาเปน โรดทริป พาหมา

สงครามไปงานศพเจานาย 

บทหนังของพี่รีดและพี่เบรตต นําเร� องดวยมิวสิก

วิดีโอ แนะนําตัวนางเอกของเร� อง ลูลู หมาทหาร ที่คูหูหรือ

เจานายไรลียรับอุปการะหลังจากทั้งคูปลดประจําการ ตอ

ดวยการแนะนําตัวพระเอก แจ็กสัน บริกส อดีตหน�วยรบ

เราเช� อวาเปนทหารผานศึกที่

ชํารุดจากสงคราม และเคมี

ของคุณพี่เขากันไดดีกับนอง

หมา เจาลูลู ที่รับบทโดยนอง

หมาสามตัว ซูซา-บริตทา-ลา

นา โดยผลัดกันเขาฉากตาม

อารมณตามบทไดอยางเนียน

ไรรอยตอ เปนหมาหลาย

อารมณ ดุ-น�าเอ็นดู ทาส

หมาผูมีหัวใจออนโยน น�า

จะโดนตกตั้งแตฉากเปดตัว

ใน MV เปดตัว และที่ทําให

น้ําตาซึม น�าจะเปนฉากใน

งานศพ วางหัวบนรองเทา

เจานายที่ตั้งอยูหนาโลง   

พล็อต การดําเนิน

เร� อง ไมมีอะไรแปลกใหม 

ไมมีจุดพลิกผัน หักมุม เดาเร� อง...เดาบทสรุปไดตั้งแต

ฉากแรก แตอยางที่นักวิจารณหลายคนบอกเปนหนัง

สูตร ซึ่งทําไดตามสูตร หรือพูดใหชัดคือ ทําถึง ตาม

มาตรฐานหนังหมา 

และภายใตความวุนวาย ความวายปวง จาก

พฤติกรรมของเจาลูลู ที่อาการ PTSD กําเริบ ไปจนถึง

การถูกใชเปนเคร� องมือจีบหญิง พักโรงแรมฟรี คือ

การสะทอนชีวิตทหารผานศึก ตัวแจ็กสัน ไรลีย และ

เพ� อนๆ ทําใหเราเห็นสภาพความชํารุด เสียอวัยวะ แย

กวาบาดแผลทางกาย เปนคนพิการคือ จิตใจ ภาวะจิต

ตก หลอน อันเน� องมาจากภาวะ PTSD ในกรณีของ

ไรลีย อุบัติเหตุที่คราชีวิตอาจเปนการฆาตัวตายเพราะ

จิตตก 

สวนนองลูลู ทําใหเราเห็นวาหมาสงครามก็เปน 

PTSD ได ซึ่งพวกมันจะเปนหมาดุ และการถูกฝกเพ� อ

เปนหมาทหาร เพ� อการรบ ปลดประจําการแลวหาคน

ดูแลยาก (พวก) มันจะโชคดีหากเจานายหรือคูหูจาก

สมรภูมิรับอุปการะ แตถาไมเสนทางชีวิตของมันอยูที่

ดาวหมา นําสงโดยเจาหนาที่จากศูนยดูแลสุนัขสงคราม 

ซึ่งมีขอมูลบอกวาถูกสงไปอยูบนดาวเฉลี่ย 16 ตัวตอวัน 

และที่แทรกไวอยางแนบเนียน ภายใตความใส

ของหนังโรดทริป-หนังคูหูคนกับหมา ที่ชวยเยียวยา

บาดแผลใหกันและกัน คือ ชีวิตทหารผานศึก ความ

ชํารุดของคนและหมา ทําใหเราเห็นความเลวรายของ

สงคราม.   

พิเศษจากสมรภูมิตะวันออกกลาง ที่ทหารผานศึกผู

มีปญหาทางสมอง และปญหาทางจิต เปน PTSD 

ที่ดิ้นรนกลับสูสมรภูมิอิรัก ในฐานะทหารรับจาง 

ที่ยอมรับภารกิจขับรถเลียบชายฝงแปซิฟก จาก

วอชิงตันไปโนกาเลสในแอริโซนา พาเจาลูลูไป

งานศพไรลียที่ตายเพราะอุบัติเหตุ (?) ขับรถชน

ตนไมตามคําขอของพอแม และนํามันสงคืนศูนย

ดูแลสุนัขสงครามเพ� อสงมันไปดาวหมา แลกกับ

จดหมายรับรองจากกองทัพเพ� อสมัครเปนทหาร

รับจาง 

เดินเร� องตามสูตรหนังโรดทริปผสมหนังคูหู 

ดวยรสชาติแบบดิสนีย เปนทริปกระชับมิตร ปรับ

ความสัมพันธ ระหวางเพ� อนเกา สหายสงคราม

อิรักที่บอบช้ํา ชํารุดจากสงคราม ออกมาในทาง

สดใส ดวยฉากหลัง ทิวทัศนระหวางเสนทาง เร� อง

วุนๆ เร� องปวน สรางรอยยิ้มเสียงหัวเราะ และขาด

ไมไดคือคน มีทั้งคนเพี้ยน กูรู สรางสีสัน และชวย

ชี้นําความคิด 

พระเอก แจ็กสัน รับบทนี้โดยผูกํากับ คุณพี่

เททัม สอบผานทั้งรูปลักษณและการแสดง ทําให

รัชชพร เหลาวานิช

ยุ

ดํารัส โรจนพิเชฐ

Email : dumrasfilm@Yahoo.com

วีรนา ลิซี 

Dog

จากจอ
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11ดวง/อาหาร

ครชอบกินบะหมี่เกี๊ยวยกมือขึ้น 

แน�นอนวาคงมีหลายคนชอบกิน

กวยเตี๋ยวเสนสีเหลืองนวลหอมนุม

เชนเดียวกัน ที่ผานมาเคยแนะนํา

รานบะหมี่ที่มีจุดเดนความอรอยแตก

ตางกันไป วันนี้ขอนําเสนอราน “นายหมอ 

บะหมี่เกี๊ยวยักษ” ทั้งเกี๊ยวหมูและเกี๊ยวกุงตัว

ใหญเนื้อแน�นๆ เคี้ยวเต็มปากเต็มคํา อิ่มอรอย

จุใจ ซึ่งเปนจุดเดนจนเปนที่มาของช� อราน

เจาของรานคือ คุณฐิติวัฒน วุฒิพนิต

ธํารง มีช� อเลนวา “หมอ” อายุ 46 ป ยึดอาชีพรับเหมา แตมองหา

รายไดเสริมดวยการเปดรานบะหมี่เกี๊ยวริมถนนจรัญสนิทวงศ ใกล

สี่แยกทาพระ ถาหากนั่งรถไฟฟาลงสถานีทาพระ ใหออกทางประตู 

4 ซอยคริสตจักร จะเห็นตึกแถวอยูทางซายมือ มีรานบะหมี่เกี๊ยว

ยักษเปดใหบริการเปนเวลา 2 ป ขายดีมีลูกคาแน�นเกือบตลอดเวลา 

แมวาจะเปนรานนองใหม แตความอรอยบงบอกถึงฝมือการทําที่ไม

ธรรมดาเลยทีเดียว

เมนูที่รานก็มีบะหมี่ใสหมูแดง เกี๊ยวหมู เกี๊ยวกุง เนื้อปู และ

หมูกรอบ สวนจะสั่งแหงหรือน้ําก็สุดแทแตความชอบของแตละคน 

แตสําหรับผมเสนบะหมี่แหงเปนหลัก เพราะชอบเวลาที่เสนลวก

สุกใหมๆ คลุกเคลากระเทียมเจียวกากหมูหอมๆ ที่เขาทําสดใหม

ทุกวัน โรยดวยตนหอมซอย แลวคีบเสนใสปากโดยไมตองใสเคร� อง

ปรุง เวลากินจะรูสึกถึงความนุมนวลของเสนบะหมี่สดๆ ไมใสสาร

กันบูด เก็บไดไมเกิน 3 วัน เสนเหนียวนุมไมเละ ไมมีกลิ่นเหม็นหืน 

เพราะทางรานสั่งซื้อเสนบะหมี่คุณภาพเกรดเอที่สงตามรานในยาน

เยาวราช

สวนตัวเกี๊ยวยักษก็มีทั้งเกี๊ยวหมูหอเปนตัวใหญๆ กินเต็มปาก

เต็มคํา ไมเหมือนเกี๊ยวหมูทั่วไป เพราะทาง

รานผสมหมูเดงในสัดสวนที่เปนสูตรลับ

เฉพาะ เพ� อใหลูกคาไดกินเกี๊ยวยักษแลว

ไดอารมณเหมือนกินลูกชิ้นกับหมูบะชอ

ผสมผสานกัน รสชาติอรอยลงตัว เนื้อแน�น

เดงๆ เคี้ยวสะใจ สวนเกี๊ยวกุง ทางราน

นายหมอนี่ไปคัดเลือกเองจากตลาด ซื้อมา

ตัวใหญๆ ไดคุณภาพเนื้อกุงดีกวาแบบแช

ชองแข็ง ตัวกุงนี้จะใชแบบทั้งตัวพันดวย

แผนเกี๊ยวที่มีหมูสับอีกชั้นเกาะตัวกุง อรอย

สุดๆ

สวนหมูแดงก็เปนทีเด็ดตรงที่เลือก

เนื้อหมูสวนที่ดีที่สุด อรอยที่สุดมายางดวย

เตาถานตามกรรมวิธีโบราณ หมักสดๆ

ใหมๆ ดวยสูตรเฉพาะแลวยางขายทันที 

ไมมีเก็บคางคืน ขายดีจนตองยางรอบบายเพิ่มอีกครั้ง กลายเปน

ยางหมูแดงวันละสองรอบ รับประกันคุณภาพและความอรอย 

ขณะที่เนื้อปูก็คัดมาจากกามใหญๆ ไมใชเศษเนื้อปูมาขาย น้ําซุป

ก็หอมหวานกลมกลอม ตุนดวยกระดูกคาตั๊ง 2 ชั่วโมง

รานเปดขายตั้งแตเวลา 10.00-22.00 น. สอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมโทร.08-8991-9742.

ใ

พึงระวังตัวหากพระศุกรดวงเดิม(๖)

รับอิทธิพลจากพระเสารจร(7)

ถึงแมเกิด-แก-เจ็บ-ตายจะเปนเร� องธรรมดาที่ทุกคนตอง

พบเจอ แตสําหรับดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทรแลว ผูเขียนได

ทํานายเตือนไวลวงหนาวา ตั้งแต 1 มีนาคม 2563 เปนตน

ไป หนึ่งในปรากฏการณที่ตองระวังคือ คน วงการบันเทิง-นัก

รอง-ดารา-ตลก-คนสวย-หลอ-เดนดัง-นางพระยา หรือ นัก

เศรษฐกิจใหญของเมืองจะมีเคราะห

ผลที่เห็นชัดปที่ผานมาคือ ป 2564 คนกลุมนี้รวงราวกับ

ใบไมอยางผิดสังเกตใหรันทดใจ-ตลกบางทานเดินขึ้นรถเขาโรง

พยาบาลแลวไมไดกลับออกมาอีก ทิ้งทายปลายปที่จากไปเชน

คุณพรศักดิ์ สองแสง-คุณออด คีรีบูน-อ.บรูซ แกสตัน-ดร.วีรพงษ 

รามางกูร

แลวปลายป 2564 ผูเขียนก็เตือนอีกรอบวาป 2565 ทั้ง

ป คนกลุมนี้ของเมืองยังเขาเคราะห ไมเลิกตามวาระของแตละ

ทาน โดย เนนย้ําตั้งแตวันคลายวันเกิดเมืองที่ 21 เมษายน 

2565-สิ้นป ที่สถานการณที่รายแรงกวาปกติสองเทา

 ครั้นตนป 2565 เปนตนมา แมจะทําใจไวกอนวาเปนไป

ตามวาระ แตคนกลุมนี้ก็จากไปถี่ๆ บันทึกไวตั้งแตคุณศรเพชร 

ศรสุพรรณ-ศิลปนแหงชาติ และครูเพลงไวพจน เพชรสุพรรณ-

พลัดพรากสูญเสียใหเศราใจ

ดวงชะตาเมืองพระศุกรเปนตัวแทนการทํามาหาได-นัก

ธุรกิจนักเศรษฐกิจคนสําคัญ สวนความหมายทั่วไปเปนตัวแทน

ศิลปนคนในวงการบันเทิงทั้งดารา-นักรอง-คนเดนดัง-เซเลบ-คน

หลอ-คนสวยราวนางพระยา-ตลก ฯลฯ ของเมือง (พระศุกร

ตัวแทนกิเลสสมบัติ-เปนเกษตรภพที่สอง-กดุมภะ-และภพที่เจ็ด

ปตนิ)

จึงตั้งแตประมาณมีนาคม 2563 เปนตนมา เราจึงคอยๆ

เห็นกลุมที่ดวงตกติดโควิดอยางผิดสังเกต-หรือหลายทานก็จากไป

เปนระยะๆ

ย้ําเกณฑนี้ของเมืองจะแรงขึ้นสองเทาตั้งแต 21 เมษายน  

2565 เปนตนไป-สิ้นป (เพราะเสารจะเปนกาลกิณีจร-มาตรฐาน

เกษตร-รายกวาปกติเปนสองเทา)

จึงหากใครอยูในกลุมบุคคลเหลานี้ของเมืองควรระวังตัวไม

ประมาท การดไมตก ยกเวนถึงวาระจริงๆ ก็อีกเร� องหนึ่ง

ทีนี้ ไมเฉพาะเหลาดารา-คนดังของเมือง หากพวกทานเขา

ขายที่พระศุกรดวงเดิม (๖) ไดรับอิทธิพลจากพระเสารจรรอบ

นี้ ก็ ตองระวังตัวกันไปถึงประมาณ 1 มีนาคม 2566 เชนกัน 

คือ ทานที่มีพระศุกรดวงเดิม หรือเลข ๖  สถิตอยูที่ ราศีมังกร 

หรือราศี มีน หรือราศี กรกฎ หรือ ตุล ตามรูปที่แสดงไว ขอให

ระแวงไวกอนวาพวกทานไดรับอิทธิพลรายจากพระเสารจรเปน

คุณไมเคิล พูพารต-คุณศุภรัตน ควัฒนกุล-คุณธรรมรัตน นาค

สุริยะ-ศิลปนแหงชาติผูเปนที่รัก-คุณเศรษฐา ศิระฉายา

ขณะที่ปดตนฉบับนี้ก็ลุนเอาใจชวยคุณแตงโม นิดา หรือ

คุณภัทรธิดา พัชรวีระพงษ ตามขาววาพลัดตกเรือสปดโบตกลาง

แมน้ําเจาพระยา-อยาใหเกิดเร� องราย

สวน เกณฑทางโหรท่ีใชบอกลางรายคือพระเสารจรท่ีเขียน

แทนดวยเลขอารบิก 7 เทพเจาแหงความระทม-ตัวโทษตัวทุกข

เขาไปเดินในราศีมังกรเร่ิมลางต้ังแตตน ต้ังแต 1 มีนาคม 2563 

ทํา มุมฤทธิโยค หรือ เกณฑพิเศษ ถึง ราศีมีน ซ่ึง เปนภพวินาสน

ของดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร ท่ี ลัคนาสถิตราศีเมษ

 และที่ราศีมีนนี้เอง ในพื้นเดิมของดวงชะตาเมือง มี พระ

ศุกรดวงเดิมเขียนแทนดวยเลขหกไทย ๖ สถิตอยู ตั้งแตวินาที

แรกที่เมืองถือกําเนิดมาเม� อวันอาทิตยที่ 21 มีนาคม 2325 เวลา 

06.54 น. และจะอยูที่นี่ตลอดไปจนกวาจะไมมีกรุงรัตนโกสินทร

จึงพระเสารจร 7 มาเดินอยูในราศีมังกร เม� อสงแสงถึง

ราศีมีนเต็มที่ พระศุกรดวงเดิม ๖ เต็มที่ เปนคูศัตรูใหญ-ยืดเยื้อ-

ยาว-คอยๆ กดดันเปนเปาลอ รอเกณฑอ� นมาเสริมใหเร� องราย

เกิดเปนระยะๆ มาตั้งแต 1 มีนาคม 2563 ใหผลตามโฉลก…

เสาร (7) ถึงพระเคราะหศุกร (๖) ปะทะทุกขพยาธิเยือน โรค

รายและหลายเดือน ก็จะกลับจะกลายเปน โจรรายเขมนหมอง 

อริปองจะทําเข็ญ อายุบยืนเย็น มฤตภัยจะเรงเกรง…

 อธิบายงายๆ คือ หากพระเสารจร ถึง พระศุกรดวง

เดิมคราวใด ที่จะ กินเวลาประมาณสองปครึ่ง โหรเห็นมักตั้ง

สติเตือนนิ่มๆ เพราะลางแหง เคราะหรายจะเกิดเปนระยะๆ 

อยางต่ํา ก็ปวยแบบยืดเยื้อ-โรคเกากําเริบ (ผูเขียนเคยเจอโรค

เกาที่หายไปสิบปกลับมาเปนอีก จนลืมไปวาเปนโรคนี้จนลูกสาว

บอก)-โจรกรรม (ถูกยกเคาไปเปนลานก็มี)-ถูกทรยศหักหลัง (ใน

แบบที่พลเอกประยุทธ จันทร โอชา เจอมาแลว-และอาจตองเจอ

ตอ)-อกหัก รักคุด มีเร� องผิดหวัง (พระศุกรเปนตัวแทนความรัก)-

ระยะๆ

สวนการจะรูวา พระศุกร ๖ ดวงเดิมของพวกทาน อยู

หนึ่งในสี่ราศีนี้หรือไม ก็ไมยากเย็นอะไร เพียงทําตามวิธีการเดิม

ที่เคยบอกเร� องหาลัคนา แต คราวนี้ดูเลข ๖ หรือพระศุกรเพิ่ม

เขามาคือ

1.เขาไปท่ี www.payakorn.com ขอบพระคุณเจาของเว็บ

2.กดเลือกหัวขอ-ผูกดวงฉบับยอ-จากแถบซายมือ ภาพจะ

ปรากฏใหผูกดวงตามหลักคัมภีรสุริยยาตร

3.ปอน-วัน-เดือน-ป-เวลาและสถานที่เกิดเทานั้น  สวน

ที่อยูใตหมึกแดงคือเกณฑในการหาลัคนา ไมตองทํา จากนั้น

กด OK! แลวภาพ ดวงชะตาเดิม-ดาวเดิม ที่จะเปน แผนที่ชีวิต

ตั้งแตเกิดจนตาย ของทาน จะปรากฏในวงกลมดานใน เปน 

เลขไทย พิมพดวยหมึกดํา (สวนเลขอารบิกพิมพดวยหมึกแดง

เปนดาวจร-ไมตองสนใจ)

4.การดูวาพระศุกร ๖ อยูที่ ไหน

4.1 อาจจะเทียบรูปดวงของพวกทานกับภาพในบทความนี้

ก็ได ถาพระศุกรดวงเดิมหรือเลข ๖ ไทยสถิตตรงกับรูปก็ใช หรือ

4.2 อานแถวใตรูปดวงชะตา ฝงที่เขียนดวยหมึกดําวา 

6.ศุกร หากตอดวยคําวา มกร (มังกร) หรือ มีน หรือ กรกฎ 

หรือ ตุล ก็เขาขายนี้

หนึ่งทานลัคนาสถิตพิจิก เปน ระยะที่พระเสารจรกําลัง

จะใหคุณงามความดี เกิดโชคดีหลายเร� อง ทําทาจะไดงานใหญ 

โครงการใหญ รวมงานใหญ แตเพราะ พระเสารจรถึงพระศุกร

ดวงเดิมที่มีน ดวย กลับ ตองอกหักรักคุดจากเปน-ไมใชจาก

ตายกับคนรัก นี่และลางและฤทธิ์พระเสารจรถึงพระศุกรดวง

เดิม

เปนตัวอยางใหเห็นเบาะๆ วา เร� องดีก็ดี-รายก็รายไม

ตัดรอนกัน เชนที่เคยยกตัวอยางเสมอคือ เปนมะเร็งแลวถูก

สลากรางวัลที่หนึ่ง หรือถูกสลากรางวัลที่หนึ่งแลวเปนมะเร็ง.

แมหมอ
สมัครเลนสมัครเลน

ฟองสนาน จามรจันทร

‘นายหมอ’ บะหมี่เกี๊ยวยักษ

รานอรอยใกลรถไฟฟาทาพระ

พระเสารจร (7) เดินอยูในราศีมังกร 1 มีนาคม 2563-มีนาคม 

2566 ทับพระศุกรดวงเดิม (๖) ที่สถิตราศีมังกรหรือถึงพระศุกร 

(๖) ดวงเดิมที่สถิตราศีมีน/หรือเล็งพระศุกรดวงเดิม (๖) ที่สถิต

ราศีกรกฎหรือถึงพระศุกรดวงเดิม (๖) ที่สถิตราศีตุล

เ อ ก โ อ ช
า



โดย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้

ความเห็นถึงการยกเลิก UCEP ว่า ที่ผ่านมาเราเพิ่งรู้จักโควิดและ

สภาพการระบาดค่อนข้างรุนแรง มีการป่วยตายจำานวนมากในช่วง

แรก เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพฯ  กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ดูแล 

เตียงส่วนใหญ่จะเป็นของมหาวิทยาลัยและภาคเอกชน ซึ่งเตียงของ

ภาครัฐนั้นไม่เพียงพอ จึงมีการประกาศให้เป็นโรคฉุกเฉิน เมื่อมีการ

ติดเชื้อก็เข้ารับการรักษาที่ไหนก็ได้ ไม่จำาเป็นต้องไปตามสิทธิ์ แต่

จริงๆ แล้วคนไทยกว่าร้อยละ 99 มีสิทธิ์อยู่แล้ว  เพียงแต่หากมี

การยกเลิก UCEP ก็ไปรักษาตามสิทธิ์  แต่ขณะนี้ล่วงเลยมากว่า 2 

ปีแล้ว ความรุนแรงของโรคก็ลดลง การเจ็บป่วยร้ายแรงก็ลดลง ซึ่ง

จากที่กระทรวงสาธารณสุขเข้าไปดูเตียง พบว่ากว่าร้อยละ 50 ส่วน

ใหญ่เป็นผู้ป่วยสีเขียว ส่วนผู้ป่วยเหลืองและแดงใช้ไม่ถึงร้อยละ 20 

ของจำานวนเตียงที่มีอยู่ ก็คิดว่าน่าจะมีเตียงที่เพียงพอ

ขณะท่ี นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียู เฉพาะทาง

ด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ โรงพยาบาล

วิชัยยุทธ เห็นตรงกันว่า ความรุนแรงของโรคลดลง อัตราการเสีย

ชีวิตน้อยกว่าเดิมอย่างน้อย 6  เท่า อาการของโรคส่วนใหญ่เหมือนไข้

หวัดธรรมดา โดยเฉพาะคนท่ีได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว เมื่อเช้ือเปล่ียน

ไป  และ 70% ของประชากรไทยได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม  และ 

25% ของประชากรได้รับวัคซีนเข็ม 3 แล้ว ประเทศไทยควรปรับ

แนวทางการรับมือสายพันธ์ุโอมิครอนเหมือนหลายๆ ประเทศ ให้คน

ไทยเรียนรู้อยู่ร่วมกับโควิด ไม่ใช่เน้นแต่ดูแลรักษาโรคน้ีอย่างเดียว 

ต้องคำานึงถึงงบประมาณ และเศรษฐกิจของประเทศด้วย

หลายประเทศยกเลิกการตรวจค้นหาและยืนยันการติดเชื้อ

ด้วยวิธี RT-PCR เพราะสิ้นเปลืองงบประมาณมากเกินไป จะให้

ตรวจ RT-PCR เฉพาะคนไข้กลุ่มเสี่ยงที่มีอาการต้องนอนรักษาในโ

รงพยาบาล คนไข้ในบ้านพักคนชราและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

เห็นได้ชัดว่าสาเหตุหลักๆ ท่ีต้องการยกเลิก UCEP คือเพื่อให้รัฐ

มีงบประมาณท่ีเหมาะสมในการดูแลรักษาคนไข้โควิดตามกลุ่มอาการ 

ทั้งนี้จะต้องกลับไปทบทวน และชะลอการ

ยกเลิก UCEP ตามมติ ครม. เพื่อซักซ้อมในการให้บริการรองรับ

ผู้ป่วยสีเขียวที่จะมีมากขึ้นในอนาคต  รวมถึงการเพิ่มคู่สายรับ

แจ้งขอความช่วยเหลือ.

เมื่อวันพุธที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา ราเมศ รัตนะเชวง โฆษก

พรรคประชาธิปัตย์ แจ้งหมายว่าจะมีแถลงข่าวเมื่อวานนี้ (26 ก.พ.) 

อย่างมีเลศนัย ร้อนถึงหลายคนต้องขุดคุ้ยว่าเกิดอะไรขึ้น สรุปเบื้อง

ต้นว่าเจ้าตัวอาจ “ลาออก”  เพราะประสงค์จะลงเลือกตั้ง ส.ส.ที่

จังหวัดพังงา แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในพรรค

พอถึงวันนัดหมาย “โฆษกราเมศ” ประกาศ

เปรี้ยง “ประชาธิปัตย์คือชีวิต” เป็นอันจบข่าว แปลได้ว่าถึง

อย่างไรก็ไม่แปรพักตร์ แม้จะชวดลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ก็ตาม

คราวนี้มาถึงการแย่งชิงพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.พังงา เดิม

เลือกตั้งปี 62 พังงามีเพียงเขตเดียว แต่เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

เปลี่ยนแปลงตัวเลข ส.ส.เป็นแบบแบ่งเขต 400 คน และแบบบัญชี

รายชื่อ 100 คน ทำาให้การเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้พังงาได้เพิ่มอีกหนึ่ง

สำาหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 แน่ชัดว่า พรรคประชาธิปัตย์

ส่ง ส.ส.คุณภาพ สายแข็ง สายเหนียว “กันตวรรณ ตันเถียร กุล

จรรยาวิวัฒน์” ไร้คู่แข่ง เพราะเธอคนนี้ถือเป็นทองแท้

ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 ขณะนี้กำาลังฝุ่นตลบ เพราะมีถึง 2 คน

เสนอตัวเป็นผู้สมัครในนามพรรค ได้แก่ 1.ราเมศ 2.บำารุง ปิยนาม

วาณิช หรือโกหลี่ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)

ทว่า ปัญหาตอนนี้ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หัวหน้าพรรค 

ให้การสนับสนุน “โกหลี่” อยู่ แม้กระบวนการคัดเลือกสรรหา

ผู้สมัครของพรรคจะยังไม่เริ่มต้นขึ้น แต่ก็เป็นที่ทราบกันทั่วไป

อย่างไม่เป็นทางการว่า “โกหลี่” บำารุง คือคนของพรรคที่จะเป็นผู้

สมัครในนามประชาธิปัตย์ ด้วยเพราะเขาคนนี้เพียบพร้อมไปด้วย

คุณสมบัติและพละกำาลัง  ซึ่งเกิดข้อเปรียบเทียบกับ “ราเมศ” ที่มี

จุดอ่อนเรื่องฐานเสียงในพังงา ประกอบกับทุนน้อย

ดังนั้น พรรคจึงตัดสินใจได้ง่ายว่าจะส่งใครเพื่อกู้ศักดิ์ศรี 

“พรรค” และโดยเฉพาะกู้หน้า “จุรินทร์” ที่ได้ชื่อว่าเป็นถึง 

“หัวหน้าพรรค” ขืนปราชัยให้คู่แข่งในเขตที่เป็นบ้านเกิดตัวเอง คง

ไม่มีหน้าสู้ใครได้อีก และพานจะเป็นขี้ปากชาวบ้านชาวช่องได้ว่าไร้

น้ำายา ขนาดบ้านตัวเองยังแพ้ให้คนอื่น

ข่าวล่ามาแรง ปัญหาภายในเรื่องน้ี “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” ใน

ราเมศ รัตนะเชวง
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12 ในประเทศ

าพราง ตรงกับภาษาอังกฤษว่า conceal   

หมายถึงแกล้งทำาปิดบังโดยลวงให้เข้าใจไปทาง

อื่น ตัวอย่างเช่น ฆ่าคนตายแล้วนำาศพไปผูก

แขวนคอที่ต้นไม้ ให้คนอื่นเข้าใจว่าผู้ตายฆ่าตัว

ตายโดยการผูกคอตาย เพื่อผู้ฆ่าแท้จริงจะได้ไม่ต้องรับ

โทษ เป็นต้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในชื่อของฆาตกรรม

อำาพรางตามที่เป็นข่าวอยู่เนืองๆ ส่วนในทางแพ่ง ก็

มีการอำาพรางในลักษณะทำานิติกรรมอันที่สองปิดบัง

นิติกรรมอันแรก เพื่อมิให้บุคคลคลภายนอกที่ไม่ใช่คู่

สัญญารู้ถึงนิติกรรมที่แท้จริง คล้ายกับทางอาญาเช่นกัน

เรียกว่า นิติกรรมอำาพราง 

นิติกรรม หมายถึง การใดๆ อันทำาลงโดยชอบ

ด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูก

นิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อ เปลี่ยนแปลง 

โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ และนิติกรรมที่มีคู่ตกลง

เป็นสองฝ่ายเรียกว่าสัญญา ซึ่งมีชื่อเรียกต่างๆ กัน เช่น               

ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำาของ 

ประกันภัย ฯลฯ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม นิติกรรมหรือสัญญาจะต้องอยู่ใน

หลักเกณฑ์ความสมบูรณ์ของนิติกรรมด้วย กล่าวคือ 

ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีหรือพ้นวิสัย และต้องไม่แตก

ต่างจากกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และต้อง

ทำาตามแบบที่กฎหมายบัญญัติ หากฝ่าฝืน นิติกรรมนั้น

ก็ถือเป็นโมฆะ  เช่น สัญญาขายยาเสพติดให้ โทษย่อม

ขัดต่อกฎหมาย หรือ สัญญาเช่าชื้อที่กฎหมายบัญญัติให้

ต้องทำาตามแบบโดยทำาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อสองฝ่าย 

หากฝ่าฝืนย่อมเป็นโมฆะ  เป็นต้น

ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า นิติกรรมเป็นเรื่องสืบ

เนื่องมาจากหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาที่

จะทำานิติกรรมของบุคคล ซึ่งเมื่อแสดงออกมาแล้วก็มี

ผลบังคับได้ตามกฎหมายทันที แต่อย่างไรก็ตาม บาง

ครั้งการแสดงเจตนาก็อาจจะไม่สมบูรณ์เสียทีเดียว                       

เช่นเจตนาที่เกิดจากการปิดบังซ่อนเร้น สำาคัญผิด                  

หรือเพราะเหตุฉ้อฉลข่มขู่ ย่อมทำาให้เจตนานั้นเสียไป

ได้ ซึ่งก็รวมถึงการแสดงเจตนาโดยนิติกรรมอำาพราง                                                               

ด้วย

นิติกรรมอำาพราง กฎหมายบัญญัติหลักเกณฑ์ว่า 

“การแสดงเจตนาลวงโดยสมรู้กับคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเป็น

โมฆะ  แต่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกผู้กระทำา

การโดยสุจริต และต้องเสียหายจากการแสดงเจตนา

ลวงนั้นมิได้    

และถ้าการแสดงเจตนาลวงดังกล่าว ทำาขึ้น                 

เพื่ออำาพรางนิติกรรมอื่น ให้นำาบทบัญญัติของกฎหมาย

อันเกี่ยวกับนิติกรรมที่ถูกอำาพรางมาใช้บังคับ”

นิติกรรมอำาพราง เป็นนิติกรรมที่ทำาขึ้นมาเพื่อ

ปิดบังอำาพรางนิติกรรมอื่น ดังนั้น จึงมีนิติกรรม 2 อย่าง 

คือ  นิติกรรมที่แท้จริง กับนิติกรรมที่อำาพรางหลอกผู้อื่น  

กฎหมายกำาหนดให้บังคับตามนิติกรรมที่แท้จริง ส่วน

นิติกรรมที่อำาพรางหลอกผู้อื่นให้เป็นโมฆะบังคับไม่ได้ 

ยกเว้น บุคคลภายนอกผู้สุจริตและต้องเสียหายจากการ

แสดงเจตนาลวงสามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ขอให้บังคับ

ตามนิติกรรมที่อำาพรางได้ 

ตัวอย่าง นายแดงต้องการจำานองที่ดินกับนาย

ดำา แต่เพื่อหลอกเจ้าหนี้ของแดงไม่ให้ตามยึดทรัพย์ 

จึงตกลงทำาเป็นสัญญาขายที่ดินแก่นายดำา ดังนี้ ตาม

กฎหมายถือว่าสัญญาขายที่ดินเป็นโมฆะ กรรมสิทธิ์ใน

ที่ดินยังเป็นของนายแดงไม่ได้ตกเป็นของนายดำาตาม

สัญญาซื้อขาย และต้องบังคับตามสัญญาจำานองซึ่งเป็น

นิติกรรมที่แท้จริงเท่านั้น แต่ในกรณีนี้เกิดนายดำานำา

ที่ดินดังกล่าวไปขายต่อให้นายเหลือง หากนายเหลือง

ไม่รู้ถึงการแสดงเจตนาลวงด้วย  นายเหลืองสามารถ

ที่จะยกเป็นข้อต่อสู้ซึ่งกฎหมายก็ให้ถือว่าสัญญาซื้อขาย

ของนายเหลืองสมบูรณ์ นายแดงจะเรียกร้องเพิกถอน

หรือขอคืนที่ดินจากนายเหลืองไม่ได้ หากเสียหายอย่าง

ใดนายแดงต้องไปว่ากล่าวกับนายดำาคู่สัญญาในเรื่องผิด

สัญญานั่นเอง.

 

โดย ช.ช้างหัวหน้า

‘นิติกรรมอำาพราง’  

ปชป.พังงาฝุ่นตลบ

ฐานะเลขาธิการพรรค จะช้ีขาดด้วยการทำาโพล แต่ก็ไม่ทราบว่ากลุ่ม

ตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจะเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด ถ้าสำารวจ

เพียงแค่สมาชิกพรรคอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของโพล ทางท่ีดีให้

นักวิชาการท่ีมีอิสระ ปราศจากการครอบงำาช่วยทำาให้น่าจะดีกว่า

ส่วน “เดชอิศม์ ขาวทอง” ส.ส.สงขลา ในฐานะที่เป็น

รองหัวหน้าพรรค ดูแลภาคใต้ ว่ากันว่าจะปล่อยให้เป็นอำานาจ

ของ “เสี่ยต่อ” เฉลิมชัย กับ “หัวหน้าพรรค” เพราะเขตเลือกตั้ง

ที่ 2 ท้ายเหมือง, ตะกั่วป่า, กะปง, คุระบุรี คือพื้นที่บ้านเกิดของ

หัวหน้าจุรินทร์

เมื่อถึงเวลาปัญหาตัวผู้สมัครอย่างไรก็ต้องจบ แต่ที่ ไม่จบ

และน่ากลุ้มใจสำาหรับ “ประชาธิปัตย์” เป็นอย่างมากก็คือ คู่แข่ง

ที่มีความน่ากลัวอย่างพรรคภูมิใจไทย คราวเลือกตั้งนายก อบจ. 

“ธราธิป ทองเจิม” เด็กในคาถาตระกูล “รัชกิจประการ” เอาชนะ  

“โกหลี่” บำารุง คนของพรรคประชาธิปัตย์ ไปได้

และในการเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศที่กำาลังจะมาถึง  

“ธราธิป” ก็จับมือ “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รมว.การท่องเที่ยวฯ 

และรองหัวหน้าภูมิใจไทย ส่ง “อรรถพล ไตรศรี”  หรือโกชัย อดีต

รองนายก อบจ. ชิงเขตเลือกตั้งที่ 1 และส่ง “อำานาจ ดำารงพิทยา

กุล” หรือโกนาจ ชิงเขตเลือกตั้งที่ 2

 เห็นหรือไม่ ปชป.สู้รบกันเองดุเดือดกันเพียงใด สุดท้าย 

(อาจ) เสร็จ “พรรคกัญชาเสรี”.

สถานการณ์การติดเชื้อของผู้ป่วยโควิด-19  ในปัจจุบัน ที่

พบว่าสายพันธุ์ โอมิครอนมีลักษณะที่ใกล้เคียงในช่วงที่ไทยเคยตก

ที่นั่งลำาบากกับสายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) นั่นคือการติดเชื้อที่สูงมาก

ขึ้น ในขณะเดียวกันสายพันธุ์ โอมิครอนพบผู้ป่วยอาการป่วยหนัก 

และเสียชีวิตที่น้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด ส่วนใหญ่ผู้ป่วยสีส้ม สีแดง  

รวมถึงผู้ป่วยส่วนใหญ่ ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนยังไม่ครบ

ทั้งสิ้น

เมื่อสถานการณ์ของโอมิครอนเป็นเช่นนี้ คืออาการเริ่มใกล้

เคียงกับไข้หวัดใหญ่ ทำาถามต่อมาคือ มีความเป็นได้หรือไม่ที่จะ

ประกาศให้ โควิด-19 เป็นโรคประจำาถิ่น คำาตอบคือมีความเป็นไปได้ 

เพราะกระทรวงสาธารณสุขก็มีความพยายามในเรื่องนี้เหมือนกัน 

ก่อนหน้านี้จะเห็นข่าวว่า สธ.มีความแน่วแน่ในการยกเลิกแนวทาง

ในการบริหารจัดการผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน (UCEP)

UCEP ถ้าให้อธิบายเข้าใจง่ายๆ คือ เป็นสิทธิการรักษาตาม

นโยบายรัฐเพื่อคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้สามารถเข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุด แม้จะเป็นเอกชนก็ตาม จน

พ้นวิกฤตและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน  72 

ชั่วโมง โดยไม่ต้องสำารองจ่าย ซึ่งถ้ายกเลิก UCEP หมายความว่า 

หากไป รพ.เอกชนก็ต้องจ่ายเอง ยกเว้นมีอาการฉุกเฉิน เช่น ไข้สูง  

หอบ เหนื่อย ไม่ค่อยรู้ตัว

ศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ (ทริป) วัย ๕๕ กะรัต เกิดวันท่ี 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๐๙ (ปีมะเมีย) ด้วยโปรไฟล์เป็นเด็ก

เรียนเก่ง ดีกรีระดับท็อปของสถาบันการศึกษาเก่าแก่ท่ี

มีชื่อเสียงในเมืองไทยและต่างประเทศ เรียนจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาจาก รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  รร.เตรียม

อุดมศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรม

โยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ ๑ (เหรียญ

ทองเพียงคนเดียวในรุ่น) ได้รับทุนอานันทมหิดล จบปริญญาโท

สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง  สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ 

(MIT) และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-

แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา  

งานการเมืองเคยเป็นอดีต รมต.คมนาคมในรัฐบาลย่ิง

ลักษณ์ ชินวัตร ของพรรคเพื่อไทย งานการเมืองมีความสนิท

สนมกับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ (อดีตประธานยุทธศาสตร์

การเลือกต้ังพรรคเพื่อไทย อดีต รมว.สาธารณสุข ปัจจุบันเป็น

ประธานพรรคไทยสร้างไทย) บุรุษผู้น้ีเคยถูกวางตัวให้อยู่ใน

บัญชีรายชื่อลำาดับท่ี ๑ ของพรรคเพื่อไทยเพื่อชิงตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรี เขามีทรัพย์สินรวมกว่าร้อยล้านบาท

รศ.ดร.ชัชชาติเคยดำารงตำาแหน่งอดีตผู้ช่วยอธิการบดี                                

จุฬาลงกรณ์ฯ ฉายานาม “บุรุษท่ีแข็งแกร่งท่ีสุดในปฐพี” และยังมี

ประสบการณ์เป็น CEO บ. QHouse ผลงานเป็นท่ีประจักษ์บริษัท

เติบโตข้ึนถึง ๓๔% ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

บมจ.Land&House กรรมการบริษัท โฮม โปรดักส์  เซ็นเตอร์ ฯลฯ 

เคยเป็นวิศวกรโครงสร้าง บ.Skidmore, Owings and Merrill LLP 

เป็นท่ีปรึกษาให้กระทรวงคมนาคมต้ังแต่ปี ๒๕๔๔ ก่อนจะมารับตำา

แหน่ง รมช.คมนาคม  

ขณะท่ีเป็น รศ.ดำารงตำาแหน่งกรรมการฝ่ายวิศวกร

โครงสร้าง มีผลงานตีพิมพ์ลงวารสารดังระดับโลก ๘ ผลงานเก่ียว

กับการใช้โครงสร้างระดับไมโครคอนกรีตเสริมแรง และตรวจดู

ความทนทานของวัสดุก่อสร้างเมื่อถูกไฟไหม้ ผลงานเปิดรถประจำา

ทางปรับอากาศสาย A เชื่อมสนามบินสุวรรณภูมิสู่ใจกลางเมือง 

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ  หมอชิต สนามหลวง เพ่ิมจุดเชื่อมต่อสถานี 

Airport  Link มักกะสัน–MRT เพชรบุรี แก้ไขระบบรถไฟสายวงเวียน

ใหญ่-มหาชัย-แม่กลองให้สะอาดได้มาตรฐานมากย่ิงข้ึน 

เมื่อเก็บเก่ียวประสบการณ์การทำางานท้ังภาคเอกชนและภาค

รัฐบาลมาแล้วอย่างโชกโชน จึงกล้าท่ีจะประกาศอาสาท้าชิงพ่อเมือง 

กทม.คนท่ี ๑๗ ในนามอิสระเป็นคนแรกต้ังแต่ปี ๒๕๖๒ จากการทำา

โพลไม่ว่าจะก่ีคร้ัง รศ.ดร.ชัชชาตินำาโด่งเป็นท่ี ๑ มาโดยตลอด

รศ.ดร.ชัชชาติเคยช่วยงานให้คำาปรึกษารัฐบาลทักษิณ ๒ และ

สมัคร สุนทรเวช ได้ชื่อว่าเป็น รมต.ดูโอเศรษฐกิจคู่กับกิตติรัตน์ ณ 

ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ ดูโอระบบรางคู่กับประ

ภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟฟ้ามหานคร เขาจึงมีความเช่ียวชาญ

เรื่องขนส่งระบบรางเป็นพิเศษ อีกท้ังยังมีพ้ืนฐานความรู้ทางด้านวิศวกร 

เคยมีประสบการณ์แก้ไขแบบสถานีกลางบางซื่อให้รองรับรถไฟความเร็ว

สูง อีกท้ังยังเป็นเจ้าของไอเดียท่ีให้ข้าราชการระดับ ๙ น่ังรถเมล์มาทำา 

งานและรายงานปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อรวบรวมแก้ไข ในขณะท่ีเจ้าตัวสลัด

หัวโขน น่ังซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ โหนรถเมล์ น่ังรถสองแถว โดยสาร

รถไฟออกตรวจราชการในพ้ืนท่ีต่างๆ โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า 

รศ.ดร.ชัชชาติเป็นหนุ่มสมาร์ทร่างสูงใหญ่เป็นท่ีสังเกตได้ง่าย 

เดินเท้าเปล่า สวมเส้ือแขนกุดแลเห็นกล้ามเน้ือเป็นมัดๆ ห้ิวถุงอาหาร 

ทำาบุญใส่บาตรในวัดท่ีจังหวัดสุรินทร์ จนได้รับฉายานามว่า บุรุษผู้

แข็งแกร่งท่ีสุดในปฐพี

ด้วยปูมหลังของครอบครัว รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ  เป็นบุตร

ชาย พล.ต.อ.เสน่ห์ สิทธิพันธ์ุ อดีต ผบช.น. กับจิตต์จรุง สิทธิพันธ์ุ (กุล

ละวณิชย์) หรือแม่อ๊ีด ท่ีมีสาแหรกบรรพบุรุษฝ่ายมารดานามสกุล

โอสถานุเคราะห์ เป็นนามสกุลพระราชทานของในหลวงรัชกาลท่ี ๖ 

(จิตต์จรุง บุตรสาว พล.ต.อ.พิชัย กุลละวณิชย์-คุณหญิงสมจิตต์ กุล

ละวณิชย์ (โอสถานุเคราะห์) ซ่ึงเป็นบุตรสาวสวัสด์ิ โอสถานุเคราะห์ 

ทายาทรุ่นท่ี ๒ เจ้าของกิจการ บ.โอสถสภา  จำากัด ตำานานนายห้าง

ยาไทย ยาทันใจ (ยาทัมใจ) ยากฤษณากล่ันตรากิเลน น้ำายาอุทัย ลิโพ

หรือเอ็ม ๑๕๐) ผู้พลิกโฉมเต็กเฮงหยูจากร้านของขายเล็กๆ ในตลาด

สำาเพ็ง ให้กลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่มูลค่านับหมื่นล้านบาท อีกท้ังมี

กลยุทธ์การตลาด “หนังขายยา” นำาหนังไปฉายในชนบทห่างไกลใน

ถ่ินทุรกันดาร และพร้อมประชาสัมพันธ์ยาให้ซ้ือหาได้ท่ีร้านขายยา 

รศ.ดร.ชัชชาติมีพ่ีน้อง ๓ คน มีประสบการณ์ทำางานต่างอาชีพอยู่

ภายในร้ัวจามจุรีเดียวกัน ๑.ดร.ปรีชญา สิทธิพันธ์ุ (หน่ึง) ผอ.หลักสูตร

นานาชาติ ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ (เกษียณอายุ

แล้ว) เจ้าของร้านอาหาร Zorse หลังสวนเบญจสิริ ๒.รศ.นพ.ฉันชาย 

สิทธิพันธ์ุ (ทัวร์) พ่ีชายฝาแฝด คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ 

และ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ฯ สภากาชาดไทย ๓.รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิ

พันธ์ุ พ่ีน้องฝาแฝดคู่น้ีเกิดห่างกัน ๒ นาที 

ฉันชาย-ชัชชาติ บุตรชายสองพ่ีน้องฝาแฝดของ 

พล.ต.อ.เสน่ห์-จิตต์จรุง ฉันชายหรือทัวร์เป็นพ่ีชัชชาติหรือทริป เกิด

ห่างกัน ๒ นาที มีชื่อเสียงโด่งดังต้ังแต่ยังเรียนหนังสือเพราะต่าง

เรียนหนังสือเก่งท้ังคู่ ทัวร์กับทริปบอกว่าเขา ๒ คนมีความเหมือน

เป็นกระจกของกันและกัน รู้จักคนหน่ึงก็เหมือนกับรู้จักอีกคน

หน่ึงไปด้วย รศ.ดร.ชัชชาติสมรสกับปิยดา อัศวฤทธิภูมิ พนักงาน 

บ.การบินไทย มีบุตรชาย ๑ คน คือ แสนปิติ สิทธิพันธ์ุ 

เช้าตรู่วันอาทิตย์ท่ี ๑๓ ก.พ. รศ.ดร.ชัชชาติในชุดเส้ือยืดกีฬา

สีดำาสกรีนข้อความสีเขียว ทำางาน ทำางาน ทำางาน  กางเกงยืดขา

ส้ันถึงเข่าและไม่ลืมท่ีจะสวมแมสก์ ๒ ช้ัน  และคณะข่ีรถจักรยาน

นำาเส้นทางโดยอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ (โหน่ง) ผู้ประกาศ

ข่าวThai PBS พาคณะไหว้พระ ๑๔ วัดย่านบางแวก-ซอยพาณิชย์

ธน พร้อมสำารวจเส้นทางฝ่ังธนฯ ท่ีเป็นคลอง ถนนเส้นเล็กเส้น

น้อยท่ีรถมอเตอร์ไซค์ผ่านเข้าออกท่ีตาบอด ผ่านมายังวัดนก วัด

บางแวก แล้วแวะมาเติมพลังดื่มชาร้อน ปาท่องโก๋ท่ีร้านกาแฟ

ไม่มีชื่อ เป็นร้านเก่าแก่ย่านวัดบางแวกซอย ๓ 

วิธีการดื่มชาร้อนของ รศ.ดร.ชัชชาติแปลกไม่เหมือนใคร 

คือไม่ชงนมข้นหวานและชาร้อนเข้าด้วยกัน แต่จะดื่มเฉพาะชา

ร้อนเท่าน้ัน เมื่อมีคนช่างสังเกตซักถามว่าทำาไมไม่ชงให้เข้ากัน

จะอร่อยมากๆ “ผมไม่กินหวาน” แล้วดื่มชาร้อนจนหมดแก้วโดย

นมข้นหวานไม่พร่องแม้แต่นิดเดียว 

เมื่อซักถามว่าจบวิศวโยธาจากจุฬาลงกรณ์ฯ ได้เป็นลูกศิษย์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ อรุณ ชัยเสรี เจ้าของฉายานามปรมาจารย์

ด้านโครงสร้าง ผู้สร้างตำานานตึกสูงระฟ้าหลายแห่งของเมืองไทย

หรือไม่ ก็ได้รับคำาตอบอย่างภาคภูมิใจว่า “ผมไม่ได้ทันเรียนกับท่าน 

แต่ผมได้ทุนไปเรียนจบท่ีอิลลินอยส์ สหรัฐฯ สถาบันการศึกษาแห่ง

เดียวกับท่านครับ” (ศาสตราจารย์กิตติคุณ อรุณ ชัยเสรี ได้ทุนฟุล

ไบรท์ไปศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐฯ ทาง

ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและการขนส่ง)

รศ.ดร.ชัชชาติยังได้บอกเล่าด้วยว่า เส้นทางฝ่ังธนฯ ใน

ตรอกซอกซอยตามบ้านแต่ละจุดเพื่อจะออกมาหารถไฟฟ้าขนส่ง

สาธารณะน้ันห่างไกลมาก ต้องน่ังรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปเชื่อมต่อ 

จึงถือโอกาสสำารวจเส้นทางย่านฝ่ังธนฯ เพื่อการวางแผนงานใน

อนาคต “คุณโหน่งมีความเช่ียวชาญย่านฝ่ังธนฯ พาผมและคณะ

เข้าไปตามตรอกซอกซอยต่างๆ ผมไม่ได้มีฐานการเมืองเก่าเพราะ

ผมสมัครในนามอิสระ” 

ขอขอบคุณ  ข้อมูลบางส่วนจากสารานุกรมวิกิพีเดียเสรี. 

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ บุรุษผู้แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี

ผู้ท้าชิงพ่อเมือง กทม.คนที่ ๑๗

อำ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต

ร

ไขข้อข้องใจเลิก UCEP
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13สิ่งแวดล้อม

4

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมมนุษย์มีส่วน

ต่อการบรรเทาวิกฤตโลกร้อน ในประเด็นนี้ รศ.ดร.อำานาจ ชิดไธสง 

รองผู้อำานวยการบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า ปัญหา

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะป้องกันและแก้ไขได้ จะต้อง

ใช้เวลาและต้องมีความพยายามลดก๊าซเรือนกระจก ตราบใดที่ทุก

ประเทศไม่จริงจัง สภาพอากาศที่แปรปรวนจะอยู่กับเราตลอดไป ถึง

แม้วันนี้ร่วมมือร่วมใจกันไม่ปล่อยก๊าซเลย ผลกระทบภาวะโลกร้อนก็

ยังไม่หยุด เรายังต้องเผชิญกับน้ำาท่วม ภัยแล้ง ภายในเวลาร้อยปีถึง

หลายร้อยปี ผลจากการกระทำาของมนุษย์ที่ทำาให้ โลกร้อนขึ้น

สัญญาณอันตรายมาจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มากมาย นัก

วิชาการ มจธ. ระบุว่า เราเจอสภาพอากาศที่แปรปรวนเพิ่มขึ้นทุก

ปี แนวโน้มฝนนอกฤดูกาลมากขึ้น เจอความแห้งแล้งถี่ขึ้น น้ำาท่วม

รุนแรงในหลายพื้นที่ สำาหรับเมืองจะเจอน้ำาท่วมจากฝนที่ตกหนัก 

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรรับรู้ได้ถึงฤดูกาลที่ผิดเพี้ยน แต่จะใช้

ภูมิปัญญาดั้งเดิมอย่างเดียวในการทำาเกษตรไม่ได้แล้ว ต้องใช้ความ

ก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยบริหารจัดการภาคเกษตร 

วิกฤตนี้ทำาให้ภาครัฐผลักดันสมาร์ทฟาร์มมิ่ง มีการนำาข้อมูลความชื้น 

อุณหภูมิ อัตราการระเหย มาคำานวณช่วยบรรเทาผลกระทบได้ระดับ

หนึ่ง แต่ต้องยอมรับว่า การแปลงข้อมูลวิชาการให้ใกล้ตัวชาวบ้าน 

เรายังอ่อนแอมาก

รศ.ดร.อำานาจกล่าวอีกว่า แนวทางแก้ไขมีความชัดเจน  ทุก

ประเทศทั้งประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำาลังพัฒนา เข้าร่วมการ

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ มีทิศทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตนี้ การประชุม COP26 ด้าน

สภาพภูมิอากาศที่กลาสโกว์ก็มีพัฒนาการใหม่ ตอกย้ำาคำามั่นที่จะลด

ภาวะโลกร้อนตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ

“ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ผลวิจัย รายงานต่างๆ สะท้อนความ

จริง เรามีภาพชัดเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวน ซึ่งจำาเป็นสำาหรับ

การทำาความเข้าใจ ประเทศไทยจะเดินไปทิศทางไหน จะทำาอะไรได้

บ้าง และเราจะเตรียมตัวอย่างไร ปีนี้ ไม่เกิดภัยพิบัติ ปีหน้าก็อาจจะ

เกิดขึ้น มันเกิดแน่นอน ความยากอยู่ที่ภาคนโยบายต้องการความ

ชัดเจน ต้องเป็นรูปธรรมเท่านั้น และไม่สามารถดำาเนินการหรือมีนโย

บายให้ครอบคลุม ทำาให้มีแนวโน้มเสียหายรุนแรง และเสี่ยงต่อการ

สูญเสียชีวิต รวมถึงภาคเกษตรกรรมไทยจะได้รับผลกระทบรุนแรง 

เสียเปรียบในการแข่งขัน และอาจโดนกีดกันทางการค้า   หากยังไม่มี

กรอบใหม่ๆ ที่ชัดเจนในการจัดการการลดก๊าซเรือนกระจก แต่ถ้าเรา

ทำาได้ ก็ WIN WIN เกษตรกรไทยได้ประโยชน์ โลกก็ได้ประโยชน์จาก

การลดก๊าซ” รศ.ดร.อำานาจแสดงความกังวลตบท้าย.

ปรากฏการณ์ลานีญาจะหมดเดือนมิถุนายน

นี้ หากลานีญาเบาลง ปริมาณฝนจะลดลง

ไปด้วย คาดการณ์ว่ากลางเดือน มิ.ย. ถึง

ต้นเดือน ก.ค. ฝนจะทิ้งช่วง พืชผลทางการ

เกษตรจะเสียหายหากไม่มีการวางแผนรับมือ 

เพราะอย่างที่รู้น้ำาต้นทุนในเขื่อนใหญ่ ทั้ง

ภูมิพลและสิริกิติ์มีปริมาณน้อย ประชาชน

ต้องช่วยกันใช้น้ำาอย่างประหยัดให้มากที่สุด

สำาหรับสภาพอากาศอีก 7 วันข้างหน้า 

นายจรูญบอกว่า ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นลง

จากความกดอากาศสูงจีนแผ่ลงมา ถ้าดูเป็น

รายภาค ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาว มี

ฝนเล็กน้อย อุณหภูมิลดลงถึง 2-4 องศา 

แผน 10 ปี ลดขัดแย้งคน-ช้าง ดึงกลับป่าใหญ่

ภาพอากาศประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ มาแปลก

กว่าทุกปี จากปกติในช่วงนี้ของทุกปีจะย่างเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว 

แต่ปีนี้ตอนบนของประเทศกลับมีฝนฟ้าคะนองและอากาศเย็น 

ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนัก ส่วนอีสานอากาศหนาวเย็นจนประชาชน

ต้องหยิบเสื้อกันหนาวมาสวมใส่ คนสูงอายุต้องนั่งผิงไฟคลายความ

หนาว เพราะอุณหภูมิลดลงฮวบฮาบทีเดียว 5-6 องศา ขณะที่กลาง

วันท้องฟ้าค่อนข้างใสและมีอากาศร้อน โดยกรมอุตุนิยมวิทยาออก

ประกาศคำาเตือนมาเป็นระยะๆ ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศที่

แปรปรวน

ถึงแม้คนไทยจะชอบเย็น เพราะไม่ต้องเจออากาศร้อนเร็ว แต่

ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดสภาพอากาศจึงเป็นเช่นนี้ นายจรูญ                                                                          

เลาหเลิศชัย อดีตนักอุตุนิยมวิทยา ผู้กำาลังทำางานวิจัยหัวข้อ “ผล 

กระทบของ enso ต่อมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และการพยากรณ์กึ่ง

ฤดูกาลถึงฤดูกาลของฝนในประเทศไทย เนื่องจากฝนในประเทศไทย

จะแปรผันตามปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น มรสุม ENSO IOD and 

MJO” สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะมีสภาพ

อากาศแปรปรวน เป็นผลจากปีนี้เป็นปีลานีญา อุณหภูมิน้ำาทะเลแถบ

สหรัฐอเมริกา หรือแปซิฟิกตะวันออกจะต่ำากว่าค่าเฉลี่ยปกติ ขณะที่

ไทยได้รับอิทธิพลจากมหาสมุทรแปซิฟิกที่น้ำาทะเลเย็น บ้านเราอุณหภูมิ

สูงกว่า อากาศจะลอยตัว กระทบกับความเย็นกลั่นตัวกลายเป็นฝน 

ทำาให้ช่วงนี้ ไทยจะเกิดฝน ซึ่งภาพรวมปีนี้ ไทยจะมีฝนมาเร็วกว่าปกติ 

จะสังเกตว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์ฝนมาแล้ว ไทยจะมีฝนในฤดูแล้ง เป็น

ความผิดปกติของฤดูกาลปัจจัยจากลานีญา ฝนไม่หมดแค่เดือน ก.พ. 

แต่จะตกในเดือน มี.ค. และ เม.ย.ด้วย ฉะนั้น ฤดูร้อนปีนี้สภาพอากาศ

จะไม่ร้อนจัด และมีโอกาสเจออากาศเย็นในเดือน มี.ค.ด้วย

“แต่ข้อดีของฝนที่มาเร็วปีนี้จะช่วยลดปัญหาหมอกควันภาค

เหนือไม่ให้รุนแรงเหมือนทุกปี ช่วงนี้เข้าฤดูกาลหมอกควันไฟป่าแล้ว 

ฝนจะช่วยชะล้างฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ ทำาให้ค่าฝุ่นจิ๋วลดต่ำาลง รวม

ถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครฝนที่ตกลงมาบรรเทาไม่ให้ฝุ่นปกคลุมเมือง 

คนกรุงเทพฯ ได้เจอวันที่อากาศดีเพิ่มขึ้น อากาศสะอาดขึ้น และ

สุขภาพดี”

นายจรูญบอกด้วยว่า ฝนที่ตกลงมาจะช่วยบรรเทาความแห้ง

แล้ง เพราะเกษตรกรเจอแล้งจัดมาหลายปีติดกัน ช่วง 2-3 เดือนนี้ จะ

เป็นโอกาสดีที่เกษตรกรจะเก็บกักน้ำาและสำารองน้ำาไว้ใช้ในการเกษตร 

‘Fire 

ริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่ โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำากัด 

ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้า

ของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย จับมือพันธมิตร

กรมทรัพยากรน้ำา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่ม

กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” ประกาศความ

สำาเร็จของโครงการ “มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำา” ประจำาปี 2564

นางสาวเพียงจิต ศรีประสาธน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค 

เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำากัด กล่าวว่า บริษัทมุ่งมั่นดูแลสังคม

และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘Growing for Good เติบโต

อย่างยั่งยืน’ โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา เพราะ ‘น้ำา’ 

เป็นสิ่งจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ บริษัทจึงนำาพันธสัญญา

ของซันโทรี่ กรุ๊ป ที่ว่า ‘มิซุ โตะ อิคิรุ’ หรือ ‘การอยู่ร่วมกับน้ำา’ มา

ปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการ ‘มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์

น้ำา’ ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

เยาวชนไทยตระหนักรู้และปลูกจิตสำานึกเห็นถึงความสำาคัญของ

ทรัพยากรน้ำาและสิ่งแวดล้อม

โครงการ “มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำา” ปี 2564 ถือว่าประสบ

ความสำาเร็จได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งจาก 260 รร. ใน 5 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 

พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สระบุรี และปทุมธานี โครงการ

สามารถส่งมอบองค์ความรู้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาและ

สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนได้รวมทั้งสิ้น 6,065 คน ซึ่งในปี 2564 มี

นักเรียน 1,722 คน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรน้ำา และนักเรียน 362 คน เข้าร่วมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำา, ครู 

228 ท่าน ผ่านการอบรมเรื่องบูรณาการการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำากับ

กระบวนการสอน, 144 โรงเรียน เข้าร่วมประกวดโครงการอนุรักษ์

ทรัพยากรน้ำาในโรงเรียน ซึ่งมี 30 โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้รับ

เงินสนับสนุนจากบริษัท เพื่อดำาเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำาใน

โรงเรียนต่อไป, 19 โรงเรียน เข้าประกวดคลิปเล่าเรื่องหัวข้อ “หนู

น้อยนักเล่า เรารักษ์น้ำา” และผลงานกว่า 2,411 ภาพ จากน้องๆ 

นักเรียนใน 78 รร. เข้าร่วมประกวดวาดภาพในหัวข้อ “น้ำาที่รักษ์” 

รร.ที่ชนะจะได้รับทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศ

 นางสาวเกศรา ศิริจันทร์ ครูจาก รร.วัดถั่วทอง จ.ปทุมธานี 

ซึ่งโครงการ “Thuathong Power Kids ผู้พิชิตแห่งสายน้ำา” เป็น 

1 ใน 5 โรงเรียนที่ชนะเลิศโครงการนี้ กล่าวว่า ขอบคุณ ซันโทรี่ 

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โคฯ โชว์ความสำาเร็จ

โครงการ‘มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำา’ปีที่ 3

ของตัวเองในการดูแลทรัพยากรน้ำา ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่คุณครู

และเด็กๆ ช่วยกันคิด อาทิ การลดใช้สารเคมีในโรงเรียนที่มีผลกระ

ทบกับแหล่งน้ำา การแสดงละคร โดย รร.จะนำาเงินรางวัลไปต่อยอดจัด

กิจกรรมให้กับนักเรียนต่อไป

ด.ญ.มณินทร มุ่งไฝ่ดี ตัวแทนจาก รร.วัดปากบ่อ กรุงเทพฯ 

ชนะประกวดวาดภาพในหัวข้อ “น้ำาที่รักษ์” กล่าวว่า รู้สึกดีใจและ

ภูมิใจมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ขอขอบคุณโครงการที่ให้ โอกาส

หนูได้แสดงฝีมือ โดยส่งผลงานชื่อว่า ‘เสน่ห์ของน้ำา’ เปรียบเทียบ

สายน้ำาใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีขยะ มีแต่คนใช้

ประโยชน์ กับอีกด้านที่มีแต่ขยะ สิ่งมีชีวิตล้มตาย ไม่มีคนใช้น้ำา 

เพื่อสื่อถึงความสำาคัญและผลกระทบ หากเราไม่ร่วมกันดูแลรักษา

สายน้ำา อยากฝากบอกเพื่อนๆ ว่าน้ำาเป็นสิ่งที่มีค่าต่อชีวิตมากๆ เรา

ต้องช่วยกันดูแลรักษาให้น้ำาอยู่คู่กับเราไปนานๆ

“ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย จะยังคงเดินหน้าและมุ่ง

มั่นในการผลักดันให้ โครงการ “มิซุอิกุ : สอนน้องรักษ์น้ำา” เข้า

ถึงโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศต่อไป โดยหวังให้น้องๆ เยาวชน

ไทยเติบโตเป็น ‘พลเมืองที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ ยิ่งเห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรน้ำาและใช้น้ำาให้เกิดประโยชน์สูงสุด” นางสาวเพียงจิต

กล่าวทิ้งท้าย.

บ

ส

ต้องระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ปีกให้ควบคุม

อุณหภูมิภายในโรงเรือน ภาคอีสานก็หนาวถึงหนาวจัด ภาคกลาง

อุณหภูมิก็จะลดลง เช้าอากาศเย็น และแดดจัดกลางวัน ภาคตะวัน

ออกอุณหภูมิจะลดต่ำา ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนอง 40-70% ของพื้นที่ 

ฝนตกหนักบางแห่ง ต้องเตรียมรับมือและป้องกันอันตรายจากสภาวะ

ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม อาจเกิดน้ำาท่วมฉับพลัน น้ำาป่าไหล

หลาก ทะเลฝั่งอ่าวไทยจะคลื่นลมแรงสูงกว่า 3 เมตร  

“ตามค่าสถิติทางอุตุนิยมวิทยา กลางเดือนกุมภาพันธ์เข้าสู่ฤดู

ร้อน แต่ขณะนี้ปลายเดือนกุมภาพันธ์แล้ว กลับมีลมหนาวจากจีนพัด

มา ถ้าภาคเหนือและอีสานอากาศหนาวจัดเมื่อไหร่ ภาคใต้จะมีฝน

หนัก เตือนชาวใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก คลื่นลมแรง ประมง

งดออกจากฝั่ง”

อดีตนักอุตุนิยมวิทยาเน้นย้ำาความผิดปกติของสภาพอากาศมา

จากสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศหรือโลกร้อน รายงานภูมิอากาศ

โดยไอพีซีซีปี 2564 ระบุอุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้น และระดับน้ำาทะเล

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วง 20 ปีข้างหน้า 

อาจจะเพิ่มขึ้น 1.5 หรือสูงกว่านี้ ยกเว้นจะมีการลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจก ทุกภูมิภาคเจอการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มากขึ้น

“หนึ่งในความพยายามรับมือกับภาวะโลกร้อน ประเทศไทย

กำาลังผลักดันรูปแบบการพยากรณ์อากาศกึ่งฤดูกาลถึงฤดูกาลให้เป็น

รูปธรรมเร็วที่สุด ซึ่งในต่างประเทศนิยมใช้แนวทางดังกล่าว ในบ้าน

เราปกติเป็นการพยากรณ์รายวัน (1-15 วัน) กับพยากรณ์ฤดูกาล (3 

เดือน) หากลดช่องว่างนี้สามารถพยากรณ์ 2 สัปดาห์ถึง 2 เดือนได้

สำาเร็จ จะเกิดประโยชน์กับประชาชนในการเตือนภัยธรรมชาติ ฝนตก 

น้ำาท่วม ภัยแล้ง” อดีตนักอุตุฯ กล่าว

เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ที่เห็นถึงความตั้งใจจริงในการอนุรักษ์น้ำาและ

สิ่งแวดล้อมของ รร. โดยโครงการ ‘Thuathong Power Kids ผู้พิชิต

แห่งสายน้ำา’ นั้น มีแนวคิดต้องการปลุกศักยภาพของนักเรียน โดย

เปรียบนักเรียนเป็นผู้มีพลังพิเศษ เพื่อให้นักเรียนค้นพบความสามารถ

‘อากาศ 3 อารมณ์’ สะท้อนไทยเจอความแปรปรวนหนัก
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14 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

โอมิครอน

ซึ่งรายละเอียด ขั้นตอน และหลักเกณฑ์

ต่างๆ อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับราช

วิทยาลัยแพทย์ 3 แห่ง คือ ราชวิทยาลัย

กุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, ราชวิทยาลัย

อายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และราช

วิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย

ปลัด สธ.กล่าวต่อว่า การเพิ่มบริการ

ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก

สามารถทำาได้ เนื่องจากโรคโควิด-19 ที่

พบในปัจจุบันเป็นสายพันธุ์ โอมิครอน ซึ่ง 

90% ไม่มีอาการหรืออาการน้อย ไม่จำาเป็น

ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ขณะ

เดียวกัน ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่ง

ประเทศไทยได้ออกคำาแนะนำาการดูแลผู้

ติดเชื้อโควิด-19 ในเด็กเบื้องต้นแล้วว่า 

สามารถตรวจรักษาในลักษณะผู้ป่วยนอกได้ 

จึงเป็นที่มาของการเพิ่มแนวทางการดูแลดัง

กล่าว ซึ่งจะครอบคลุมทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ 

ถือเป็นการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมการปรับ

เปลี่ยนโรคโควิด-19 จากการระบาดใหญ่ 

(Pandemic) ไปสู่โรคประจำาถิ่น (Endemic)

“การไปรับบริการแบบผู้ป่วยนอกโค

วิดวันที่ 1 มีนาคมนี้ เบื้องต้นสามารถไป

รับบริการได้ทุกที่ เนื่องจากยังคงประกาศ

ให้ โรคโควิด-19 เป็นโรคฉุกเฉินภายใต้สิทธิ 

UCEP COVID อย่างไรก็ตาม จะมีการหารือ

กับกองทุนสุขภาพแต่ละกองทุนถึงแนวทาง

การเบิกจ่ายค่าบริการโควิด-19 แบบผู้ป่วย

นอกให้เหมาะสมต่อไป” นพ.เกียรติภูมิ

กล่าว.

เด็กเป็นเหยื่อ

ส่วนผู้สื่อข่าวเอเอฟพีรายงานว่า มี

เสียงระเบิดดังสนั่นหลายลูกใจกลางกรุง

เคียฟเมื่อเช้าตรู่วันเสาร์ บริการสื่อสาร

พิเศษของทางการยูเครนเผยทางเทเลแกรม

เมื่อเวลา 10.30 น.วันเสาร์ตามเวลาไทยว่า 

การต่อสู้หนักหน่วงยังดำาเนินอยู่

กองทัพยูเครนเปิดเผยก่อนหน้านั้น

ด้วยว่า รัสเซียโจมตีหน่วยทหารยูเครน

หน่วยหนึ่งที่ถนนวิกตอรีในกรุงเคียฟ แต่

การโจมตีถูกขับไล่ออกไป และยังมีรายงาน

เหตุการณ์ ในฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของ

เคียฟด้วย 

ต่อมา เซเลนสกีถ่ายวิดีโอตัวเขาเอง

ยืนอยู่ด้านนอกสำานักงานของเขาในกรุง

เคียฟ ประกาศข้อความว่า เขาจะอยู่ที่นี่ไม่

ไปไหน และจะปกป้องเมืองหลวงแห่งนี้ เรา

จะไม่วางอาวุธ เราจะปกป้องอิสรภาพของ

เรา ปกป้องประเทศของเรา  

ผู้นำายู เครน ซึ่งเพิ่งตัดพ้อว่าโลก

ตะวันตกปล่อยให้ยูเครนต่อสู้เพียงลำาพัง 

เผยว่า เขาได้พูดคุยกับผู้นำาหลายคน รวม

ถึงประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง 

ของฝรั่งเศส, นายกฯ โอลาฟ ชอลซ์ ของ

เยอรมนี และประธานาธิบดี โจ ไบเดน 

ของสหรัฐ และมีความเห็นพ้องกันว่าจะส่ง

ความช่วยเหลือและความสนับสนุนเพิ่มเติม

แก่ยูเครน

เมื่อวันศุกร์ ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ 

ปูติน แถลงทางโทรทัศน์ โจมตีรัฐบาลยูเครน

ว่าเป็น “ผู้ก่อการร้าย” และ “แก๊งติดยา

และนาซีใหม่” พร้อมกับยุยงให้ทหารยูเครน 

“ยึดอำานาจไว้ในมือ” 

ขณะเดียวกัน กระทรวงกลาโหมยูเครน

กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า สามารถยิงอากาศยาน

ของรัสเซียตก 2 ลำาใกล้กับพื้นที่ของกบฏ

แบ่งแยกดินแดนในภาคตะวันออก ลำาหนึ่ง

เป็นเฮลิคอปเตอร์ ซู-25 และเครื่องบินทิ้ง

ระเบิด ข้อความทางเฟซบุ๊กของกระทรวง

ทางการว่า เครื่องบินลำาเลียงของรัสเซียลำา

หนึ่งโดนสอยร่วงใกล้กับเมืองวาซิลคิฟ ที่

อยู่ห่างจากเคียฟทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 

30 กม.

ยูเครนโวยรัสเซียฆ่าเด็ก

คำาแถลงยังกล่าวถึงการปะทะและ

เสียงระเบิดในเมืองโอโบลอนสกีทางเหนือ

ของเคียฟ และการปะทะกับหน่วยยานหุ้ม

เกราะรัสเซีย 2 จุดห่างจากเคียฟทางเหนือ 

40-80 กม. 

กระทรวงกลาโหมยูเครนอ้างด้วยว่า 

มีทหารรัสเซียถูกฆ่าตายแล้ว 2,800 คน แต่

คำาแถลงไม่ได้แสดงหลักฐานใดๆ เพื่อพิสูจน์

คำากล่าวอ้างนี้

กองทัพรัสเซียยังไม่รายงานความสูญ

เสียของฝ่ายตน ในคำาแถลงเมื่อวันเสาร์ อี

กอร์ โคนาเชนคอฟ โฆษกกระทรวงกลาโหม

รัสเซีย กล่าวว่า กองทัพพุ่งเป้าโจมตีฐานที่

ตั้งทางทหารของยูเครนเมื่อคืนวันศุกร์ โดย

ใช้มิสไซล์ครูซที่ยิงจากอากาศและทะเล เขา

ยังอ้างด้วยว่ารัสเซียพุ่งเป้าโจมตีเป้าหมาย

ทางทหารโดยไม่ได้สร้างความเสียหายต่อ

โครงสร้างทางสังคมและที่พักอาศัย ทั้งที่

หลักฐานในพื้นที่เผยให้เห็นความเสียหาย

ของอาคารที่พักอาศัยหลายแห่ง 

โคนาเชนคอฟยังกล่าวด้วยว่า ทหาร

รัสเซียสามารถควบคุมเมืองเมลิโตโปลใน

ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ได้อย่างเบ็ดเสร็จ

แล้ว ทหารรัสเซียกำาลังใช้มาตรการทุกอย่าง

เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของพลเรือน 

และขจัดการยั่วยุจากพวกชาตินิยมและ

หน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครน 

คำาแถลงอ้างว่า กองทัพรัสเซียทำาลาย

ฐานที่ตั้งทางทหารในยูเครนได้แล้วมากกว่า 

820 แห่ง รวมถึงสนามบิน 14 แห่ง, สถานี

เรดาร์ 48 แห่ง และระบบมิสไซล์ต่อต้าน

อากาศยาน เอส-300 และโอซา อีก 24 

หน่วย กองทัพยังยิงเครื่องบินขับไล่ยูเครน

ตก 7 ลำา, เฮลิคอปเตอร์ 7 ลำา และโดรน 

9 ลำา นอกจากนี้มีรถถังและรถหุ้มเกราะ 

87 คันถูกทำาลาย ส่วนกองทัพเรือทำาลาย

เรือทหารรัสเซียได้ 8 ลำา โฆษกรัสเซียไม่ได้

ให้รายละเอียดว่าสูญเสียทหารในการสู้รบ

จำานวนเท่าใด 

ในวันเสาร์ มีรายงานจากวิกตอร์ ลี

อาชโก รัฐมนตรีสาธารณสุขของยูเครนว่า 

ปฏิบัติการของยูเครนสังหารชีวิตพลเรือน

แล้ว 198 คน รวมถึงเด็ก 3 คน และมีคน

บาดเจ็บ 1,115 คน เป็นเด็กด้วย 33 คน

วันศุกร์ที่ ผ่ านมา รัฐบาลสหรัฐ , 

แคนาดา, อังกฤษ และสหภาพยุโรป 

ประกาศมาตรการคว่ำาบาตรรัสเซียเพิ่มเติม 

โดยคราวนี้พุ่งเป้าเล่นงานประธานาธิบดี

ปูตินและรัฐมนตรีระดับสูงหลายคน รวม

ถึงเซอร์เกย์ ลัฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศ 

และเซอร์เกย์ ชอยกู รัฐมนตรีกลาโหม ซึ่ง

จะทำาให้ทรัพย์สินของบุคคลเหล่านี้ถูกอายัด 

โดยสหรัฐยังห้ามพวกเขาเดินทางเข้าสหรัฐ

ด้วย 

ที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประ 

ชาชาติในนครนิวยอร์ก รัสเซียใช้สิทธิสมา 

ชิกถาวรยับยั้งร่างข้อมติตำาหนิการรุกราน

ของรัสเซีย “ด้วยถ้อยคำาที่รุนแรงที่สุด” โดย

จีน, อินเดีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

งดออกเสียง สมาชิกอีก 11 ชาติที่เหลือ

สนับสนุน 

อย่างไรก็ดี มีสัญญาณจากรัสเซีย

และยูเครนถึงข้อเสนอจัดการเจรจาหลัง

จากยูเครนแสดงความสนใจที่จะเจรจา

หารือเกี่ยวกับการประกาศสถานะประเทศ

เป็นกลาง โดยเสนอให้ประชุมกันที่กรุง

วอร์ซอของโปแลนด์ แต่รัสเซียอยากพูดคุย

ที่กรุงมินสค์ของเบลารุสที่เป็นพันธมิตรของ

รัสเซีย และทำาให้การหาทางออกผ่านการ

เจรจายังไม่คืบหน้า 

ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่าง

ประเทศสหรัฐคัดค้านการเจรจาอย่างทัน

ควัน เน็ด ไพรซ์ โฆษกกระทรวงกล่าวที่

กรุงวอชิงตันว่า รัสเซียพยายามใช้การทูตที่

ปลายกระบอกปืน ซึ่งไม่ใช่การทูตที่แท้จริง 

กองทัพของปูตินต้องหยุดถล่มยูเครนก่อน 

หากพวกเขาจริงจังกับการเจรจา

เร่งอพยพคนไทย

เพจเฟซบุ๊ก “Royal Thai Embassy,                                                

Warsaw, Poland” ของสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ ซึ่งมีเขต                                                               

อาณาดูแลประเทศยูเครนด้วย เปิดเผย

ความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในประ 

เทศยูเครนว่า คณะเจ้าหน้าที่จากสถาน

เอกอัครราชทูตจำานวน 3 คน ได้เดินทาง

จากกรุงวอร์ซอไปถึงเมืองลวิฟ (Lviv) ของ

ยูเครนแล้วเมื่อช่วงเย็นวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่าน

มา พร้อมกับจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ

คนไทยในยูเครนเรียบร้อยแล้ว (หมายเลข

โทรศัพท์ +38 068 061 1879) และตอนนี้                                                          

มีคนไทย 10 คนพร้อมคู่สมรสชาวยูเครน 

ได้เดินทางเข้ามาพักที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ แล้ว 

และมีคนไทยอีกประมาณ 20-30 คน แจ้งว่า                                                             

กำาลังเดินทางจากเมืองต่างๆ ในยูเครน ด้วย

รถยนต์ส่วนตัวหรือรถไฟมายังเมืองลวิฟ

ขณะที่สถานการณ์ของกรุงเคียฟและ

เมืองหลักต่างๆ ของยูเครนมีความเสี่ยงและ

อันตรายมากขึ้นเป็นลำาดับ ทำาให้ทางการ

ยูเครนประกาศให้ประชาชนอยู่ในที่ตั้ง และ

หลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากที่พัก โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในเวลากลางคืน (หลังเวลา 

22.00-07.00 น.) ทำาให้ยังมีคนไทยในเมือง

ต่างๆ เช่น กรุงเคียฟ เมืองคาร์คีฟ (Kharkiv) 

เมือง Mykolaiv (มิกโคลาอีฟ) ฯลฯ ยังต้อง

อยู่ในที่ตั้งเพื่อความปลอดภัย อาทิ ที่พัก

ที่นายจ้างจัดให้ สถานที่หลบภัย สถานี

รถไฟใต้ดิน ตามคำาแนะนำาของทางการ

ยูเครน อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูต

จะเตรียมจัดหารถเช่าหรือช่องทางการเดิน

ทางสาธารณะที่เปิดให้บริการ เพื่อนำาคน

ไทยออกมาจากพื้นที่เสี่ยงและเดินทางออก

จากยูเครนให้เร็วที่สุด

สำาหรับแผนการนำาคนไทยออกจาก

ยูเครนในขณะนี้ ได้แก่ 1.ในวันที่ 27 ก.พ.นี้ 

นำาคนไทยจากเมือง Odessa จำานวน 40 

คน เดินทางโดยรถบัสเช่าไปยังจุดผ่าน

แดนยูเครน-โรมาเนีย (ระยะทาง 300 

กิโลเมตร) จากนั้น สถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย จะ

ช่วยนำาคนไทยกลุ่มนี้เดินทางด้วยรถบัสไป

ยังกรุงบูคาเรสต์ เพื่อเตรียมเดินทางกลับ

ประเทศไทยโดยเครื่องบินพาณิชย์ในวันที่ 1 

และ 2 มี.ค.2565 2.ในวันที่ 28 ก.พ.นี้ (หรือ

วันที่ 27 ก.พ.) นำาคนไทยที่เข้าพักในศูนย์

ปฏิบัติการฯ และคนไทยที่พักอยู่ในเมือง                               

ลวิฟประมาณ 30-60 คน เดินทางจากเมือง

ลวิฟไปยังกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ เพื่อ

เตรียมการเดินทางกลับไทยโดยเครื่องบิน

พาณิชย์ต่อไป

ทั้งนี้ จากการที่สถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงวอร์ซอ ประสานงานกับผู้แทนกลุ่ม

คนไทยในเมืองต่างๆ ของยูเครนนั้น พบ

ว่าคนไทยทุกคนยังปลอดภัย ไม่มีใครได้รับ

บาดเจ็บหรือได้รับอันตราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                                                   

จำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตาม

สถานการณ์วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ย้ำาทุก

ส่วนราชการ โดยเฉพาะกระทรวงพลังงาน 

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สำานักงานส่ง

เสริมการลงทุน (BOI) การท่องเท่ียวแห่ง

ประเทศไทย (ททท.) ติดตามผลกระทบต่อ

ประเทศไทยจากการสู้รบ โดยเฉพาะราคา

พลังงาน น้ำามัน และก๊าซธรรมชาติ สินค้า

โภคภัณฑ์ท่ีสำาคัญ รวมท้ังผลกระทบจาก

เงินเฟ้อและอัตราแลกเปล่ียนท่ีอาจผันผวน

และมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงทำาให้

มีผลต่อราคาสินค้าภายในประเทศท่ีอาจมี

การปรับตัวเพ่ิมข้ึน โดยต้องกำาหนดแผนและ

มาตรการรองรับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ของพ่ีน้องประชาชนให้น้อยท่ีสุด และขอให้

ทุกคนติดตามข่าวสารท่ัวโลก เพื่อวางแผน

ชีวิตและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ โลก

เช่นกัน.

พบศพ ‘แตงโม’

รวมทั้งโตโน่-ภาคิน คำาวิลัยศักดิ์ อดีตคนรัก

ได้ร่วมค้นหาด้วย  

จนล่าสุด เมื่อเวลา 13.10 น. ของ

วันที่ 26 ก.พ. ทีมกู้ภัยได้พบร่างของ น.ส.นิ

ดา พัชรวีระพงษ์ หรือแตงโมแล้ว หลังจาก

ระดมค้นหากันมานานเกือบ 2 วัน ภายหลัง

จากเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบร่างที่พบ ได้

รับการยืนยันว่าเป็น “แตงโม” เนื่องจาก

ชุดตรงกับที่สวมใส่ และพบบริเวณห่างจาก

หน้าโป๊ะท่าเรือพิบูลสงคราม 1 บริเวณจุดที่

พลัดตกไปประมาณ 50 เมตร  

เจ้าหน้าที่ ได้นำาร่างของแตงโมส่ง

ไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบัน

นิติวิทยาศาสตร์ รพ.ธรรมศาสตร์รังสิต โดย

มีครอบครัวและแฟนหนุ่มร่วมเดินทางไป

ด้วย ก่อนจะได้พากลับมาทำาพิธีทางศาสนา 

เบื้องต้นทางพี่ชายคาดว่าจะนำาร่างไปฝังที่

เดียวกับคุณพ่อของดาราสาว

รายงานข่าวแจ้งว่า ในส่วนของคดี

หลังจากที่พบศพแตงโม ผบช.ตำารวจภูธร

จังหวัดนนทบุรีระบุว่า จะได้ ให้พนักงาน

สอบสวนเรียกตัวเพื่อนทั้ง 5 คนที่ลงเรือไป

กับแตงโมกลับเข้ามาสอบปากคำาอีกครั้งใน

วันที่ 26 ก.พ.นี้ เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาตาม

ความผิดเบื้องต้นคือ คนขับเรือขณะเกิดเหตุ

จะโดนข้อหากระทำาการโดยประมาท ทำาให้

ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และข้อหาอื่นๆ ตาม 

พยานหลักฐาน หากเพื่อนแตงโมไม่มาวัน

นี้ ทางพนักงานสอบสวนจะพิจารณาออก

หมายเรียกต่อไป

หลังพบร่างของแตงโม ทางด้าน

โลกโซเชียลได้แห่แสดงความเสียใจและ

ไว้อาลัยแตงโม ขอให้นักแสดงสาวไปสู่สุคติ 

พร้อมให้กำาลังใจครอบครัว

ขณะที่ แอนนา วรินทร หรือแอนนา                                                        

ทีวีพูล และกลุ่มเพื่อนสนิทของแตงโม เข้า                                                               

ให้ปากคำากับพนักงานสอบสอน สภ.เมือง 

นนทบุรี และได้เผยว่า การเสียชีวิตของ

แตงโมยังมีข้อข้องใจอีกหลายประเด็นกับ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือ โดยเฉพาะวัน

เกิดเหตุ เมื่อทราบข่าวจากสื่อว่าแตงโม 

พลัดตกเรือ ก็ ได้พยายามติดต่อไปยัง 

กระติก ผู้จัดการส่วนตัว และเป็นผู้ที่อยู่ใน

เหตุการณ์ แต่ตนถูกปฏิเสธแล้วอ้างให้ไป

สอบถามกับเจ้าหน้าที่ตำารวจเอาเอง ซึ่งพวก

ตนไม่สามารถรู้เรื่องราวได้เลย 

ส่วนในวันเกิดเหตุ แตงโมได้ลงงาน

ไว้ว่า มีไปลงเรือกินข้าว ซึ่งโดยปกติแตงโม

จะไม่รับงานประเภทนี้ หรืองานเอนเตอร์

เทน พวกตนก็ไม่แปลกใจ อาจเป็นส่วนตัว  

ส่วนเพื่อนที่อยู่บนเรือพวกตนขอยืนยันว่า

ไม่รู้จักมาก่อน จึงไม่ทราบว่างานดังกล่าว

เป็นงานอะไรกันแน่

ข้องใจ ‘กระติก’

แอนนาเผยว่า กรณีรูปภาพอินสตา

แกรม หรือ IG ของแตงโมที่ถูกลบไปนั้น 

เป็นรูปของกระติก ผู้จัดการ และรูปลูก

บุญธรรม ซึ่งตนไม่ทราบว่าทำาไมต้องลบรูป

พวกนั้น ในเมื่อในไอจีเป็นพื้นที่ส่วนตัวของ

แตงโม จะต้องมีรหัสผ่าน ซึ่งผู้จัดการจะมี

รหัสเข้า แต่ทราบว่ามือถือที่เป็นของกลาง 

ตอนแรกอยู่กับผู้จัดการ จนกระทั่งเมื่อวาน

นี้แม่แตงโมแจ้งว่าได้รับโทรศัพท์กลับคืนมา

แล้ว ซึ่งตอนนี้ ได้นำามาให้พนักงานสอบสวน

เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน   นี่ก็เป็นอีกหนึ่ง

ข้อสงสัย

แอนนายังยืนยันว่า แตงโมว่ายน้ำา

เป็น เพราะเคยไปว่ายน้ำาด้วยกันมาก่อน ซึ่ง

สามารถประคองตัวเองอยู่บนน้ำาได้หากไม่

ได้รับบาดเจ็บรุนแรง และเรื่องผู้ที่อยู่บนเรือ

อ้างว่าแตงโมไปถ่ายเบาที่ถ่ายเรือ พวกตนก็

ไม่เชื่อ เพราะด้วยตามนิสัยของ แตงโม ถ้า

ทนไม่ไหวจะขอถุงพลาสติกมาถ่ายเบา และ

ให้เพื่อนบัง ซึ่งจะเป็นคนที่เรียบง่าย

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บัญชาการ

ตำารวจภูธรภาค 1 (ผบช.ภ.1) กล่าวว่า พนัก 

งานสอบสวนได้ส่งศพไปชันสูตรท่ีสถาบัน

นิติเวช โรงพยาบาลตำารวจ เนื่องจากผู้บังคับ

บัญชาต้องการตรวจให้ละเอียดเพ่ือให้เกิด

ความกระจ่างจากข้อมูลท่ีจะได้จากการตรวจ

ชันสูตรผู้เสียชีวิต ท้ังจากร่องรอยบาดแผล

ท่ีอาจเกิดข้ึน หรือการตรวจสอบกระเพาะ 

ลำาไส้ การทดสอบทางกายภาพ ทางเคมี ผ่าน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อส่ิงผิดปกติ 

ท้ังแอลกอฮอล์ สารเสพติด ซ่ึงจะสามารถ

ระบุตรงลงลึกอย่างละเอียดท้ังหมด สำาหรับ

ผลการตรวจต้องเร่งให้ออกมาเร็วท่ีสุด

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ระบุว่า ทางคดี

อาญา ตำารวจเตรียมแจ้งข้อหาไฮโซปอ

และเบิร์ธ ในความผิดฐานกระทำาการโดย

ประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย 

เพราะเขาสลับกันขับเรือ เป็นผู้บังคับเรือ

แล้วไม่ดูแล ปล่อยให้คนไปอยู่ท้ายเรือ ส่วน

เพื่อนรายอื่นๆ ที่อยู่บนเรือ ยังอยู่ระหว่าง

การสอบสวน หากพบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้อง

ในการกระทำาความผิด จะมีการแจ้งข้อ

กล่าวหาเพิ่มเติม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางภนิตา ศิริ

ประยุทธโยธิน อายุ 62 ปี มารดาของ

แตงโม ได้ ให้สัมภาษณ์หลังพบร่างของ

แตงโมก่อนให้ปากคำาพนักงานสอบสวน 

สภ.เมืองนนทบุรีเพิ่มเติมว่า ยังมีหลายเรื่อง

ที่ยังคาใจอยู่ เรื่องเรือที่ ไม่มีคู่คี่และเรื่อง

การว่าจ้างไปถ่ายแบบบนเรือ ซึ่งติดใจทุก

เรื่องโดยเฉพาะเรื่องการจ้าง ต้องสอบสวน

ให้รู้ว่าใครเป็นคนจ้างไปถ่ายแบบในเรือ 

ไม่เชื่อว่าเป็นการไปกินข้าวกันตามปกติ 

เพราะน้องโมแต่งตัวสวยมากเลย ชุดที่ ไป

ถ่ายรูปแล้วเขานัดไปถ่ายรูปกัน ส่วนทั้ง 5 

คนที่ ไปด้วยกันรู้จักกับแตงโมมาก่อนหรือ

ไม่ ไม่ทราบ เพราะทั้ง 5 คนแม่ไม่รู้จักสัก

คน และตั้งข้อสังเกตว่าทำาไมผู้จัดการส่วน

ตัว “คุณกระติก” ไม่บอกแม่ว่าเอาลูกไปถ่าย

ภาพแล้วตกเรือ ปกติงานต่างๆ แตงโมไม่ได้

แจ้งให้แม่ทราบ เพราะส่วนใหญ่เป็นงานใน

กรุงเทพฯ ซึ่งแม่ก็จะไปด้วย ส่วนการเอาไป

ขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินมันก็ต้องบอกกัน แต่นี่

ไม่บอก จนถึงป่านนี้แล้วก็ยังไม่บอก

ไม่เชื่อ ‘น้องโม’ นั่งปัสสาวะท้ายเรือ 

มารดาของแตงโมยังบอกอีกว่า ไม่

เชื่อว่าน้องโมจะไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือ เป็น

ไปไม่ได้แน่นอน น้องโมไม่ทำา ประกอบกับ

ใส่รองเท้าส้นสูง และแม่ได้เห็นเรือแล้ว

ไม่มีที่ที่จะให้เขาไปนั่งปัสสาวะ จะไปยืน

ปัสสาวะได้อย่างไร

สำาหรับประวัติของแตงโม นิดา ได้อยู่

ในวงการบันเทิงมาประมาณ 20 ปีแล้ว  เร่ิม

ต้ังแต่เรียนอยู่ช้ัน ม.5 มีแมวมองไปเจอตอน

แตงโมเดินซ้ือของในห้างสรรพสินค้า หลัง

จากน้ันได้เร่ิมถ่ายโฆษณา และประกวดมิส

ทีนไทยแลนด์ 2002 ในปี 2545 ได้ตำาแหน่ง

รองชนะเลิศอันดับ 4  หลังจากน้ันเข้าสังกัด

เป็นนักแสดงช่อง 7 เป็นท้ังผู้ประกาศของ

ช่อง แสดงละคร เรื่องแรกเรื่อง “เบญจา คี

ตา ความรัก” ในปี 2546 โดยรับบท เฟียซ 

นางร้ายของเรื่อง ก่อนจะรับบทนางเอกใน

ละครเรื่อง “รวมพลคนก้นบาตร” และ “อุ่น

ไอรัก” ในปี 2547 โดยละครอุ่นไอรัก เรียกว่า

แจ้งเกิดการเป็นนักแสดงของแตงโมแบบเต็ม

ตัว จากน้ันก็มีผลงานการแสดงกับทางช่อง 

7 ตามมาอีกมากมาย มีท้ังบทนางเอกและ

นางร้าย และหลังจากอยู่ในสังกัดของช่อง 7 

นาน 11 ปี ได้ออกมาเป็นนักแสดงอิสระ มี

ผลงานละครอีกหลายช่อง ท้ัง PPTV ช่อง 

8  ช่อง GMM 25 และผลงานล่าสุดคือเรื่อง 

“คุณชาย” ทางช่องวัน

นอกจากน้ี ยังมีผลงานซีรีส์เร่ืองส้ัน 

อาทิ Club Friday the series 7 เหตุ..เกิด

จากความรัก, The Extra วงการร้าย วงการ

รัก, พ่อบ้านใจกล้าสตอร่ี, เมืองมายา Live, 

เพราะรักมันซับซ้อน It’s Complicated, 

Club Friday the Series 10 รักนอกใจ, 

Bangkok รัก Stories 2 ฯลฯ รวมไปถึงผล

งานภาพยนตร์ อาทิ นาค รักแท้ วิญญาณ 

ความตาย, ป๊าด 888 แรงทะลุนรก, เลิฟเดอะ

เทอทีน, ตุ๊ดตู่กู้ชาติ และผลงานภาพยนตร์

เรื่องล่าสุด หอแต๋วแตกแหก COVID ปังปุริ

เย่ รวมท้ังการแสดงในมิวสิกวิดีโอหลายเพลง 

อาทิ รู้หว่าว ศิลปิน กันย์, เพราะเธอเป็นคน

ดี ศิลปิน เบบ้ี บูล, เหมือนตาย...ท้ังท่ีใกล้กัน 

ศิลปิน ปาน ธนพร, ชีวิตคู่ ศิลปิน ปาน ธน

พร, ตัวถ่วง ศิลปิน Nexus, ร้ัง ศิลปิน ดัง  

พันกร, ฯลฯ และยังเคยร้องเพลงประกอบ

ละครของตัวเองหลายเรื่อง อาทิ เบญจา คีตา                                                             

ความรัก, พยัคฆ์ร้ายหัวใจจ๋ิว, กาษา นาคา, 

เจ้าหญิงหลงยุค, นักสู้มหากาฬ, สาวน้อยร้อย

เล่มเกวียน, เสน่ห์ร้ายอุบายรัก และทราย

ย้อมสี

ร่วมคัดค้าน พรบ.นิรโทษกรรม

ในปี 2553 แตงโมกลายเป็นนักแสดง

ที่ถูกสื่อมวลชนสายบันเทิงคว่ำาบาตรไม่นำา

เสนอข่าว เนื่องจากแสดงอาการฉุนเฉียว

ก้าวร้าวใส่สื่อมวลชนอยู่เสมอ แต่ต่อมาได้มี

การขอโทษสื่อมวลชนผ่านคลิปวิดีโอ

ปี 2556 ภัทรธิดาได้เข้าร่วมชุมนุม

คัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ที่

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมกับบิดา ด้วย

วาทะการพูดแบบโผงผางดังฉายา “ฝีปาก

ไร้ตะกร้อ” ตามที่สื่อมวลชนขนานนาม เธอ

จึงเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในด้าน

ลบอย่างต่อเนื่อง 

ด้านชีวิตส่วนตัว แตงโมเป็นบุตร

คนเดียวของโสภณ พัชรวีระพงษ์ กับภนิ

ดา ศิระยุทธโยธิน พ่อแม่ได้แยกทางกัน

ตั้งแต่แตงโมอายุ 3 ขวบ โดยแตงโมนับถือ

ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ มีชื่อแต่

แรกเกิดว่า “แตงโม พัชรวีระพงษ์” ภาย

หลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ภัทรธิดา” และได้

เปลี่ยนชื่อในวงการบันเทิงว่าเป็น “นิดา” 

ต่อมาได้เปลี่ยนไปใช้ชื่อภัทรธิดาตามเดิม 

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

ผู้นำาทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัย

นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ชีวิตรัก แตงโมแต่งงานกับ โตโน่ 

หรือภาคิน คำาวิลัยศักดิ์ นักแสดงหนุ่มเมื่อ

วันที่ 11 ธันวาคม 2556 หลังจากคบหา

กัน 6 เดือน โดยในปี 2556 ทั้งแตงโม

และโตโน่ได้เคยเข้าร่วมชุมนุมคัดค้านร่าง

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ ที่อนุสาวรีย์

ประชาธิปไตยพร้อมกับบิดาของแตงโม หลัง

จากแต่งงานได้ประมาณ 2 ปี ต่อมาชีวิตรัก

แตงโมกับโตโน่ไปไม่รอด ได้เลิกรากันในปี 

2558 หลังจากนั้นแตงโมเป็นโรคซึมเศร้า 

กินยานอนหลับเกินขนาด แต่ถูกส่งตัวไป

รักษาโรงพยาบาลล้างท้องไว้ได้ทัน

ก่อนหน้าน้ี แตงโมเคยประสบอุบัติเหตุ

รถยนต์มาแล้วเมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2550 

ระหว่างขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานถ่าย

ละคร โดยขับรถโฟล์กสวาเกนเปิดประทุนบน

ทางด่วนด้วยความเร็วสูง ไม่ได้คาดเข็มขัด

นิรภัย และเกิดหลับใน หักหลบรถคันข้าง

หน้าจนรถเสียหลักพลิกคว่ำา ตัวกระเด็นออก

มานอกรถได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่รอดชีวิตมา

ได้ และมาประสบอุบัติเหตุอีกคร้ังแต่เป็นทาง

น้ำา เมื่อคืนวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2565 พลัดตก

จากเรือสปีดโบตกลางแม่น้ำาเจ้าพระยา และ

เสียชีวิตในท่ีสุด.

‘ราเมศ’

และนายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา ใน

ฐานะรองหัวหน้าพรรค รับผิดชอบภาค

ใต้  ในการเสนอตัวเป็นผู้สมัคร ส.ส.เขต 2 

จ.พังงา 

“ท่ีผ่านมาผมทำางานให้พรรคมาตลอด 

ระหว่างลงพ้ืนท่ีมีการปล่อยข่าวต่างๆ นานา 

ว่ามีการกำาหนดตัวผู้สมัครในเขตเลือกต้ัง

ท่ี 2 จ.พังงา ท้ังท่ียังไม่มีการกำาหนด ทุก

อย่างอยู่ในกระบวนการข้อบังคับพรรคและ

รัฐธรรมนูญ และมีการพูดถึงว่าไม่มีใครรู้จัก

ผม ตรงน้ีเป็นเหตุผลท่ีเปิดแคมเปญตามหา

คนรู้จัก เพื่อพิสูจน์ให้พ่ีน้องเขต 2 พังงา ได้

รู้ว่าผมคือลูกหลานของพ่ีน้องประชาชน และ

จะเดินไปพบพ่ีน้องให้ได้มากท่ีสุด ยังมีการ

ยกเรื่องฐานะความเป็นอยู่ของผม เรื่องส่วน

ตัว ฐานะส่วนตัวว่าไม่มีฐานะร่ำารวย ไม่มีเงิน

มากมาย เป็นลูกชาวบ้าน ผมไม่ปฏิเสธข้อ

กล่าวหาน้ี เพราะเป็นเรื่องจริง ผมเป็นลูกชาว

บ้าน แสดงว่าผมเป็นฐานันดรเดียวกับชาว

บ้านทุกครัวเรือนท่ีอยู่ในเขต 2 พังงา ผมไม่

พูดว่าใครเป็นคนพูด แต่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า

ลูกชาวบ้านไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำางานให้

พ่ีน้องประชาชน และถ้าเกิดเป็นลูกชาวบ้าน

แล้วส้ินหวัง แล้วจะให้ชาวบ้านหวังอะไรได้

ต่อจากน้ี” นายราเมศกล่าว

นายราเมศกล่าวต่อว่า เมื่อตนแจ้ง

ความประสงค์จะลงพื้นที่เวลาทุกนาทีต่อ

จากนี้มีค่าที่สุด จึงจำาเป็นต้องขอลดบทบาท

เรื่องกฎหมายในส่วนกลางของพรรคลง ทุก

อย่างที่ตนรับผิดชอบอยู่มีจำานวนมาก ทั้ง

คดีของพรรค และคดีส่วนตัวของแต่ละ

คน ทั้งที่อยู่ในคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ศาล

รัฐธรรมนูญ และศาลยุติธรรม ตนได้ส่งต่อ

ทั้งหมดให้ผู้มีอำานาจหน้าที่เรียบร้อยแล้ว 

แต่งานกฎหมายของพรรคเรื่องใดที่ตนพอ

ช่วยได้ ก็พร้อมรับคำาสั่งจากนายเฉลิมชัย

เท่านั้น ขอให้ท่านแจ้งมา ตนพร้อมที่จะ

ทำางานตามบัญชาของท่าน

เมื่อถามว่า จะลาออกจากตำาแหน่ง

โฆษกพรรคด้วยหรือไม่ นายราเมศกล่าว                                                        

เพียงสั้นๆ ว่า “ตำาแหน่งโฆษกพรรคที่ประ 

ชุมใหญ่ของพรรคเลือกผมมา” ถามว่า เหตุ

ใดจึงฟังคำาสั่งเฉพาะนายเฉลิมชัย แต่ไม่

รับคำาสั่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ นายราเมศกล่าวว่า การ

ดำาเนินงานภายในของพรรค เลขาธิการ

พรรคเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องนี้

“ท่านจุรินทร์เป็นนักการเมืองคนแรก

ที่ผมรู้จัก และวิ่งตามในสมัยที่หาเสียงใน

เขต 2 จังหวัดพังงา ไม่มีเหตุอันใดที่ผมจะ

ไปขัดข้องหมองใจกับหัวหน้าพรรค ผมยัง

มีความเคารพในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้า

พรรค ไม่มีเหตุอะไรต้องน้อยใจ ผมอยู่พรรค

มา 10 กว่าปี ผ่านอะไรมามากพอสมควร” 

นายราเมศกล่าว

ด้านนายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้า

พรรคกล้า เปิดตัวนายพงศ์พล ยอดเมือง

เจริญ เป็นผู้เสนอตัวสมัครรับเลือกต้ัง 

ส.ส.เขตสวนหลวง-ประเวศ โดยนายพงศ์

พลเป็นสตาร์ทอัปสาย personal care จาก

การต้ังบริษัทเล็กๆ ท่ีนิวยอร์ก จนนำาเข้ามา

ต้ังฐานผลิตในไทย เปิดตลาดสินค้าสู่กว่า 60 

ประเทศท่ัวโลก เป็นตัวอย่างของเด็กรุ่นใหม่

ท่ีทะเยอทะยานอยากประสบความสำาเร็จ

ในเชิงธุรกิจ ด้วยน้ำาพักน้ำาแรงตัวเองในเวที

สากล ใช้เวลาว่างส่ังสมประสบการณ์ขณะ

ทำางานประจำาท่ีอเมริกา กับองค์กรช้ันนำา

อย่าง Viacom (เครือ MTV) และ McKinsey 

and Company บริษัทท่ีปรึกษาระดับโลก 

นายกรณ์กล่าวอีกว่า พลังขับเคลื่อน 

ท่ีเห็นจากนายพงศ์พลคือ พลังความสร้าง 

สรรค์ และความนอกคอกบางอย่างท่ีนักการ

เมืองไทยไม่ค่อยจะมี ขณะท่ีองค์ความ

รู้ความเข้าใจด้านธุรกิจ-การจัดการ และ

การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาสังคม โดยใช้

ดีไซน์-เทคโนโลยี จากท่ีร่ำาเรียน Design 

Management จาก Pratt Institute นิวยอร์ก, 

ปริญญาตรี สถาปัตย์ จุฬาฯ ถือว่าอาวุธมีอยู่

ครบมือ 

สำาหรับเหตุผลที่อยากมาทำาการเมือง 

นายพงศ์พลกล่าวว่า อยากมาทำาการเมือง

เพราะอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน 

ทั้งเชิงเศรษฐกิจและระบบการเมือง คนรวย

สุดในประเทศกับคนที่จนที่สุดในประเทศ 

ต่างกันจนแทบเหมือนมาจากคนละดาวกัน 

ความเป็นธรรมการค้าในเมืองไทย เป็นสิ่งที่

ควรต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน รัฐต้องให้ โอกาส 

ธุรกิจหน้าใหม่, สตาร์ทอัป, SMEs ตัวเล็กๆ 

ซึ่งถือเป็นเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงประเทศ 

มากกว่าที่เป็นอยู่

ขณะที่ด้านการเมือง นายพงศ์พล

เดินหน้าขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นธรรม

ทางการเมืองต่อเนื่อง อย่างการยื่นเสนอบท

ลงโทษ ส.ส.ที่ ไม่ทำาหน้าที่จนสภาล่ม หรือ

การช่วยทีมรณรงค์แก้ ม.272 ปิดสวิตช์ 

ส.ว.โหวตนายกฯ

“ผมว่าเราได้คนรุ่นใหม่ ที่เป็นตัวจริง 

ที่เข้ามาเสนอตัวเพื่อดูแลพี่น้องประชาชน 

ทั้งงานอาสา ลอรี่ พงศ์พล ช่วยเหลือพี่น้อง

ในชุมชนหลายเขตในกรุงเทพฯ ต่อเนื่องใน

ช่วงวิกฤตโควิด, งานเชิงนโยบาย ที่ส่งเสียง

แทนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม และ

งานทางเศรษฐกิจ ที่เพียบพร้อมเอามากๆ 

ขอฝากพี่น้อง สวนหลวง-ประเวศ ไว้ด้วย

ครับ” นายกรณ์กล่าวทิ้งท้าย.

ก�ำหนดกำรสวดอภิธรรมและฌำปนกิจ

คุณพ่อ ซุยลิ้ม แซ่จิว
ณ วดัผำสกุมณจีกัร, ศำลำ 3

เมอืงทองธำน ีปำกเกรด็ นนทบรุี
วนัเสำร์ที ่26-วนัจนัทร์ที ่28 กมุภำพนัธ์ 2565

	 เวลา	18.00	น.	 สวดพระอภธิรรม
วนัองัคำรที ่1 มนีำคม 2565

	 เวลา	10.00	น.	 สวดมาตกิา+ถวายเพลแด่พระสงฆ์
	 เวลา	13.00	น.	 พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนา	1	กณัฑ์
	 เวลา	13.45	น.	 เคลือ่นศพ
	 เวลา	15.00	น.	 ประชมุเพลงิ

(เจ้าภาพขออภยัมา ณ ทีน่ี ้ทีม่ไิด้มาเรยีนเชญิด้วยตนเอง)
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...พลังประชารัฐ ถาอยูกับภาพแบบปจจุบันที่มีภาพความแตกแยก ถาเปนคนภาคอ� นผมไมแน�ใจ แต

ที่ภาคใตเขาไมคอยชอบภาพความขัดแยง พรรคแตกแยก...ภาพความขัดแยงในพลังประชารัฐมีแบง

เปนกก เปนเหลา ผมวาไมดีแบบรอบกอนแน� สวนภูมิใจไทย...ตองพูดวาภูมิใจไทยน้ําเลี้ยงอะไรตางๆ 

เขาดี สมบูรณแบบมาก...ที่ตองสูกันหนักที่ภาคใตคงเปนภูมิใจไทย ไมใชสูกับพลังประชารัฐ 

ทบาททางการเมืองของ เดชอิศม ขาวทอง ส.ส.สงขลา 

และรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย ท่ีรูจักกันในนาม 

นายกชาย เพราะเปนอดีตนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดสงขลา (นายก อบจ.สงขลา) มากอนหนาน้ี ถูกจับตามอง

อยางมากทางการเมืองหลังไดรับเลือกจากท่ีประชุมใหญสามัญพรรค

ประชาธิปตย (ปชป.) เม� อ 18 ธ.ค.64 ใหเปนรองหัวหนาพรรคภาค

ใต ท้ังท่ีเปน ส.ส.สมัยแรก โดยพบวาต้ังแตมีการกอต้ังพรรค ปชป.

มาหลายสิบป ไมเคยมีท่ี ส.ส.สมัยแรกจะข้ึนมาเปนรองหัวหนาพรรค

ประจําภาคท่ีมาจากการเลือกต้ังใหญของพรรค จึงทําใหแวดวง

การเมืองใหความสนใจกันมากวา นายกชาย-เดชอิศม ในฐานะ

ขุนพลภาคใตของพรรค ปชป. จะทําใหพรรคกลับมาผงาดในภาค

ใตไดอีกคร้ังหรือไม หลังเลือกต้ังป 2562 พรรค ปชป.แพในหลาย

จังหวัด ซ่ึงผลงานแรกของเดชอิศมก็คือ การนําพรรค ปชป.ชนะเลือก

ต้ังซอมท่ีสงขลา-ชุมพรมาแลวเม� อเดือน ม.ค.ท่ีผานมา 

สวนภารกิจการทวงคืนเกาอ้ี ส.ส.เขตภาคใตของพรรค ปชป.หลัง

จากน้ีจะเปนอยางไรตอไป เดชอิศม-รองหัวหนาพรรค ปชป.บอกไว

วา หลังจบจากศึกเลือกต้ังซอมไดนัดประชุมหารือกับ ส.ส.ภาคใตของ 

ปชป.ท้ัง 22 คน โดยมีการประชุมกันไปสองคร้ังแลว เน้ือหาท่ีคุยกัน

ก็เชนให ส.ส.เขตภาคใตแตละคนสรุปปญหาตางๆ ในพ้ืนท่ีใหฟง รวม

ถึงไดหารือกันเร� องการกําหนดวิธีการและรูปแบบในการหาเสียงรอบ

หนาท่ีจะมีข้ึน 

...เลือกต้ังรอบหนา จากเดิมท่ีเลือกต้ังเม� อป 2562 ในพ้ืนท่ีภาค

ใต รอบท่ีแลวพรรคได ส.ส.เขตภาคใต 22 คน  แตรอบหนาผมต้ังเปา

ไววาพรรคตองได ส.ส.เขตไมตํ่ากวา  35 คน เช� อม่ันวาไมตํ่ากวาน้ี

แน�นอน แตถาไดมากกวาน้ีก็ถือวาเปนเร� องดี 

อยางจังหวัดสงขลา พ้ืนท่ีเลือกต้ังของผมท่ีมี ส.ส. 8 เขต 

เลือกต้ังรอบท่ีแลวประชาธิปตยได ส.ส. 3 ท่ีน่ัง สวนพลังประชารัฐ

ได 4 เกาอ้ี ภูมิใจไทยไดไป 1 เขต แตมาวันน้ีผมม่ันใจวาท่ีสงขลา 

ประชาธิปตย 8 ท่ีน่ังตองได ก็เทากับไดเพ่ิมมา 5 คน คิดวาทําไดแน� 

เพราะผมไปลงพ้ืนท่ีไปมาทุกอําเภอแลว และวันน้ีท่ีผมข้ึนมาเปนรอง

หัวหนาพรรคประชาธิปตย ความม่ันใจของประชาชนในพ้ืนท่ีก็มีมาก

ข้ึนกวาเดิมเยอะมาก ขณะเดียวกันตัวผูสมัคร ส.ส.เขตเองเขาก็ตอง

ปรับเปล่ียนบุคลิกดวย ตองติดดิน ใจถึงพ่ึงได ใกลชิดประชาชนจริงๆ 

เพราะความเปนประชาธิปตยอยูในใจเกือบทุกคน แตถาเรารูจักตอ                                                                                

ยอดก็คือ ตองทําใหคนเขาถึงและสัมผัสได คือ ตองเปล่ียนบุคลิก อาจ

จะเปล่ียน 20-30 เปอรเซ็นต ถาทําแบบน้ีไดผมวากลับมาเกือบหมด

...ตอนน้ีผมมีการวางแผนเร� องการออกนโยบายเก่ียวกับภาคใต

ใหมไวแลว โดยมีการระดมคนท่ีมีความรูความสามารถใน 14 จังหวัด

ภาคใต ท่ีประกอบดวยบุคคลจากมหาวิทยาลัยตางๆ ในภาคใต ผมก็

ไปติดตอเกือบทุกมหาวิทยาลัย เขายินดีท่ีจะมาชวยทํานโยบาย ไมวา

จะเปนนโยบายภาพรวมของประเทศ และนโยบายในสวนของ 14  

จังหวัดภาคใต คิดวาจะไดแนวทางออกมาชวงเดือนเมษายน  โดย

จะมีการกล่ันความคิดออกมาจากความตองการของประชาชน ความ

เดือดรอนของประชาชน และทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใตเพ� อทํา

ออกมาเปนนโยบายท่ีโดดเดน เชนอาจจะมีสัก 5-6 ดาน แตตอนน้ียัง

เปนความลับอยู 

เดชอิศม-รองหัวหนาพรรค ปชป. กลาวถึงความคืบหนาการ

จัดวางตัวผูสมัคร ส.ส.ระบบเขตในภาคใตวา  ภาพรวมสวนใหญน่ิง

เกือบหมดแลว อยางสงขลาขณะน้ีน่ิงครบหมดแลวท้ังเกาเขต อีกไม

นานจะมีการข้ึนปาย เชนเดียวกับอีกหลายจังหวัดก็น่ิงหมดแลว ดู

แลวคงเหลืออีกประมาณ 2-3 เขตท่ีตองรอเคาะอีกที เพราะมีคน

แสดงความจํานงจะขอลงสมัครในนามพรรค ปชป.เกินอยู โดยสวน

ใหญก็คือเขตเลือกต้ังท่ีเพ่ิมข้ึนมาใหมจากตอนเลือกต้ังป 2562 ท่ีเพ่ิม

ข้ึนในแตละจังหวัด  

เม� อเราถามถึงการวางตัวผูสมัคร ส.ส.ของพรรค ปชป.ในภาค

ใตไลไปทีละจังหวัด เชนท่ี ชุมพร เราถามวาในสวนของ กลุมตระกูล

จุลใส ท่ีมีแกนนําคือ ลูกหมี-ชุมพล จุลใส  และลูกชาง-สุพล จุล

ใส ท่ีเปน ส.ส.ชุมพร พรรครวมพลังประชาชาติไทย จนถึงขณะน้ี

เปนอยางไร เดชอิศม บอกวา  สําหรับลูกชาง-สุพล จุลใส ผมคงไม

สามารถพูดถึงไดเพราะสภายังเหลือวาระอีกปกวา ก็เกรงใจลุงกํานัน-

คุณสุเทพ  เทือกสุบรรณ วาไปชวนลูกพรรคเขามา แตผมก็เคยชวน

แลวดวย แตลูกชางบอกวาขอใหรอ ใหไดจังหวะเวลาท่ีเหมาะสม 

สวนทางฝายลูกหมี-ชุมพล จุลใส เขารับปากรอยเปอรเซ็นตวาอยูกับ

พรรคประชาธิปตย เพราะลูกหมีเขาเปนคนคําไหนคําน้ัน เขาพูดกับ

ผมโดยตรงเองเลยหลายรอบแลว เขาบอกวาหากผมเปนรองหัวหนา

พรรคประชาธิปตยภาคใต เขาอยูกับพรรคตอไปแน�ๆ  แตถาไมใชผม 

เขาไมแน�ใจ 

-ท่ีสุราษฎรธานี ท่ี ปชป.เคยชนะยกจังหวัดตอนเลือกต้ังรอบ

ท่ีแลวแบบหลายคนคาดไมถึง รอบหนาจะเปนยังไง เพราะพรรค

รวมพลังประชาชาติไทยของสุเทพก็คงกลับมาสูเต็มท่ี แลวพรรค 

ปชป.จะสูไดหรือไม?

คือจริงๆ คุณธานี เทือกสุบรรณ หรือกํานันเล็ก อดีต 

ส.ส.สุราษฎรธานี (รอบที่แลวยายไปลงพรรค รปช.แตแพเลือกตั้ง) 

เขาก็เคยโทรศัพทหาผม ตอนแรกเขาก็คิดวาจะกลับประชาธิปตย 

เขาก็บอกวาเลือกตั้งรอบหนาสุราษฎรธานีเพิ่ม ส.ส.ขึ้นมาอีกหนึ่ง

เขต จะเปนไปไดไหมหากใหเขามาลง ผมก็บอกเขาไปวายังไงก็ตอง

เขาสูกระบวนการของพรรคประชาธิปตย แตก็ยินดี แตหลังจากนั้น

ก็ไมไดคุยกัน  สวนนองชายคุณสุเทพอีกคน คืออดีต ส.ส.เชน เทือก

สุบรรณ กับผมก็ไมคอยสนิทกัน เลยไมไดคุยกัน ก็มีแตกํานันเล็ก

คนเดียว ก็ไมรูวาคุยเลนหรือคุยจริง แตวาในสวนของสุราษฎรธานี 

ทานบัญญัติ บรรทัดฐาน อดีตหัวหนาพรรคคงจัดคนเอง ผมจะไป

ขามทานไมได ก็ตองหารือกับทานบัญญัติ

...สวนที่ พัทลุง ผมคาดหวังวาพรรค ปชป.จะกลับมา

ได ส.ส.เขตครบทั้งสามเขตในการเลือกตั้งรอบหนา เพราะอยาง 

ส.ส.พัทลุง (พรรคภูมิใจไทย) เขาก็มีปญหาเร� องคดีอยู เร� องเสียบ

บัตรแทนกัน ตอนนี้ประชาธิปตยกระแสก็ดีขึ้น  เน� องจากคนก็มอง

วาไมรับผิดชอบ เพราะคนพัทลุงเขาเซนซิทีฟมากเร� องการเมือง 

ผมเลยมั่นใจ   

-ที่ผานมาการคัดเลือกคนลง ส.ส.เขตภาคใต มีคนอยากลง

สมัครกันหลายคนในหลายพื้นที่จนเกิดปญหาพื้นที่ทับซอน แลว

แลวผมก็จะทําใหพรรคได ส.ส.เพ่ิมอยางนอยรวมเปน 35 ท่ีน่ังตาม

ท่ีไดประกาศไว หรืออาจไดมากกวาน้ัน ทุกคนก็แฮปป บอกโอเค ทุก

คนรับไดหมด 

ใจถึงพ่ึงได-คนพวกเยอะ

การเมืองสไตล-เดชอิศม

-อะไรท่ีทําใหช� อของนายกชายถูกจับตามองทางการเมือง

คอนขางมาก ท้ังท่ีเพ่ิงเปน ส.ส.สมัยแรกก็ไดเปนรองหัวหนาพรรค 

ปชป.แลว? 

จริงๆ ผมเขามาการเมืองต้ังแตชวงอายุสามสิบตนๆ  เร่ิมท่ีการ

เปน ส.จ.สงขลา ท่ีพอเปนคร้ังแรกผมก็เปนนายก อบจ.สงขลาเลย 

จากน้ันผมก็ไดรับเลือกจากนายก อบจ. 14 จังหวัดภาคใตท่ีตอนน้ันก็

มีเชน พ่ีกิจ หลีกภัย อดีตนายก อบจ.ตรัง พ่ีชายทานชวน หลีกภัย, พ่ี

ธานี เทือกสุบรรณ อดีตนายก อบจ.สุราษฎรธานี ตางก็สนับสนุนและ

เลือกผมมาเปนประธานนายก อบจ.ภาคใต ตอนน้ันก็อายุประมาณ 

32 ป

 พอเขามาเปน ส.ส.สงขลา ประชาธิปตย ผมก็ไมเคยคิดเร� อง

จะมาเปนรองหัวหนาพรรค ก็พอดีมีอยูวันหน่ึงพ่ีนิพิฏฐ อินทรสมบัติ 

อดีตรองหัวหนาพรรค ปชป.ภาคใต เขามาบอกผมวา “พ่ีมองทุก

เหล่ียมทุกมุมแลว นองตองมาเปนรองหัวหนาพรรคภาคใตแทนพ่ี” 

ก็คุยกัน 2-3 รอบ  ผมก็บอกวาไดพ่ี แตพ่ีนิพิฏฐตองมาเปนประธาน

ท่ีปรึกษา  เพราะวาบางทีผมฝายบูไปหน�อย พ่ีอยูฝายบุน ก็มาเดินตีคู

ไปดวยกัน ผมวาแบบน้ีไปได แตสุดทายพ่ีนิพิฏฐก็มาออกจากพรรค

ไปกอน ซ่ึงผมก็ไมไดคิดอะไรมาก ก็ไปปรึกษาคุณเฉลิมชัย ศรีออน 

เลขาธิการพรรค เขาก็บอกวา “เห็นดวย  ผมอยากใหขุนพลแบบคุณ

มาอยูขางๆ ตัวผม” ตอมาผมก็ลองไปถามความเห็นเพ� อนๆ ในพรรค 

เขาก็บอกวาผมเหมาะ 

...ตอนแรกผมก็ไมไดคิดเลย เพราะประเพณีประชาธิปตยไม

เคยมี ต้ังแตต้ังพรรคประชาธิปตยไมเคยมี ท่ีเปนส.ส.สมัยแรกแลว

มาเปนรองหัวหนาพรรค โดยไมไดเปนรองหัวหนาพรรคตามภารกิจ 

เพราะรองหัวหนาพรรคตามภารกิจมาจากหัวหนาพรรคแตงต้ัง แต

กรณีแบบผมมาจากการเลือกต้ังของผูออกเสียงของประชาธิปตยจาก

ท่ัวประเทศ ตอนแรกท่ีไดรับการเสนอช� อก็ภูมิใจแลว ตอนแรกก็ไม

คิดวาจะชนะทวมทน สาขาพรรคท่ัวประเทศก็เลือก ตอนแรกผมคิด

วาจะชนะในสวนของผูออกเสียงท่ีเปน ส.ส. เพราะถาในสวนของ 

ส.ส.ผมชนะแน� เพราะมีการพูดคุยกัน-ก็รู แตก็มีผูใหญบางคนก็ไม

เห็นดวย เขาก็บอกวามันหักประเพณีปฏิบัติมากไป 

สวนท่ีผมไดรับการสนับสนุน อาจเพราะเขาเห็นการพูดคุยของ

ผม ไดรูแนวคิด แลวก็ความเปนคนมีพวกมาก แลวเขาก็ม่ันใจผม

มากวาผมจะสูกับพรรคอ� นไดในภาคใต เขาม่ันใจแบบน้ัน เพราะแนว

ผมอาจจะฉีกแนวประชาธิปตยไปบาง  แนวผมออกแนวหัวใจนักเลง

นิดนึง เขาก็คงคิดวาแนวแบบผมน�าจะเหมาะท่ีจะไปสูกับภูมิใจไทย 

พลังประชารัฐได 

-มีเปาหมายทางการเมืองอยางไร มีคนมองวาอาจจะข้ึนไปถึง

เลขาธิการพรรค ปชป.ในอนาคต?

ยังไมคิดไกลขนาดน้ัน เพราะยังมีพ่ีๆ ของผมอยู อยาง

เลขาธิการพรรค คุณเฉลิมชัย ก็คือพ่ีใหญท่ีผมใหความเคารพรักอยาง

สูง และผมก็คงอยูบนเวทีการเมืองไมนาน คงไมอยูถึงเกิน 70 ป ก็

อยากหาคนรุนใหมมาทดแทน แตผมก็อาจไมไดเลิก แตจะถอยออก

มาเปนพ่ีเล้ียงคอยอยูขางหลังพวกเขา  

-กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา ที่คนมองวาสนิทกัน เปน

อยางไรบาง ตั้งแตหลังเลือกตั้งซอมสงขลาที่พลังประชารัฐแพ

ประชาธิปตย  ไดคุยกันบางไหม? 

ก็โทรศัพทคุยกันอยู แตไมไดคุยเร� องเลือกต้ัง  คุยหยอกลอกัน

เร� องอ� นมากกวา ก็บอกวาวันหลังนัดกินขาวกัน ใหชวนพ่ีชาดา ไทย

เศรษฐ ดวย ก็ไมไดคุยการเมืองอะไรกับเขา เพราะก็เขาใจเขาอยูชวง

น้ันก็เจอมรสุมการเมือง  แตพวกเราก็คุยกันเสมอวาเราเปนนักการ

เมืองอาชีพ พอลงสนามแลวก็เหมือนนักฟุตบอล ก็เลนกันจริงจัง แต

แขงเสร็จครบ 90 นาทีเราก็คือเพ� อนกัน ก็อาจน่ังรถคันเดียวกันกลับ

บาน 

-ทําไมสนิทกับ ร.อ.ธรรมนัสและชาดา?

ตอนน้ันผมเปนนายก อบจ.สงขลา สวนพ่ีชาดา ไทยเศรษฐ 

เขาเปนนายกเทศมนตรีท่ีอุทัยธานี ซ่ึงบางคร้ังทองถ่ินก็มีการประชุม

รวมกัน ก็เลยมีโอกาสไดพบกันก็เลยสนิทกัน ก็สนิทกันมากกับพ่ี

เขา สวนคุณธรรมนัสเม� อสิบปกอนมีผูใหญเขาแนะนําใหมารูจักกันท่ี

กรุงเทพฯ แตกอนหนาน้ันตางคนตางรูจักช� อกันอยูแลว พอไดสัมผัส

ก็มีบุคลิกคลายๆ กันคือ ใจถึงพ่ึงได ก็เลยคบหากันมา แตไมมีธุรกิจ

อะไรรวมกันเลย หลายคนก็สงสัยคิดวาผมคงทําธุรกิจอะไรรวมกันกับ

เขาบาง แตจริงๆ ไมมีเลย แตเปนเพ� อนท่ีใจตอใจ 

สวนพอเขามาเปน ส.ส.แลว ผมก็รูจักเกือบทุกพรรค  เกือบทุก

คนดวยก็คบเปนเพ� อนหมด บางพรรคผมสนิทเกือบคร่ึงพรรค สนิท

มากดวย เปนคนพวกเยอะ เยอะมาก สนิทหมด สนิทจริงๆ ดวย แต

วาในสภาก็ตางวากันไปตามหนาท่ี  แตนอกสภาเราคือเพ� อนกัน ผม

อยากสรางวัฒนธรรมการเมืองของประเทศใหม อยาเคียดแคนชิงชัง 

เอาเปนเอาตายเลย คือก็เปนมืออาชีพ คือเร� องไหนไมเห็นดวยก็วา

กันไป  แตเสร็จแลวทุกคนก็คือคนไทย ไมใชโกรธกันแบบเอาเปน

เอาตาย สรางความเกลียดชังใหฝายตรงขามเพ� อใหคะแนนนิยมเขา

ตํ่า ไปใสรายปายสีกัน.

โดย วรพล กิตติรัตวรางกูร

ก็เกิดปญหากันขึ้นเชน เขตเลือกตั้งที่นครศรีธรรมราช ที่ทําใหสุร

เชษฐ มาศดิตถ อดีต ส.ส.หลายสมัย ไมพอใจจนลาออกไป ที่ภาค

ใตมีปญหาพื้นที่ทับซอนมากแคไหน?

ก็มีเยอะเหมือนกัน แตเคสของสุรเชษฐ ตอนแรกเขาบอก

วาเลือกตั้งรอบหนาจะไมลงสมัครแลว ก็มีคนไปเดินหาเสียงไปทํา

พื้นที่กันมา แตจูๆ มาวันนี้เขาบอกวาจะขอลงสมัครเหมือนเดิม 

พวกเราก็กลับหลังหันกันไมทันเลย ก็อยากใหพี่สุรเชษฐพูดเร� องนี้

ใหเต็มเร� องดวย เพราะหากพูดแคครึ่งเดียวก็อาจทําใหพรรคเสีย

หายได ก็ยอมรับวาในพื้นที่ภาคใตก็มีหลายพื้นที่ที่มีลักษณะแบบ

นี้ ผมก็พยายามใชขอมูลตางๆ รวมถึงการนําหลักเร� องวิทยาศาสตร 

(ทําโพล)  เขาไปจับดวย รวมถึงการนัดคุยกับนักการเมืองทองถิ่น 

ผูนําในพื้นที่ที่เปนแกนหลักๆ แตสุดทายเราจะตองอธิบายดวยหลัก

การทางวิทยาศาสตรไดวา แตละพื้นที่ทําไมพรรค ปชป.ถึงสงบุคคล

ที่ประกาศช� อมา 

-คูแขงหลักของ ปชป.ในภาคใต เลือกต้ังรอบหนายังเหมือน

เดิมคือ พลังประชารัฐ, ภูมิใจไทย?

พลังประชารัฐ ถาอยูกับภาพแบบปจจุบันท่ีมีภาพความ

แตกแยก ถาเปนคนภาคอ� นผมไมแน�ใจ แตท่ีภาคใตเขาไมคอยชอบ 

ภาพความขัดแยง พรรคแตกแยก อยางท่ีสงขลา เห็นไหมเม� อกอน

ภาพเราอาจมีความขัดแยงกัน สุดทายประชาชนก็ไมเอา แตพอเรา

จับมือกัน ประชาชนก็เขาใจก็กลับมาเลือกเรา ดังน้ันภาพความขัด

แยงในพลังประชารัฐ มีแบงเปนกกเปนเหลา ผมวาไมดีแบบรอบ 

กอนๆ แน� 

สวนพรรคภูมิใจไทย เขาก็น�ากลัวอยูในบางเขต ตองพูดวา

ภูมิใจไทยนํ้าเล้ียงอะไรตางๆ เขาดี สมบูรณแบบมาก คูแขงในการ

เลือกต้ังรอบหนาท่ีเราจะตองสูกันหนักสําหรับภาคใต ผมวาคงเปน

พรรคภูมิใจไทย ไมใชสูกับพลังประชารัฐ 

กระแสลุงตูในภาคใตไมวาวแลว!

-หากเลือกต้ังรอบหนา พลเอกประยุทธยังเลนการเมืองตอ 

แลวพลังประชารัฐจะชูบ๊ิกตูเปนแคนดิเดตนายกฯ กระแสบ๊ิกตูจะมี

ผลตอการเลือกต้ังในภาคใตแบบรอบท่ีแลวหรือไม? 

ผมวาไมเหมือนเดิมแลว ยังไงก็ไมเหมือนเดิมแลว เพราะภาพ

ท่ีชาวบานเขาเห็น จากความคาดหวังตอนเลือกต้ังป 2562 วันน้ีผาน

มาสามป ผมเช� อวาความคิดเขาเปล่ียนไปแลว ทานนายกฯ ประยุทธ

วันน้ันเหมาะมาก เปนความตองการของคนท้ังประเทศ อยางผมหลัง

ไดรับเลือกต้ังเปน ส.ส. พอกลับบานท่ีสงขลา ประชาชนก็บอกวาใหไป

บอกประชาธิปตยวาใหไปรวมต้ังรัฐบาลกับพลังประชารัฐ  เพ� อใหพล

เอกประยุทธเปนนายกฯ แตวันน้ีพอลงพ้ืนท่ีไมใชแบบน้ันแลว อันน้ี

คือปรากฏการณจริงท่ีผมสัมผัสได 

...คือเรตติงไมเหมือนเดิมแลว ผมจึงม่ันใจวาประชาธิปตยจะ

ฟนกลับมาแน�นอน แฟนคลับประชาธิปตยเดิมๆ  เร่ิมกลับมา เพราะ

อยางพรรคเองก็เปดโอกาสใหคนรุนใหมดวย อยางเม� อกอนทุกอยาง

ตองไปตามลําดับอาวุโส ตองมีอาวุโสเปน ส.ส.สัก 4-5 สมัยถึงจะ

มีตําแหน�งมีอะไรได คือเราก็ยังมีเร� องของความอาวุโสอยู แตบาง

สวนเราก็เปดโอกาสใหคนรุนใหม อยางท่ีพรรคสง ดร.เอ-สุชัชวีร 

สุวรรณสวัสด์ิ ลงสมัครผูวาฯ กทม. พรรคเปดโอกาสใหคนรุนใหมคน

รูจริงเขามา หรืออยางตัวผมเองท่ีเพ่ิงเปน ส.ส.สมัยแรก ก็เขามาเปน

รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย ทําใหคนรุนใหมๆ   ท่ีตอนแรกเขาอาจ

จะยังกลัวกําแพงเร� องอาวุโส เขาก็สามารถเขามาประชาธิปตยไดแลว 

-แลวกับจุรินทร หัวหนาพรรค ปชป. สามารถชูเปนแคนดิเดต 

นายกฯ ไดหรือไม โดยเฉพาะท่ีภาคใต? 

พรรคสามารถชูคุณจุรินทรในการหาเสียงไดแน�นอน   เพราะ

หัวหนาพรรคเปนรัฐมนตรีมาแลวหลายกระทรวง เปนคนดี มีความ

รู-ประสบการณ ถือวามีความเหมาะสม ถือวามีโอกาสในการจะชูเปน

นายกรัฐมนตรี เพราะตอนเลือกต้ังป  2562 คนภาคใตเขาเลือกลุงตู

เพราะเหตุผล 1-2-3 แตปจจุบันเหตุผลเหลาน้ันเปนเหตุผลอ� นแลว

 ผมจึงม่ันใจวาคุณจุรินทรมีโอกาส แตก็ข้ึนอยูกับจังหวะ

การเมืองรอบหนาดวย อยางลุงตูอยูหรือไมยังไมรู ก็ไมรูวาชวงเดือน

สิงหาคมจะอยูตอหรือไม ก็ข้ึนอยูกับเหตุการณหลายเหตุการณ

...ถาสถานการณยังเปนแบบน้ีไปเร� อยๆ ภาพรวมการเลือก

ต้ังท้ังประเทศ ผมวาประชาธิปตยน�าจะได ส.ส.ไมตํ่ากวา 70 ท่ี

น่ัง คิดวาเราทําไดแน� เพราะวาภาคเหนือกับอีสานรอบหนา ผมวา

พรรคจะได ส.ส.เขต อยางท่ีอีสานก็อาจจะไดประมาณเปนสิบเขต 

เพราะกระแสนิยมของพรรคดีมาก ผมมีเพ� อนๆ อยูภาคอีสาน เขา

ก็บอกวาประชาธิปตยกระแสพรรคดีข้ึนมาจากเดิมเยอะมาก สวน

กรุงเทพมหานครก็น�าจะกลับมาไดเกินสิบเขตแน�นอน 

-ท่ีผานมา พรรค ปชป.เกิดกรณีคนในพรรคทยอยลาออกไป

หลายคน เกิดปญหาเลือดไหลออก จะแกไขยังไง?

ผมก็พยายามนัดประชุมเดือนละ 1-2 ครั้งสําหรับภาคใต  ก็

จะไดหลอหลอมหัวใจประชาธิปตยมาเปนหนึ่งเดียวใหไดกอน 

เพราะหากหัวใจการสูรบเราเปนหนึ่งเดียว ทุกปญหาเราก็สูไดหมด 

เพราะประชาธิปตยเปนพรรคที่เปนประชาธิปไตยรอยเปอรเซ็นต 

เราเปนพรรคที่ไมมีเจาของ ไมมีนายทุน ไมมีผูสั่งการอยูเบื้องหลัง 

ทุกคนในพรรคเทาเทียมกันหมด พรรคจึงเปนประชาธิปไตยมาก 

เม� อเปนประชาธิปไตยมาก สิ่งแรกที่ตองทําคือ ทํายังไงให

เปนหนึ่งเดียว เพราะหากเรารอยหัวใจเปนหนึ่งเดียวกันได พรรค

จะมีพลังมากแลวก็มาสูดวยกัน อยางตอนนี้หลังจากนี้ก็มีการวาง

คิวปราศรัยลงพื้นที่ทีละจังหวัดไวแลว  เพราะพบวาตอนนี้คนสนใจ

อยากมาฟงการปราศรัยบนเวทีมากขึ้น อยางที่สงขลาคนมาฟงเวที

ปราศรัยของพรรคหลายพันคน แบบนี้คือจุดแข็งของประชาธิปตย 

ผมวาหากเรารอยใจเปนหนึ่งเดียวกันลดความแตกแยก แลวพรรค

ทํานโยบายที่โดดเดน ขณะที่ตัว ส.ส.ผูสมัครอาจตองปรับเปลี่ยน

บุคลิกบาง สิ่งไหนที่ชาวบานไมชอบก็ตองเปลี่ยน เพราะวันนี้ความ

คิดคนเปลี่ยนไปแลว เขาเห็นวาผูแทนของเขาตองติดดินและใกล

ชิดประชาชน 

เร� องเลือดไหลออก คือบางคนอาจเพราะเขาดูแลววาเขาไมมี

อนาคตแลวในพรรคประชาธิปตย บางคนก็นอยใจก็เลยไป แตพอ

ออกไปแลวจะกลับมา บางทีก็กลับไมได เพราะพูดไปแลว ลั่นวาจา

ไวแลว แตตอไปจะดีขึ้น ผมจะใชระบบการทําความเขาใจทั้งรุนเกา 

รุนใหม ตองมีการทําความเขาใจกัน เพราะผมเขาถึงทุกคนไดหมด 

ผมสนิทหมด  ผมไปไดหมด รุนเกาหรือรุนเด็ก เราจะมานั่งคุยกัน 

ผมเช� อวาใชเวลาอีกไมกี่เดือนก็จะรอยดวงใจคน

ประชาธิปตยได โดยเฉพาะของกลุมภาคใต หลังจากนี้จะรวมกัน

เปนหนึ่งเดียวไดแน�ๆ อยางผมกับพี่ชินวรณ บุณยเกียรติ  แขงกัน

มาตอนเลือกรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย พอประชุมเสร็จผมก็ไป

คุยกับพี่เขาวาจบแลวนะพี่ เขาก็บอกวายินดีและใหมาชวยกัน จะ

มาชวยเต็มที่ แลวผมกับพี่ชินวรณจะไปขึ้นเวทีปราศรัยดวยกันที่

นครศรีธรรมราช ทุกคนจะไดเห็นวาเราจะไมมีความขัดแยงอะไร

กันแบบเม� อกอน คือประชาธิปตยอยางเม� อกอน ก็เกือบทุกจังหวัดมี

สองคนก็ยังแบงเปนสองทีม ซึ่งผมก็ไมอยากเห็นการแบงกลุมอะไร 

ก็เอาเปนวาสําหรับภาคใต เราก็จะทําใหเปนทีมเดียว  รวม

พวกเราใหแน�นกอน แลวก็ไปรวมกับภาคอ� นในพรรค  เพราะสําหรับ

ภาคใตผมรู ผมอยูมาสามป ผมมองเห็นหัวใจมองทะลุไดหมดทุกคน

แลว ผมรูวาจะอยูกับพวกเขาอยางไร  ท่ีสําคัญผมตองทําใหพวกเขา

ชนะเลือกต้ังใหได อยางประชุมภาคใตวันกอนผมก็บอกวา ส.ส.เขต 

22 คนของพรรค ขอใหเช� อ ผมจะไมยอมใหสอบตกแมแตคนเดียว 

ใจถึงพึ่งได การเมืองสไตล 

‘นายกชาย-เดชอิศม’ ขุนพล ปชป.

กับภารกิจทวงคืน ส.ส.ภาคใต 

บ



กาญจนบุรีบูม Low Carbon 

ยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ
ทท. สำ�นักง�นก�ญจนบุรี จับเทรนด์                                    

กระแสก�รท่องเที่ยวหลังยุคโควิด                               

ยกระดับก�รท่องเท่ียวเชิงคุณภ�พ                                          

เน้นคว�มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

สนับสนุนกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว

ธรรมช�ติ ทั้งกีฬ�ซัพบอร์ด ก�รอ�บป่�              

แช่พุน้ำ�ร้อนธรรมช�ต ิพร้อมร่วมมือ                                       

กับผู้ประกอบก�รในพื้นที่จัดแพ็กเกจ   

พ�ยซัพวันธรรมด�น่�สนุก  ตั้งแต่บัดนี้

จนถึงสิ้นเดือนเมษ�ยน 2565 

นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำานวยการ           

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 

สำานักงานกาญจนบุรี กล่าวว่า ในภาพรวม

การท่องเที่ยวยุคใหม่ภายหลังสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เริ่ม

คลี่คลาย นักท่องเที่ยวยังมีความกังวลและ

ให้ความสำาคัญกับการท่องเที่ยวที่มีความ

ปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นประการแรก 

มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทาง

เป็นกลุ่มเล็กๆ เน้นการเดินทางกับคนใกล้ชิด                            

คนในครอบครัว เดินทางในระยะท่ีไม่ไกลนัก                               

ทำาให้พื้นที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในรัศมี 300 

กิโลเมตร มีความได้เปรียบ นักท่องเที่ยว

นิยมใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชันในการ

ค้นหาข้อมูลเพื่อวางโปรแกรมท่องเที่ยว 

รวมถึงการจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ชำาระ                                

ค่าใช้จ่ายต่างๆ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 

สนใจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ กิจกรรม

ท่องเที่ยวที่ให้ประสบการณ์ หรือสร้าง              

แรงบันดาลใจเพิ่มมากขึ้น  

จังหวัดกาญจนบุรี นับเป็นพื้นที่     

ที่ถือว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะ

นอกจากจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3  

ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา

และจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นอีกหนึ่ง 

จุดหมายปลายทางในใจของนักท่องเที่ยว

เสมอ ไม่เคยตกอันดับ 1 ใน 10 จากการ

ค้นหาหรือจากงานสำารวจความต้องการของ

นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดก็ตาม  

ด้วยการเดินทางจากกรุงเทพฯ เพียง 

129 กิโลเมตร จังหวัดกาญจนบุรีมีจุด   

ท่องเที่ยวครบตอบทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น

แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ 

ถ้ำา น้ำาตก ป่าเขา วัฒนธรรมประเพณี 

ความเชื่อความศรัทธา อาหาร พืชผักผล

ไม้ กิจกรรมนันทนาการ ล่องแพ ล่องเรือ                                          

เดินป่า ดูนก ฯลฯ รวมถึงเทรนด์การท่องเท่ียว

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Low Carbon)   

ที่กำาลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้  

ผู้อำานวยการ ททท. สำานักงาน

กาญจนบุรี กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการง่าย  

ต่อการตัดสินใจเลือกเดินทางท่องเท่ียวสำาหรับ

กลุ่มคนท่ีนิยมการสร้างเสริมสุขภาพกาย                                    

สุขภาพใจ และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่ง    

ในการสร้างสรรค์สังคมท่องเที่ยวที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  ททท. สำานักงานกาญจนบุรี 

จึงได้เตรียมกิจกรรมไว้รองรับอย่างหลากหลาย  

อาทิ

กิจกรรมก�รอ�บป่� (Forest Bathing)                         

มีต้นกำาเนิดจาก Shinrin-yoku การอาบป่า 

บำาบัดแบบญี่ปุ่น เป็นการรับรู้บรรยากาศป่า                             

ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น 

เสียง สัมผัส เป็นศาสตร์ท่ีจะเชื่อมเราให้เข้า             

สู่ธรรมชาติ เพื่อให้ธรรมชาตชิ่วยชำาระ  

ความหนักหน่วงที่แบกไว้ในใจ ทำาได้ง่ายๆ 

ใช้เวลาสั้นๆ เหมาะสำาหรับผู้ที่ต้องการ  

หลีกหนีความวุ่นวายจากสังคมในเมืองมา 

ยูธเกมส์ ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 ที่

สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยในการแข่งขันดังกล่าวมีนักกีฬา

กระดานยืนพายระดับแถวหน้าของโลก คือ              

แดเนียล ฮาซุลโย แชมป์โลกกระดานยืนพาย                 

ISA World Championship 2018 และ

แชมป์ประเทศไทย ปี พ.ศ.2564 น้องปล้ืม-              

เด็กชายณฐภัทร โกแมน เข้าร่วมการแข่งขัน 

ร่วมกับนักกีฬากระดานยืนพายทีมชาติไทย 

และผู้สนใจในกีฬากระดานยืนพายกว่า  

160 คน ซึ่งได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดี         

จากนักกีฬาและผู้สนใจจากท่ัวประเทศ ทำาให้

คาดว่ากาญจนบุรีจะสามารถเป็นจุดหมาย

ปลายทางของการเล่นกระดานยืนพายทั้งใน

ส่วนของคนไทยและชาวต่างชาติ

ก�รแช่พุน้ำ�ร้อนธรรมช�ต ิเป็น

กิจกรรมบำาบัดสุขภาพกายสุขภาพใจด้วย

น้ำาพุร้อนธรรมชาติไร้กลิ่นกำามะถันในเขต

อำาเภอทองผาภูมิ โดยมีแหล่งน้ำาพุร้อนที่มี 

ชื่อเสียง 2 จุดคือ จุดแรก พุน้ำ�ร้อนหินด�ด 

เป็นบ่อน้ำาร้อนธรรมชาติ ริมลำาธาร ค้นพบ
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16

มองเมืองมองเมือง
น้ำ�พุร้อนลิ่นถิ่น

กิจกรรมอ�บป่� พุน้ำ�ร้อนหินด�ด

นักท่องเที่ยวพ�ยซัพบอร์ด แม่น้ำ�แม่กลอง จ.ก�ญจนบุรี

พ�ยไป นอนไป พักผ่อนบนซัพบอร์ด กิจกรรมกระด�นยืนพ�ยหรือกีฬ�ซัพบอร์ด

พ�ยซัพบอร์ดชมน้ำ�ตกไทรโยค

โอบต้นไม้ กิจกรรมอ�บป่� รับพลังสีเขียว

บ้�นไร่ใจยิ้มกับกิจกรรม Low Carbon ปรุงอ�ห�รด้วยวัตถุดิบอินทรีย์ท่ีบ้�นไร่ใจย้ิม

นักท่องเที่ยวเล่นซัพบอร์ด บริเวณอุทย�นแห่งช�ติไทรโยค

สร้างเสริมพลังใจ 

โดยมีผู้เชี่ยวชาญนำาการอาบป่า

คือ  “ป้าแอ๊ด” แห่งบ้านกลางป่า จากนั้น       

มีกิจกรรมเก็บพืชผักสมุนไพร ที่ป้าแอ๊ดปลูก

ไว้ไปทำากับข้าวรับประทานแบบเรียบง่าย  

แต่ดีต่อใจ และยังมีที่พักแบบโฮมสเตย์    

ไว้รับรองนักท่องเที่ยวอีกด้วย 

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้โดยตรง

กับป้าแอ๊ด (คุณทิพวัน ประเสริฐกุล)          

โทรศัพท์ 08-9919-9093 บ้านกลางป่า

ตั้งอยู่เลขที่ 185 หมู่ 6 ตำาบลหนองขาว 

อำาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

 ผู้อำานวยการ ททท. สำานักงาน

กาญจนบุรี กล่าวต่อว่า ยังมีกิจกรรม

กระดานยืนพาย หรือซัพบอร์ด (Stand Up          

Paddle Board : SUP)  ซึ่งกำาลังได้รับ                                              

ความนิยม เป็นกิจกรรมที่เน้นการสร้างเสริม

พลังกายและพลังใจที่ไร้มลพิษในทุกทาง 

ซึ่งในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีถือว่ามีความ

พร้อมทุกด้าน ทั้งสถานที่พายซัพบอร์ดที่มี

ให้เลือกหลากหลายความชอบ เช่น พาย

ในเขื่อนที่บรรยากาศเงียบสงบ พายอย่าง

ท้าทายสายน้ำาพร้อมวิวน้ำาตกข้างทางใน

แม่น้ำาแควน้อย แม่น้ำาแควใหญ่ หรือแม้แต่

ในแม่น้ำาแม่กลองท่ีหน้าเมือง นักพายซัพบอร์ด

ต่างชื่นชอบพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เพราะมี

ความเป็นธรรมชาติ ท้าทาย และน้ำาไหลใส

สะอาด ที่สำาคัญคือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว

มีความพร้อมรองรับนักท่องเท่ียวในคราวเดียว

มากถึง 200 บอร์ด 

 ททท. สำานักงานกาญจนบุรี จึงได้                                  

ร่วมกับผู้ประกอบการซัพบอร์ด ได้แก่ 

แพดเดิ้นมอร์ไทยแลนด์ ซับกาญจน์ ซับไฮร์ 

และเดอะเลกาซีริเวอร์แควรีสอร์ท จัดแพ็กเกจ            

พ�ยซัพวันธรรมด�น่�สนุก เป็นการทำา   

โปรโมชั่นราคาพิเศษพร้อมเพิ่มมูลค่าในรูป

ท

สรณะ รายงาน

ของอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อนักท่องเที่ยว

มาทำากิจกรรมพายซัพในวันจันทร์-วันศุกร์ 

โดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงสิ้นเดือน

เมษายน 2565  

นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกับสมาคม

กระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย, สมาคม

กีฬาจังหวัดกาญจนบุรี, เดอะเลกาซีริเวอร์

แควรีสอร์ท และสาหร่ายซีลีโกะ จัดการ

แข่งขัน Kanchanaburi SUP Race 2022 

รายการ “ศึกแม่น้ำาแควน้อย” ขึ้นเมื่อวันที่ 

12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา บริเวณ

แม่น้ำาแควน้อย เดอะเลกาซีริเวอร์แควรีสอร์ท                                            

สนามเก็บคะแนนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

สนามที่ 1 จากทั้งสิ้น 6 สนาม

ทั่วประเทศไทย 

นอกจากการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนน

แล้ว ในการแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นการแข่งขัน

เพื่อดูตัวนักกีฬาทั้งรุ่นทั่วไปและเยาวชน 

สำาหรับการเตรียมความพร้อมและเตรียม

นักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อส่งเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ และเอเชียน              

โดยทหารญี่ปุ่น ตั้งแต่ช่วงสมัยสงครามโลก

ครั้งที่ 2 ลักษณะของน้ำาพุร้อนแห่งนี้ เป็น

น้ำาพุร้อนที่พวยพุ่งออกมาจากเนินดินที่มี

ขนาดกว้างพอประมาณ  และมีการสร้าง

บ่อซีเมนต์ 2 บ่อเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่

ต้องการอาบน้ำาแร่ 

เชื่อกันว่าน้ำาแร่จากบ่อน้ำาร้อนแห่งนี้ 

มีสรรพคุณในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลาย

ประเภท เช่น โรคเหน็บชา ไขข้ออักเสบ 

เป็นต้น การแช่ตัวในน้ำาพุร้อนนั้น โดยปกติ

จะแช่ในบ่อน้ำาร้อนก่อนประมาณ 10-15 

นาที แล้วจึงไปแช่ตัวต่อในธารน้ำาเย็น

ที่อยู่ไม่ไกลกัน เพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกาย 

ทำาเช่นนี้สลับกันไปจนรู้สึกสบายตัว

นอกจากการแช่ตัวในบ่อน้ำาร้อนแล้ว 

นักท่องเที่ยวยังจะได้ตามรอยประวัติศาสตร์

ของพุน้ำาร้อนหินดาด ที่เชื่อกันว่าครั้งหนึ่ง

ทหารญี่ปุ่นเคยค้นพบทองคำาบริเวณนี้ 

สังเกตได้จากร่องรอยการขุดค้นหาทองคำา

ที่ยังมีให้เห็นในปัจจุบัน รวมทั้งร่องรอย

ของการสร้างหลุมหลบภัยทางอากาศของ  

ทหารญ่ีปุ่นในสมัยสงครามโลก ทำาให้สถานท่ี          

แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ 

สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ท่ีน่าสนใจ

ไม่น้อยทีเดียว 

พุน้ำาร้อนหินดาด อยู่ในความดูแล

ของ อบต.หินดาด เปิดบริการทุกวันระหว่าง

เวลา 06.00-22.00 น. ค่าบริการ 20 บาท 

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 

0-3451-0333 ต่อ 103

จุดที่สอง น้ำ�พุร้อนลิ่นถิ่น เป็น   

น้ำาพุร้อนธรรมชาติที่เกิดจากกลางแม่น้ำา

แควน้อย แล้วดึงไปลงสระกลางแจ้งขนาดใหญ่           

2 สระ และห้องแช่ส่วนตัว ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน

หนองเจริญ ตำาบลลิ่นถิ่น ในสมัยนั้นเรียก

หมู่บ้านบริเวณนี้ว่า “ไดกะต๋าว” เป็นภาษา

มอญ แปลว่าน้ำาพุร้อน ค้นพบในสมัย

สงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะกองกำาลังญี่ปุ่น

ใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า

ตามเส้นทางรถไฟในปัจจุบัน อยู่ในความดูแล                                

ของเทศบาลตำาบลลิ่นถิ่น เปิดบริการทุกวัน

ระหว่างเวลา 07.00-20.00 น. วันเสาร์และ

อาทิตย์ เวลา 07.00-21.00 น. ค่าบริการ 

20 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทรศัพท์ 09-8361-3423

บ้�นไร่ใจยิ้ม กิจกรรมท่องเที่ยว

แบบปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon 

Neutral Tourism) หรือ Zero Carbon 

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ททท.สำานักงาน

กาญจนบุรี ได้รับการสนับสนุนจากกอง

วางแผนลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. 

นำาแนวคิด “ปรับ ลด ชดเชย” ร่วมกับการ

คำานวณเครดิตคาร์บอน (Carbon Footprint) 

มาต่อยอดองค์ความรู้ในพื้นที่บ้านไร่ใจยิ้ม 

ตำาบลหนองฝ้าย อำาเภอเลาขวัญ จังหวัด

กาญจนบุรี  

บ้านไร่ใจยิ้ม ได้รับรางวัล          

สุดยอดนวัตกรรมสร้างสรรค์อุตสาหกรรม

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของ ททท. ในปี                                          

2564 ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในจังหวัด

กาญจนบุรีในการนำาร่องและเตรียมการ

ผลักดันให้เกิดเส้นทางท่องเที่ยว กิจกรรม 

บริการและนวัตกรรม ที่ใช้แนวคิดการ

จัดการการท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิ

เป็นศูนย์มาปรับใช้ 

โดยได้ทดสอบจัดกิจกรรมท่องเที่ยว  

ท่ีลดการปล่อยคาร์บอน อาทิ กิจกรรมอาบป่า 

ตามหาความสุขจากรากแก้ว ทำาธนาคาร

น้ำาใต้ดิน และเก็บวัตถุดิบอินทรีย์ทำาอาหาร 

รวมถึงการลดใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงาน

เชื้อเพลิง และการเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำามาคำานวณและ

ชดเชยเครดิตคาร์บอนให้ผู้ประกอบการและ                                         

นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ต่อไป

“ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจเรื่อง

ของสุขภาพกาย สุขภาพใจ และการท่องเท่ียว 

เชิงธรรมชาติ มาร่วมสัมผัสกับกิจกรรมต่างๆ 

ที่จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเชื่อว่า              

ทุกท่านจะได้รับประสบการณ์แปลกใหม่ 

แต่สร้างความทรงจำาที่ดี และได้ดูแล                        

ส่ิงแวดล้อมรอบตัวผ่านการเดินทางท่องเท่ียว

ไปด้วยพร้อมๆ กัน” ผู้อำานวยการ ททท. 

สำานักงานกาญจนบุรี กล่าวเชิญชวน

ผู้สนใจส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเพิ่ม

เติมได้ที่ ททท. สำ�นักง�นก�ญจนบุรี  โทร. 

0-3451-1200 หรือ 1672 เพื่อนร่วมท�ง และ

ติดต�มกิจกรรมต่�งๆ ได้จ�ก Facebook 

เพจ ททท. สำ�นักง�นก�ญจนบุรี


